
สยองพท.แลนดสไลด

ทําเนียบรัฐบาล • กบน.เคาะปรับราคา

นํ้ามันดีเซลเปน 32 บาท/ลิตร ไปเต็มเพดาน

ลิตรละ 35 บาท ลั่นพรอมอุดหนุนราคา

ใหสอดคลองกับสถานการณตลาดโลก เผย

ราคาจริงขณะนี้ 40 บาท/ลิตร “จุรินทร” 

ยันบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปยังราคาเดิม

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง

พลังงาน เปดเผยวา เม� อวันที่ 27 เม.ย.

2565 คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามัน

เชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบแนวทาง

การปรับราคาน้ํามันดีเซลตั้งแตวันที่ 1 พ.ค.

2565 ขึ้นมาอยูที่ระดับ 32 บาท/ลิตร หลัง

จากน้ัน กบน.จะพิจารณาปรับราคาเปนข้ัน                                                             

บันได เพ� อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชา 

ชนใหเหลือนอยที่สุด รวมถึงเพ� อใหเปนไป

ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร� องมาตรการ

ลดคาครองชีพประชาชนในสวนที่เกี่ยวกับ

การตรึงราคาน้ํามันดีเซล

โดยในปจจุบันหากไมมีการอุดหนุนจาก

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ราคาน้ํามันดีเซล

จะอยูที่ประมาณ 40 บาท/ลิตร และจาก

การอุดหนุนเพียงครึ่งเดียวตามมติ ครม. จะ

ทําใหเพดานการปรับราคา

ยันอุดหนุนราคาน้ํามัน

บะหม่ีสําเร็จรูปยังไมข้ึน

รับนําภาพส� อนอกเทียบแผลแตงโม

นายนิติธร ล้ําเหลือ แกนนํากลุมประชาชนคนไทย (ปท.) ขณะเขียนแผนผังเกี่ยวกับโครงสรางหลักของประเทศ และโครงสรางกลุมตางๆ ระหวางการหารือสถานการณ

ประเทศรวมกับนายจตุพร พรหมพันธุ  ประธานแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ (นปช.) ที่สถานี โทรทัศนพีซทีวี วันที่ 28 เม.ย.

สุเทพผวาซํ้ารอย‘แมว-ปู’โกงชาติ‘อดุลย’ยุ‘ปอม’เสียบนายกฯ

             
|

เล็งแยกเหตุตายจากไวรัส-โรครวม
ทําเนียบฯ • ติดเชื้อโควิดรายใหม 1.4  

หม� นราย รวมเอทีเค 2.5 หม� นราย ดับยัง

สูง 127 คน ศบค.เผยแนวโนมปวยทรงตัว 

คอยๆ ลดลง เล็งแยกสาเหตุการเสียชีวิต 2 

กลุม ตายเพราะโควิด-โรครวม ยันไมเลิก

ไทยแลนดพาส แคลดขั้นตอน   นายกฯ ย้ํา

ผูสูงอายุฉีดวัคซีนปองกัน ลดความรุนแรง 

ลดเสียชีวิต 

เม� อวันพฤหัสบดี พญ.สุมนี วัชรสินธุ 

ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารความเสี่ยงและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค                                                                 

ในฐานะผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถาน 

การณการแพรระบาดในประเทศไทยวา พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 14,437 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 14,336 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 14,229 ราย มา                                                        

จากการคนหาเชิงรุก 107 ราย มาจาก

เรือนจํา 24 ราย เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 77 ราย เปนผูมีผลบวกจากการ

ตรวจหาเชื้อแบบเอทีเค 11,396 ราย ทําให

มีผูติดเชื้อรายใหมวันนี้รวม 25,833 ราย 

หายปวยเพิ่มขึ้น 18,509 ราย อยูระหวาง

รักษา 158,768 ราย อาการหนัก 1,827 

ราย ใสทอชวยหายใจ 850 ราย เสียชีวิต

เพิ่มขึ้น 127 ราย เปนชาย 69 ราย 

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” ปดตอบเหตุพรรค

เล็กไมไดพบ “เสี่ยเฮง” แจงไมไดนัดลวง

หนา บอกสัมพันธพรรคเล็กดีอยู “สมศักดิ์” 

ลุยสรางความสามัคคีใน พปชร. “แรมโบ” 

ไขกอกพรรครวมไทยสรางชาติ “สุเทพ” 

สยอง พท.ประกาศแลนดสไลด ชี้ “ทักษิณ-

ยิ่งลักษณ” ตนตอทุจริตประเทศแสนลาน 

ไมเคารพกฎหมายหนีคุกไปตางประเทศ หว่ัน

ซ้ํารอยอีก “อดุลย” เตือนสติ “โทนี่” เรง

เคร� องขี่ “อุงอิ๊ง” กลับบานจะเปนชนวนขัด

แยงรอบใหม แนะ “ประวิตร” เสียบเกาอี้

นายกฯ แทน “บิ๊กตู” หลังพาบานเมืองลง

เหวมา 8 ป “ทนายนกเขา-จตุพร” จับมือ

สมานฉันทเพ� อแผนดินไทย

เม� อวันที่ 28 เม.ย. พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ปฏิเสธ

ตอบคําถามส� อมวลชนกรณีพรรคเล็กอางวา

ตองการเขาพบ แตยังไมไดเขาพบ โดยได

เดินขึ้นรถออกจากทําเนียบฯ ทันที

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ใน

ฐานะผูอํานวยการพรรค พปชร. ชี้แจงเร� อง

ที่กลุมพรรคเล็กไมไดเขาพบ พล.อ.ประวิตร

เพ� อรดน้ําขอพรเน� องในเทศกาลสงกรานต

วา เพราะ พล.อ.ประวิตรไมไดนัด แตพอ                                             

พรรคเล็กกินขาวเสร็จก็อยากจะไปหาเน� อง

ในเทศกาลปใหมไทย แตเม� อวาน (27 เม.ย.)                                                     

จังหวะไมทันจึงทําใหมีปญหา เพราะ พล.อ. 

ประวิตรเองก็มีนัดหลายนัด จึงไมสามารถ

สะดวกในทันที 

“พรรคเล็กตางๆ เปนพรรครวมรัฐบาล

อยูแลว ก็สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี และยกมือใหเราทุก

ครั้งอยูแลว ซึ่งชัดเจนอยูไมมีอะไร ซึ่งถา

ถามวาผมเปนคนประสานงานกับพรรคเล็ก

หรือไม ตองยอมรับวาพรรคเล็กกับผมสนิท

กัน การที่เราคุยกันเราคุยกันแบบสัจจะลูก

ผูชาย เราคุยกันตรงๆ ไมไดมีอะไรออมคอม 

ผมไมมีกลวย” นายสุชาติกลาว

สวนนายพีระวิทย เร� องลือดลภาค 

ส.ส.บัญชีรายช� อ ในฐานะหัวหนาพรรคไทรัก                                                                 

ธรรม ยอมรับวาการไมไดพบ พล.อ.ประ 

วิตร ทางกลุม 16 ส.ส.มีนอยใจบางนิดหน�อย                                                               

และคงไมพบแลว ถามีอะไรส� อถึง พล.อ.ประ                                                                   

ยุทธ ตองผานไปทางนายสุชาติ เพราะหลัง

จากที่ขาวออกไปวา พล.อ.ประวิตรไมใหเขา

พบ นายสุชาติก็โทร.มาคุยดวย บอกวาจะ

เปนคนประสานนายกฯ ให 

ขณะที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.

ยุติธรรม และ ส.ส.บัญชีรายช� อพรรค พปชร. 

กลาวถึงเปาหมายในการทําหนาที่ประธาน

ยุทธศาสตรพรรค พปชร. ที่เพิ่งไดรับการ

แตงตั้งวา เปาหมายแรกคือ

ไทยโพสต • ตร.ภาค 1 ยอมรับนําภาพส� อตาง

ประเทศเปรียบเทียบลักษณะบาดแผลเปนรูป

ตัวเอส ไมไดระบุเกิดจากใบพัดเรือ ยันไมทําให

ผลทางคดีแตงโมเปลี่ยนแปลง “อัจฉริยะ” รอง

แพทยสภาเอาผิดหมอนิติเวชวินิจฉัย จอรองดีเอส

ไอเปนคดีพิเศษ  

เม� อวันที่ 28 เมษายน นายอัจฉริยะ เรือง

รัตนพงศ ประธานชมรมชวยเหลือเหย� ออาชญา 

กรรม ย� นหนังสือรองทุกขกลาวโทษแพทยสภา

ตามจริยธรรมแพทย ที่ใหความเห็นเร� องบาดแผล

ของแตงโม น.ส.ภัทรธิดา หรือนิดา พัชรวีระพงษ 

ดาราสาวที่พลัดตกเรือเสียชีวิต โดยระบุวา วันนี้

มากลาวโทษแพทยนิติเวช แตยังไมรูวามีกี่สถาบัน 

เพราะคดีนี้มีหมอหลายคนที่วินิจฉัยบาดแผล 

และจากที่ ตร.ภาค 1 แถลง เปนไปไมไดที่แผลจะ

มาจากใบพัดเรือ ซ้ํายังนําภาพบาดแผลจากผูบาด

เจ็บตางประเทศมาหลอกประชาชนทั้งประเทศ

โดยการแหกตา จริงๆ ภาพนั้นสํานักขาวเดอะซัน

เขายืนยันแลววาเกิดจากมีด

“ใหแพทยสภาเปนคนขอเอกสารทั้งหมด

วาหมอคนไหนใหการกับพนักงานสอบสวนวา

บาดแผลเขาไดกับใบพัดเรือ ถือวามีความผิดตาม

จริยธรรมวิชาชีพเวชกรรม 

สมานฉันทเพ� อแผนดินไทย

แจงวัฒนะ • กกต.จับมือ สธ. สง อสม.ทั่ว

ประเทศใหความรูประชาชน เลือกคนดีเปน

ผูแทนฯ พรอมคลอดมาตรการใหผูปวยโค

วิดใชสิทธิเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ได “อนุทิน”  

การันตีคํานึงถึงความปลอดภัยสวนรวม   

ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) เม� อวันที่ 28 เมษายน กกต.

มีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ

กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยมีนาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และ

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ลง

นามบันทึกขอตกลงความรวมมือ เพ� อผลักดัน

การเสริมสรางความเปนพลเมืองคุณภาพ 

และความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ

มหากษัตริยทรงเปนประมุข เปนวาระแหง

ชาติ ซ่ึงกลุมเปาหมายสําคัญเปนกลไกหลัก

คือ ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.

ปชต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) เครือขายที่มีความเขมแข็ง

ในการขับเคล� อนภารกิจในระดับพื้นที่ชุมชน 

นายอิทธิพรกลาววา การลงนามครั้ง

นี้เพ� อเสริมสรางความเปนพลเมืองคุณภาพ

และความรูความเขาใจที่ถูกตอง

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
 ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต

ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
 ขาพระพุทธเจา หนังสือพิมพไทยโพสต

ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ

วันศุกรที่  29  เมษายน  พ.ศ. 2565  แรม  13  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล

อานตอหนา 3

อานตอหนา 3

อานตอหนา 3

อานตอหนา 3

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9298

อิสรภาพแหงความคิด

กกต.จับมือสธ.

ใหผูปวยโควิด

ใชสิทธิเลือกต้ัง

15

5

14หนา...

หนา...

หนา...

เลขาธิการยูเอ็น

ลงพื้นที่ยูเครน

พบคอกน้ํามันเถ� อน

เปดขายทา กม.
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ลายปีมานี้ คนการเมืองหันไปจับกีฬาฟุตบอลแล้ว

รุ่งหลายคน ที่เห็นชัดๆ “เนวิน ชิดชอบ” ที่ทำาสโมสร

ฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กวาดแชมป์มาทุกถ้วยแล้ว

ในประเทศ 

ขณะที่เสนาบดีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ที่เป็นซัพพอร์เตอร์หลักให้กับทีมบ้านเกิดมีไม่น้อย

เช่นเดียวกัน

“สมศักดิ์ เทพสุทิน” รมว.ยุติธรรม ปลุกปั้น “ค้างคาว

ไฟ” สุโขทัย เอฟซี “เสี่ยแฮงค์” อนุชา นาคาศัย รมต.

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ฟูมฟัก “นกใหญ่พิฆาต” ชัยนาท          

ฮอร์นบิล 

“เดอะตี๋” สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ผลัก

ดัน “ม้านิลมังกร” ระยอง 

เอฟซี “เสี่ยต่อ” เฉลิมชัย 

ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ

สหกรณ์ เป็นแบ็กอัป “ต่อ

พิฆาต” ประจวบ เอฟซี 

ล่าสุดมาถึงคิว “หนู

กวาง” ไตรศุลี ไตรสรณ

กุล รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี ที่

สำานึกรักบ้านเกิด หนุน 

“ทุเรียนภูเขาไฟพิฆาต” 

กันทรลักษ์ ยูไนเต็ด สโมสร

ของคน อ.กันทรลักษ์ และ 

จ.ศรีสะเกษ ทีมสมัครเล่น สู้ศึกอเมเจอร์ลีก หรือลีกล่างสุด

ของประเทศ

จริงๆ แล้ว กันทรลักษ์ ยูไนเต็ด ของ “หนูกวาง” เข้า

แข่งขันรายการนี้มาทุกปี แต่ยังไม่สามารถทะลุขึ้นมาเล่น

ไทยลีก 3 ได้ 

แต่ไม่ใช่เรื่องน่าผิดหวังอะไร เพราะคอนเซ็ปต์ของ 

“ทุเรียนภูเขาไฟพิฆาต” เน้นปลูกปั้นเยาวชนที่เป็นลูกหลาน

คนในพื้นที่ เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนกันทรลักษ์แท้ๆ ไม่

ได้ควักกระเป๋าทุ่มเงินมหาศาลซื้อความสำาเร็จ

  เป็นทีมท้องถิ่นนิยม ใช้ชื่ออำาเภอเป็นชื่อทีม ใช้ทุเรียน

ภูเขาไฟของดีประจำาถิ่นมาเป็นฉายา เรียกว่าใช้อัตลักษณ์

ของตัวเองที่มีทั้งหมด

“หนูกวาง” บอก แพ้ชนะไม่ว่า ขอให้สู้ให้เต็มที่ สม

ศักดิ์ศรีคนกันทรลักษ์ ประกาศให้คนรู้ อำาเภอนี้ ไม่ได้มีดีแค่

ทุเรียนภูเขาไฟ 

บอสหญิงสั่งลุยขนาดนี้ วงการลูกหนังเตรียมมี 

“มาดาม” เพิ่มมาอีกคนแล้ว อิอิ. 

ฌ.เฌอ

‘มาดามกวาง’สั่งลุย

ห

‘ไร้ร่องรอย-แต่มีตัวตน’

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

มอหนู “อนุทิน ชาญวีรกูล” น่ี 

ถ้าเป็น “นักมวย” ละก็ 

ข้ึนปก “เดอะริง” ของเฒ่า “แนต ไฟลเชอร์” ผู้ก่อต้ังสถาบัน

มวยสากลอาชีพสถาบันแรกของโลกไปแล้ว!

หากแต่ “หมอหนู” ไม่ได้เป็น “นักมวย” 

ดังนั้น บนสังเวียนผ้าใบการเมือง ท่านอยู่ในอันดับรอง       

นายกฯ และรัฐมนตรีสาธารณสุข ผู้ได้ชื่อว่า “มือปราบโควิด”

แรกๆ ช้ันเชิงยังกระเดียดเป็น “มวยภูธร”

ติดจะโฉ่งฉ่างอยู่บ้าง!

แต่ระยะหลังๆ ท้ังรูปมวย ท้ังช้ันเชิงลีลา การออกอาวุธแต่ละ

ดอก ต้องร้อง...เอ้อเฮอ

ฟอร์ม “ดีวัน-ดีคืน” ฝีมือเข้าข้ันระดับมาตรฐาน “ไทยคู่ฟ้า”

ท้ัง “จัดจ้าน-ครบเครื่อง” ผิดหู-ผิดตา จนบรรดาเซียนท้ังภูธร-

นครบาล มองไปทางเดียวกันว่า

หมอหนู “มีอนาคต”....

จาก “ตัวสำารอง” ข้ึนเป็น “ตัวจริง” ข้ึนชิงได้ทุกเมื่อ! 

“ตัวจริง” ในท่ีน้ี หมายถึงตำาแหน่ง “นายกฯ” ในอนาคต ไม่ใช่

เทอมน้ี-เวลาน้ี ซ่ึงหมอหนูก็เข้าใจ ด้วยความจัดเจนทางการเมืองของ

หมอหนูเอง

คือความ “จัดเจน” น้ัน ทำาให้หมอหนูเข้าใจ “ชัดเจน” ด้าน

ไทม่ิงว่า เวลาน้ี.......

“ฟ้าเป็นของนก เก้าอ้ีนายกฯ ยังต้องเป็นของ “พลเอก

ประยุทธ์” อยู่!

ฉะน้ัน การรู้ “น้ำาหนักเขา-น้ำาหนักเรา” แล้วบริหารน้ำาหนักน้ัน 

ด้วยกลศาสตร์โมเมนตัม 

น่ันจะช่วยเสริมส่งให้สมประสงค์ด้วยงามพร้อม เมื่อกาลน้ันมา

ถึง มากกว่าแค่ใช้ “ความอยาก” ท่ีรากยังอ่อน ฉกฉวยสถานการณ์ท่ี

ยังไม่ใช่ และยังไม่ถึง

รองนายกฯ อนุทินคงตกผลึกในประเด็นน้ี เมื่อวาน (๒๘ เม.ย.

๖๕) จึงตอบนักข่าวท่ีรุมถามเรื่อง “ตัวสำารอง” เผื่อนายกฯ ประยุทธ์ 

“ตกเก้าอ้ี” เพราะแพ้โหวต พ.ร.บ.งบประมาณก็ดี แพ้โหวตไม่ไว้วางใจ

ก็ดี รวมถึงประเด็น “นายกฯ ๘ ปี” ท่ีฝ่ายค้านจะลากไปตีความน่ันก็ดี

ปรากฏว่า คุณอนุทิน “รองนายกฯ และรัฐมนตรีสาธารณสุข” 

ตอบแบบ “คนคบได้” ชนิดได้ใจนักเลง

คือ ยามหน้าส่ิว-หน้าขวาน “แทงเต็ง” ไม่ “แทงก๊ัก”!

ในเมื่ออยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกัน จะเป็น-ก็เป็นด้วยกัน, จะตาย

ก็-ตายด้วยกัน ท่ีจะแอบจิตหวังแทะศพเพื่อน 

อนุทิน “ไม่ทำา”!

เมื่อวาน คุณอนุทินตอบนักข่าวไปแบบน้ัน 

แต่คราวน้ี ท่านชวนก็เถอะ ฟังแล้ว คงแอบสะกิดคุณจุรินทร์ให้

ฟังท่ีอนุทินพูด แล้วเอาไปทำาตามบ้าง

คืออนุทินย้อนถามนักข่าวว่า.......

“แล้วเคยไหมล่ะ?” ก่อนจะพูดต่อว่า

“เราให้อิสระกับลูกพรรคทุกคน ไม่ใช่ว่าเราไปบังคับใครได้ ส.ส.ทุก

คนเป็นผู้ทรงเกียรติ ไปบังคับไม่ได้ 

แต่เพื่อความเป็นปึกแผ่น ต้องมีการประชุมหารือก่อนจะลงมติ 

ไม่ใช่ว่าทุกคนเห็นด้วยกันหมด แต่คนท่ีมีความเห็นต่างเห็นแย้งก็ต้องมา

ช้ีแจงกัน และก็ต้องเคารพกติกาว่า “มติของพรรคอย่างไร ก็ต้องเป็น

ไปตามน้ัน”

ผมคิดว่าเป็นสปิริตทางประชาธิปไตย เราต้องเคารพในเสียงข้าง

มาก

ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลท่ีถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เราอยู่ด้วยกันเป็น

รัฐบาล ถ้าไม่มีใครท่ีทำาความผิด ทุจริตอย่างเห็นชัดเจน พิสูจน์ได้ แบบ

น้ี ก็อย่าไปโหวตให้เขา 

แต่หากเป็นการกล่าวหาท่ีเขาช้ีแจงได้ เป็นเพียงเกมการเมือง เรา

ก็ต้องเคารพมติของพรรคร่วมรัฐบาล ว่าจะให้โหวตอย่างไร 

ทุกอย่างอยู่ท่ีสปิริต อยู่ท่ีดุลยพินิจของ ส.ส.แต่ละคน 

แต่ก็ต้องดูว่า การอยู่ร่วมกันเป็นอย่างไร? 

การไปโหวตแหกออกไป ก็ต้องคิดว่า รัฐมนตรีแต่ละคนก็ต้องมี

พรรค มีพวก เด๋ียวก็ไม่จบไม่ส้ิน การเมืองก็จะไม่น่ิง 

ฉะน้ัน ต้องนึกถึงภาพรวมเป็นใหญ่ 

ประคองรัฐบาลให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ก็เหลือเวลาเพียง ๑๐ 

เดือน ดังน้ัน ทุกคนก็ต้องทำาหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด”

เห็นม้ัย....

สมเป็นผู้ใหญ่ท่ีฉายแวว “ผู้นำา” รู้จักแยกแยะเชิงประยุกต์หลักการ

กับหลักความเป็นจริงในการอยู่ร่วม ยึดประโยชน์รวม ไม่มุ่งประโยชน์ตน

ในทางฉกฉวย

ทีน้ี มาถึงประเด็น “นายกฯ สำารอง” สมมุติ พลเอกประยุทธ์ “ตก

เก้าอ้ี” นายกฯ ๘ ปี 

ในฐานท่ีว่า.......

ต่อจากพลเอกประยุทธ์ ฝ่ายรัฐบาล ก็มีแต่คุณอนุทินเท่าน้ัน อยู่ใน

คิว “นายกฯ บัญชีเลือกต้ัง” ของพรรค

จากท่ีชอบเล่นล้ิน-ลีลา คราวน้ี คุณอนุทินพูดเป็นหลัก-เป็นฐาน 

ไปเลยว่า

“ผมกังวลไม่ได้ เพราะไม่เก่ียวกับพวกผม หากนายกฯ เป็นอะไร 

พวกผมก็ไปด้วย เพราะฉะน้ัน ถึงต้องประคับประคองกัน ถ้าท่านเป็น

อะไรไป รัฐบาลก็จะหมดสภาพทันที 

หากท่านอยู่ได้ เราก็อยู่ 

หากท่านอยู่ไม่ได้ เราก็ไปพร้อมกับท่าน 

ส่วนกลไกในการคัดสรรบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นนายก

รัฐมนตรีต่อไป มีข้ันตอน มีกระบวนการอยู่แล้ว”

นักข่าวยังคะย้ันคะยอถาม

“มีการคุยเรื่องนายกฯ สำารองไว้หรือยัง เพราะทุกคนก็เล็งมา

ท่ีคุณอนุทิน?”

“ไม่ได้คุย” คุณอนุทินเน้นเสียง และพูดต่อ

 “อีกก่ีเดือนเองเลือกต้ัง คืออำานาจนายกฯ มีหลายอย่างใน

การแก้ไขปัญหาทางการเมือง เราไปก้าวล่วงไม่ได้ เพราะเป็นเรื่อง

ของท่าน 

ซ่ึงคนเป็นนายกฯ ส่ิงท่ีจะแสดงถึงความเป็นนายกฯ ท่ีไม่มี

ใครก้าวล่วงได้เลย คือการยุบสภา อยู่ท่ีท่านคนเดียว ท่ีจะเป็นผู้เสนอ

ทูลเกล้าฯ 

เรื่องน้ี อยู่นอกเหนือการควบคุมของทุกคนในรัฐบาล เราก็

อย่าไปคิด ถ้านายกฯ มีดุลยพินิจเช่นไร เราก็ต้องเคารพในดุลยพินิจ

ของท่าน 

หากท่านออกทางน้ี........

ในฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง ก็ต้องดูว่าจะนำาพรรคไป

อย่างไร 

แต่ทุกวันน้ี ยังต้องทำางาน ตราบใดท่ียังเป็นรัฐมนตรีอยู่ 

เป็นพรรคร่วมรัฐบาล เราก็ต้องทำางานบริหารราชการแผ่นดินให้

ประชาชน”

เห็นม้ัย....

คุณอนุทินฉลาดตอบและตอบแบบคนคิดรอบคอบ แบบน้ี  โลก

ไม่ติฉิน ท้ังใครก็ว่าไม่ได้

คุณอนุทินน้ัน ด้วยสถานะ “หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย” ท่ีตอน

เลือกต้ังเสร็จได้ ๕๑ ส.ส.  

แต่เลือกต้ังแล้ว.....

พรรคอื่นมีแต่ ส.ส.ลด แต่ภูมิใจไทยกลับงอก จาก ๕๑ เป็น ๖๔ 

ส.ส. เป็นพรรคอันดับ ๒ รองจากพลังประชารัฐ!

แบบน้ี จะดูเบา “หมอหนู” ไม่ได้เลย 

ย่ิงใกล้เลือกต้ังใหญ่ แต่ละพรรคดูวุ่นวะ-วุ่นวายกับการหา

เสียง-หาคะแนน

แต่ภูมิใจไทย เหมือน “แมวนอนหวด” ไม่ดูด ไม่ดึง ไม่ท้ึงตัวกับ

ใคร แค่กางโพงพางท้ิงไว้ แล้วนอนดูเฉยๆ

“ปลาเล็ก-ปลาใหญ่” มาให้เลือกเต็มโพงพาง!

ฉะน้ัน การเดินเกมการเมืองแบบ “ไร้ร่องรอย แต่มีตัวตน” 

ของภูมิใจไทย

เหนือช้ันกว่า “หัวหน้าหมา” ในคลับเฮาส์ร้อยเท่า!

ดูซะหน่อยก็ได้ ว่า “วรรคทอง” ของคุณอนุทินเมื่อวาน คือแบบ

ไหน?

ประเด็น “ข่าวลือ” ท่ีนักข่าวนำามาถาม “ส.ส.รวมตัวโหวตคว่ำา               

นายกฯ และรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ” 

คุณอนุทินตอบว่า

“ละครยังไม่จบ อย่าเพ่ิงไปด่วนสรุปอะไร.....

เมื่อวาน ผมอ่านข่าว นายกฯ ก็ไม่ได้มีความกังวลว่าการโหวต

จะเป็นอย่างไร ท่านบอกว่า ม่ันใจในการช้ีแจงตอบข้อสงสัย ข้อซักถาม 

ของพรรคฝ่ายค้าน 

ซ่ึงรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องไปทำาการบ้านเสริมข้อมูล หรือช้ีแจงใน

ส่วนท่ีถูกพาดพิงหน่วยงานท่ีตัวเองรับผิดชอบอยู่แล้ว 

ท้ังน้ี ทุกคนก็ต้องทำาการบ้าน 

“ฝ่ายค้าน” ก็ต้องทำาอย่างเต็มท่ีในการหาข้อมูลมาช้ีข้อบกพร่อง

ของรัฐบาล 

“ฝ่ายรัฐบาล” ก็ต้องทำาอย่างเต็มท่ี ท่ีจะต้องช้ีแจงว่าส่ิงท่ีถูกกล่าว

หาน้ัน แท้จริงเป็นอย่างไร มีการแก้ไข มีการปฏิบัติอย่างไร ความจริง

เป็นอย่างไร 

เอาข้อมูลมาช้ีแจงตอบข้อซักถามให้ผู้แทนประชาชนฟัง

ถ้าตอบได้ดี เขาก็ไว้วางใจ 

ถ้าตอบ “ไปไหนมา-สามวาสองศอก” เขาก็ไม่ไว้วางใจ น่ีคือความ

สวยงามของประชาธิปไตย”

อืมมม....

ท่านประธานชวน ข่้ึนชื่อว่า “มีหลักการ” แล้วนะ ฟังคุณอนุทิน

ตอบคราวน้ี เห็นทีต้องยกให้เป็น “พระอันดับ” ต่อจากท่านชวนซะแล้ว

ย่ิงนักข่าวถาม......

“ม่ันใจหรือไม่พรรคภูมิใจไทยจะไม่แตกแถวตอนโหวต?”

ปกติ คุณอนุทินจะตอบแบบก่ึงเล่น-ก่ึงจริง กวนๆ ตามสไตล์ “รวย

แล้วพูดอะไรก็ได้”

ห

รับนำาภาพ

ขนาด พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.

1 นั่งแถลงข่าวเอง ยังกล้าเอาภาพ

ข้อมูลเท็จมาแหกตาคนไทยทั้งประเทศ 

ภาพที่เรือนาทีที่ 32.16 น. มาแหกตา

ประชาชนว่าแซนนั่งอยู่ท้ายเรือ ความ

ชอบธรรมการทำาคดี ทั้งตัวอย่างการเก็บ

เส้นผมของ พฐ. พบเส้นผมในการตรวจ

ครั้งที่ 4 ที่เป็นวัตถุพยานสำาคัญส่อให้

เห็นว่าไม่มีความชอบธรรมในการทำาคดี

นี้แล้ว และไม่มีความน่าเชื่อถือในเรื่อง

ของการอำานวยความยุติธรรม ส่อทุจริต

ในการทำาหลักฐานขึ้นมา”

นายอัจฉริยะกล่าวว่า ประเด็น

สำาคัญคือเรื่องทรายที่อยู่ในมือแตงโม 

เป็นหลักฐานสำาคัญชิ้นหนึ่ง ส่อให้เห็น

ว่าแตงโมยอมกัดฟันก่อนเสียชีวิตกำา

ทรายในมือเพื่อส่อให้เห็นว่าเกิดอะไร

ขึ้นกับตัวเขาเอง อาจจะเป็นสถานที่

เกิดเหตุ หรืออาจจะระบุว่าใครทำาให้

เขาถึงแก่ความตาย ทางชุดสืบสวนก็ไม่

ได้เอาทรายในมือของแตงโม ทรายที่อยู่

รองเท้าของปอหรือการดำาน้ำาเอาทราย

ที่อยู่จุดพบศพหรือจุดที่มีการจมน้ำาว่า

มีทรายแบบนี้หรือไม่ คดีนี้ทำาให้เห็นว่า 

พล.ต.ต. “ต” เป็นคนวางแผนในการทำา

สำานวนการสืบสวนสอบสวนช่วยเหลือ

คนบนเรือให้ได้รับโทษน้อยลงหรือพ้น

ผิด ตั้งแต่ไม่อายัดเรือ การให้ พฐ.เข้า

มาตรวจหลายๆ ครั้ง และพนักงาน

สอบสวนรู้ได้อย่างไรว่ามีเส้นผมจึงให้ 

พฐ.เข้าไปตรวจครั้งที่ 4 ขวดไวน์ และ

แก้วไวน์ก็ไปเจอครั้งที่ 5 ที่อู่เรือ ห่วงโซ่

พยานเหล่านี้ส่อให้เห็นว่าถ้ามีผู้บงการ 

โดยหลักฐานที่ ได้มีคนของตนแฝงตัว

อยู่ในคนเหล่านี้  

“วันที่ 29 เม.ย. จะไปร้องกรม

สอบสวนคดีพิเศษรับคดีนี้ เป็นคดี

พิเศษ เนื่องจากส่อไปในทางที่จะเป็น

ฆาตกรรมอำาพราง มีหลักฐานที่ยัง

เปิดไม่หมด จะมอบให้ดีเอสไอเป็นคน

ทำา หลังจากนี้จะมีการยื่นดำาเนินคดี

กับตำารวจชุดทำาคดีของแตงโม ตั้งแต่ 

ผบช.ภ.1 มาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่โดย

มิชอบ และมาตรา 184 เอื้อประโยชน์

กับผู้ต้องหาให้พ้นผิดหรือรับโทษน้อย

ลง และดำาเนินคดีกับตำารวจที่ร่วมแถลง

ข่าวสรุปคดี พ.ร.บ.คอมพ์ ถ้าตำารวจชุด

ดังกล่าวต้องการดำาเนินคดีปิดปากตน 

เดินเรียงหนึ่งเข้ามาเลย ตนมีมาตรการ

ตอบโต้ทุกรูปแบบภายใต้ของกฎหมาย” 

นายอัจฉริยะกล่าว  

ที่กองบัญชาการตำารวจภูธรภาค 

1 พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.

1,  พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล 

ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พล.ต.ต.วสันต์ เต

ชะอัครเกษม บก.สส.ภ.1 และ พ.ต.อ.วร

ชาติ แสนคำา รอง ผบก.สส.ภ.1 ร่วม

กันแถลงข้อสงสัยจากการแถลงสรุป

สำานวน โดยการนำาภาพจากอินเทอร์เน็ต

ซึ่งมีบาดแผลคล้ายตัวเอสเว้าโค้งคล้าย

กับบาดแผลของแตงโม และระบุว่า

เกิดจากใบพัดเรือเช่นเดียวกัน โซเชียล                                                   

จับผิดภาพดังกล่าวเป็นภาพมาจาก

สำานักงานเดอะซัน ประเทศอังกฤษ 

เมื่อปี 2019 ซึ่งบาดแผลถูกของมีคม 

ไม่ใช่ใบพัดเรือ

พ.ต.อ.วรชาติ แสนคำา รอง ผบก.

สส.ภ.1 คณะทำางานในการจัดทำาวีดิ

ทัศน์ เปิดเผยว่า ภาพที่เกิดปัญหาที่

หยิบยกมาอธิบายบาดแผลที่มีลักษณะ

โค้งเว้าในวีดิทัศน์ที่แถลงข่าว เราใช้คำา

ว่าบาดแผลที่มีการโค้งเว้าลักษณะเช่น

เดียวกัน ในลักษณะนี้เรามีข้อจำากัดทาง

กฎหมายซึ่งไม่สามารถแสดงบาดแผล

จากศพมานำาเสนอได้ ซึ่งบาดแผลศพ

หลังจากการเย็บแล้วจะมีลักษณะโค้ง

เว้าเป็นรูปตัวเอส ทีมงานที่จัดทำาภาพ

ขึ้นมาเปรียบเทียบต้องการนำาเสนอให้

เห็นถึงบาดแผลโค้งเว้ามีรูปตัวเอสเป็น

ลักษณะอย่างไร สื่อมวลชนก็สามารถ

ค้นหาภาพที่ถูกใบพัดเรือจากกูเกิล เมื่อ

พิมพ์ชื่อเข้าไปจะขึ้นภาพในลักษณะ

ต่างๆ ทั้งคนและสัตว์ อีกอย่างหนึ่ง

เราได้ศึกษาข้อมูลต่างประเทศจากผล

งานวิจัยการถูกใบพัดเรือ ลักษณะขีด

เฉียงรูปตัวเอส และจะอธิบายลักษณะ

ลักษณะบาดแผลตามความลึกของ

ใบพัด  ไม่ได้ระบุว่าเกิดจากใบพัดเรือ.

กกต.

เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชา 

ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข ให้กับบุคลากรของกระทรวง

สาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค หากระบอบประชาธิปไตยที่

เข้มแข็ง จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนให้มีความสุขได้ การมี

พลเมืองคุณภาพ ภารกิจที่สำาคัญนี้จะ

ประสบความสำาเร็จได้ต้องอาศัยความ

ร่วมมือของเครือข่าย อสม.ทั่วประเทศ 

ที่จะช่วยขับเคลื่อนความรู้ดังกล่าวไปสู่

ประชาชน

นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. 

กล่าวว่า ในการเลือกตั้ง 2 ปีที่ผ่านมา 

ทั้งการเลือกตั้งระดับองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลและเทศบาล ได้รับความ

ร่วมมือจาก สธ. ในการส่ง อสม.เข้ามา

ประจำาหน่วยเลือกตั้งหน่วยละ 2 คน ใน

การดูแลความปลอดภัยในการออกมา

ลงคะแนนของประชาชน ไม่ปรากฏมี

คนติดเชื้อโควิดจากการเลือกตั้ง  

ทั้งนี้ ในส่วนการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) กกต.ได้

ร่วมหารือกับ สธ. ใกล้ชิด เนื่องจาก

มาตรการควบคุมโรคเปลี่ยนไป เพราะ

ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวที่บ้าน ตรวจ  

ATK ได้เอง โดยตอนนี้กำาลังหารือถึง

มาตรการอำานวยความสะดวกให้กับ

ผู้ติดเชื้อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กรณี

ตรวจ ATK พบติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่รักษา

ตัวอยู่ที่บ้านจะไปเลือกตั้งอย่างไร ขณะ

นี้ ได้ร่างแผนมาตรการร่วมกรมควบคุม

โรค โดยมีการเตรียมไว้ 3 ขั้นตอนคือ 

การจัดหน่วยเลือกตั้งพิเศษสำาหรับผู้ติด

เชื้อโควิด การเตรียมตัวของผู้ติดเชื้อใน

การออกไปลงคะแนน และในระหว่าง

ลงคะแนน 

ด้านนายอนุทินเปิดเผยว่า จาก

การที่ สธ.มีเครือข่าย อสม.ประมาณ 

1 ล้านคน ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

สามารถกระจายความรู้ความเข้าใจ

คุณค่าของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขให้ชาวบ้านได้ทราบ โดย 

อสม.มีศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ 

กระจายข่าว อย่างเช่นช่วงที่มี โรค

ระบาด อสม.ช่วยให้ชาวบ้านเกิดความ

เข้าใจในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก

โรคระบาด ในกรณีนี้เช่นกัน อสม.จะ

ออกไปบอกกับชาวบ้านในวงกว้างว่า

ต้องรักชาติ รักบ้านเมือง ต้องสงวน

สิทธิ์ที่ตนเองมีอยู่เลือกคนที่ดีที่สุดให้

เป็นตัวแทนของเขาในการเป็นปากเสียง

ของประชาชนต่อไป ซึ่ง อสม.พื้นฐาน

มีความทุ่มเทอยู่แล้ว เป็นอาสาสมัคร

โดยที่ไม่คำานึงถึงค่าตอบแทนใดๆ ต้อง

เชื่อว่าวุฒิภาวะของ อสม. คงช่วยเหลือ

ภารกิจและปณิธานของ กกต. ให้เกิด

ความสะอาด โปร่งใสในการเลือกตั้ง

ต่างๆ 

ส่วนการใช้สิทธิลงเลือกตั้งของ

ประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 นั้น หาก

มีผลตรวจ 2 ขีด ให้แจ้งหน่วยเลือก

ตั้ง เพื่อใช้ช่องแยก หรือใส่หน้ากาก

อนามัย 2 ชั้น ขอให้ความมั่นใจว่าเรา

คำานึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวม

เป็นหลัก ไม่มีสาเหตุที่ทำาให้เกิดความ

สูญเสียแน่นอน ทั้งนี้ ไปตัดสิทธิเขาไม่

ได้ ถือว่าเป็นการก้าวล่วง ซึ่งตนเคย

โดนตัดสิทธิทางการเมืองมา 5 ปี สมัย

เป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย 

อกแทบแตก ทุกครั้งที่ ไม่ได้ไปเลือกตั้ง

รู้สึกว่าตัวเองถูกลิดรอน เพราะฉะนั้น

ต้องหาวิธีที่จะทำาให้การบริหารจัดการ

เลือกตั้งเป็นไปด้วยดี. 

ยันอุดหนุน

จะอยู่ที่ประมาณ 35 บาท/ลิตร ซึ่งหาก

ในแต่ละรอบสัปดาห์ราคาน้ำามันตลาด

โลกมีการปรับลดลง ก็จะมีการปรับเงิน

อุดหนุนและปรับเพดานราคาลดลงตาม

การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำามันต่อไป

ขณะเดียวกัน ในส่วนของน้ำามัน

ดีเซลเกรดพรีเมียม ก็จะทยอยปรับลด

การชดเชยลงเช่นกัน โดยจะปรับลดการ

ชดเชยลงสัปดาห์ละ 2 บาท และมีเป้า

หมายจะจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำามัน

เชื้อเพลิงสำาหรับน้ำามันดีเซลพรีเมียม

ลิตรละ 1 บาท นอกจากนี้ กบน.ยังได้

พิจารณาการปรับลดการชดเชยในกลุ่ม

น้ำามันเบนซิน E85 โดยจะปรับลดการ

ชดเชยจากกองทุนน้ำามันฯ ลงสัปดาห์

ละ 1 บาท จากในปัจจุบันที่อุดหนุนอยู่

ที่ 3.53 บาท/ลิตร โดยมีเป้าหมายให้มี

การอุดหนุนที่ 0.53 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ การดำาเนินงานของกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิงที่ผ่านมา ได้เข้าไปมีส่วน

ช่วยในการแก้ไขวิกฤตผลกระทบต่อค่า

ครองชีพของประชาชนและเศรษฐกิจ

ของประเทศ กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง

จึงเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำาคัญใน

การรักษาเสถียรภาพราคาน้ำามันเชื้อ

เพลิงของประเทศในช่วงภาวะวิกฤต

ไม่ให้สูงเกินไปจนเกิดผลกระทบต่อค่า

ครองชีพประชาชน และการเติบโต

ด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิงมุ่งเน้นการอุดหนุนและ

ชดเชยในระยะสั้นชั่วคราวเพื่อให้เกิด

ระเบียบวินัยทางการเงินการคลังเป็น

สำาคัญ

ปัจจุบัน ฐานะกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิง ณ วันที่ 26 เม.ย.2565 ติดลบ 

56,278 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชี

น้ำามันติดลบ 24,302 ล้านบาท และ

บัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 31,976 ล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ                                                            

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถาน 

การณ์ราคาสินค้าว่า บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป

ยังไม่มีการอนุมัติให้ปรับราคาขึ้น และ

ตามที่เป็นข่าว คือ กระบวนการบริหาร

จัดการทางการตลาดภายในของธุรกิจ

บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป เช่น การกำาหนด

สัดส่วนการขายส่งขายปลีก เป็นกระ

บวนการภายในทางธุรกิจ ส่วนราคา

ที่ผู้บริโภคหรือราคาขายปลีก ยังไม่มี

การอนุญาตให้ปรับขึ้น  โดยกระทรวง

พาณิชย์จะพยายามเข้าไปดูให้ดีที่สุด จะ

ตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำาได้ 

เพื่อให้กระทบกับผู้บริโภคน้อยที่สุด แม้

ขณะนี้ราคาน้ำามันจะมีผลสำาคัญต่อ

ต้นทุนราคาสินค้าก็ตาม

“กระทรวงพาณิชย์จะพยายาม

เข้าไปดู ผมได้มอบนโยบายไปแล้ว 

จะพยายามตรึงราคาให้มากและนาน

ที่สุดเท่าที่จะทำาได้ แต่ขณะเดียวกัน ผู้

ประกอบการต้องอยู่ได้ ไม่เช่นนั้นจะ

หยุดผลิต จะกลายเป็นปัญหาของขาด

ตลาดตามมา”

ทั้งนี้ ในส่วนของสินค้าสำาคัญ 18                                                            

หมวด ยังพยายามตรึงราคาอยู่ สำาหรับ 

18 กลุ่มสำาคัญ ประกอบด้วย 1.บะหมี่ 

กึ่งสำาเร็จรูป 2.หมวดอาหารสด 3.อาหาร                                                                 

กระป๋อง 4.ข้าวสารถุง 5.ซอสปรุงรส 

6.น้ำามันพืช 7.น้ำาอัดลม 8.นมและผลิต 

ภัณฑ์จากนม 9.เครื่องใช้ไฟฟ้า 10.ผลิต                                                   

ภัณฑ์ซักล้าง 11.ปุ๋ย 12.ยาฆ่าแมลง 

13.อาหารสัตว์ 14.เหล็ก 15.ปูนซีเมนต์                                                               

16.กระดาษ 17.ยา เวชภัณฑ์และบริการ

ทางการแพทย์ 18.บริการผ่านห้าง                                                     

ค้าปลีกค้าส่ง.

เล็งแยกเหตุ

หญิง 58 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปีขึ้นไป 101 ราย มีโรคเรื้อรัง 20 ราย 

ทำาให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 4,224,008 ราย 

มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 4,036,969 ราย ยอดผู้เสียชีวิต

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 28,271 

ราย  

พญ.สุมนีกล่าวว่า ทิศทางการติด

เชื้อในประเทศไทยขณะนี้ถือว่าค่อยๆ 

ลดลง แนวโน้มยังทรงๆ ลดลงอย่างช้าๆ 

เป็นเพราะความร่วมมือของประชาชน

ในการป้องกันตนเอง แม้ช่วงเทศกาล

สงกรานต์ที่เราคาดการณ์ว่าผู้ติดเชื้อจะ

สูง แต่เพราะความร่วมมือทำาให้การติด

เชื้อน้อยลง หากสถานการณ์ดีขึ้นเช่น

นี้เรื่อยๆ จะผ่อนคลายกิจการกิจกรรม

ต่างๆ ให้ โควิด-19 เป็นโรคประจำาถิ่น

ตามแผนที่วางไว้ ขณะที่แนวโน้มผู้เสีย

ชีวิตยังทรงๆ ตัว มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 

100 รายมา 19 วันแล้ว 

“ในที่ประชุมอีโอซี กระทรวง

สาธารณสุขได้มีการหารือถึงราย

ละเอียดของผู้เสียชีวิต จากนี้จะต้อง

วิเคราะห์การเสียชีวิตเป็น 2 ส่วนคือ 

เสียชีวิตจากโควิด และเสียชีวิตจาก

โรคร่วมและตรวจพบเชื้อในภายหลัง 

โดยผู้เสียชีวิตวันนี้จาก 127 ราย เป็น

ผู้เสียชีวิตจากโควิด 66 ราย หรือ 52% 

และเสียชีวิตจากโรคร่วม 61 ราย หรือ 

48% แต่ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิต

จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำาตัว จึง

ควรแยกแยะให้ชัดเจน” 

เมื่อถามว่า มีเสียงสะท้อนเรื่อง

ไทยแลนด์พาส และมีกระแสข่าวยกเลิก

ไทยแลนด์พาส พญ.สุมนีกล่าวว่า ไทย

แลนด์พาสเป็นระบบที่เมื่อนักเดิน

ทางและนักท่องเที่ยวเข้ามาจะต้องลง

ทะเบียนผ่านระบบนี้ แต่จากมาตรการ

ที่เราผ่อนคลาย  มีการยกเลิกเทสต์

แอนด์ โก ทำาให้ไม่มีขั้นตอนการจอง

โรงแรมและจองตรวจ RT-PCR ทำาให้

ระบบดำาเนินการได้เร็วขึ้น  อำานวย

ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวได้มาก

ขึ้น ช่วยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ไว

ขึ้น แต่การลงทะเบียนยังคงมีอยู่ และ

ไม่น่าจะมีปัญหาหรือติดขัดอะไร โดย

หลังจากวันที่ 1 พ.ค.ที่เริ่มมาตรการ 

ศบค.ต้องติดตามหน้างานเป็นระยะ ถ้า

ดีขึ้นเราจะได้ดำาเนินการตามแผนผ่อน

คลายต่อไป 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รับทราบ

รายงานตามที่กรมอนามัยรายงานผล

การสำารวจอนามัยโพลเรื่อง “พฤติกรรม

การป้องกันโรคและความกังวลต่อการ

ฉีดวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุ” ระหว่าง

วันที่ 1-21 เม.ย.2565 พบว่า ผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนและฉีดวัคซีนเข็ม

กระตุ้นครบแล้ว ร้อยละ 88.20 และผู้

สูงอายุที่ยังไม่แน่ใจที่จะฉีดวัคซีนหรือ

คิดว่าจะไม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น   ร้อย

ละ 11.80 

ทั้งนี้ นายกฯ ได้มอบนโยบายให้ 

สธ. รณรงค์ให้บุตรหลานพาผู้สูงอายุ

ไปฉีดวัคซีนให้ครบโดส เพื่อลดอาการ

เจ็บป่วย  ลดการป้องกันอาการรุนแรง 

แม้การฉีดวัคซีนอาจเกิดผลข้างเคียง

ได้ แต่การฉีดวัคซีนมีประโยชน์

มากกว่าความเสี่ยงต่อการเกิด

อาการข้างเคียงอย่างมาก พร้อม

ทั้งเน้นย้ำาให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตาม

คำาแนะนำาของ สธ.อย่างต่อเนื่อง

และเข้มข้นสูงสุด เพื่อป้องกันโค

วิดยึดหลัก DMHTT คือ เว้นระยะ

ห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ                                        

ตรวจวัดอุณหภูมิ และตรวจ

เชื้อโควิดและส่งเสริมสุขภาพ

ให้แข็งแรงสม่ำาเสมอ โดยกิน

อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

อนามัย หมั่นออกกำาลังกายอย่าง

สม่ำาเสมอ.  
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.net 

กลับมาทรงตัว หลังทรุดเกือบ 2 สัปดาห เรียกวาใช

ความนิ่งสยบความเคล� อนไหว ไมเสียแรงที่ “นายหัว

ชวน” ออกโรงดึงสติลูกพรรค สองรองหัวหนา ปชป. 

“นิพนธ บุญญามณี” กับ “เดชอิศม ขาวทอง” ประสานเสียง

ว่าสถานการณ์คลี่คลายลง นับแต่ประธานชวนปรามเมื่อวัน

จันทร “ทุกคนควรรับฟงคําแนะนําของคุณชวนที่เปนผู ใหญอยู

พรรคประชาธิปตยมานานกวา 50 

ป ที่ผานมาพรรคเองก็ไมใชวาไมเคย

เจอมรสุมอะไรมากอน และพรรค

ก็ไมได โรยดวยกลีบกุหลาบ เรามี

ประสบการณ ดังนั้น ทุกคนตอง

ชวยกันทํางานเพ� อพรรค อีกไมนาน

กรรมการบริหารพรรคก็จะมีวาระ

ครบ 4 ปตามขอบังคับพรรค ดัง

นั้น เวลาที่เหลืออยูทุกคนก็ตองทํา

หนาที่ตนเองใหดีที่สุด ผมไมอยากให

มีประเพณีวาเวลามีปญหา หัวหนา

พรรคตองลาออก” นิพนธปดประตู

ไมใหกรรมการบริหารพรรคไขกอกเพิ่ม ถึงแมจะมีเสียงเรียก

รองให “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” ลงจากเกาอี้หัวหนาพรรคก็ตาม 

ขนาดวันกอนอดีตพอบาน ปชป. “กํานันสุเทพ” ยังชงไอเดีย

หนุน “นายหัวชวน” คัมแบ็กคุมพรรคพระแมธรณีฯ อีกรอบ คง

ไมมีใครเถียงวาผูที่จะสามารถกอบกูวิกฤตในเวลานี้ ได มีเพียง 

“ชวน หลีกภัย” คนนี้คนเดียว แตในฐานะที่เปนคนผลักดันให 

“จุรินทร” ขึ้นมาทําหนาที่ผูนําพรรค คงไมเลือกที่จะเปลี่ยนมา

กลางศึกแบบนี้แน� ที่สําคัญตําแหน�งประธานรัฐสภา ก็ทิ้งไมได

เชนกัน การเลือกที่จะประคับประคองใหประชาธิปตยผานพน

มรสุมลูกใหญ ไปจนกวาจะยุบสภาหรือหมดวาระ น�าจะเปน

ทางออกที่ดีที่สุด ถึงเวลานั้นคอยวากันใหม

• ไมมีอะไรต� นเตน กับการให  “สมศักดิ์  เทพสุทิน”  รมว.

ยุติธรรม  นั่งประธานยุทธศาสตรพรรคพลังประชารัฐ “บิ๊ก

ปอม” หัวหนา พปชร. เคยมีสัญญาใจวาจะประเคนตําแหน�ง

นี้ใหตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคครั้งกอน 

คราวที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา  ส.ส.พะเยา ขึ้นเปนเลขาธิการ

พรรค แตเกิดเหตุกบฏอภิปรายไมไววางใจเสียกอน บิ๊กปอม เลย

ตองปรับแผนใหม  ถาจํากันไดเวลานั้น “ธรรมนัส” โดนกดดัน

หนักจากสายตึกไทยคูฟา พรอมกระแสขาววาสายตึกไทยคูฟา

จะสงคนมายึดพรรคดวยซ้ํา  บิ๊กปอม จึงแกเกมดวยการดันนอง

รัก- “บิ๊กนอย” พล.อ.วิชญ เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา มากันทา รับตําแหน�ง

ประธานยุทธศาสตร์ มาครั้งนี้เมื่อ

พลเอกวิชญออกไปดูแลพรรคสาขา

อยาง “เศรษฐกิจไทย” จึงยกเกาอี้

นี้ใหสมศักดิ์ตามที่รับปากไว จะวา

ไปถือเปนตําแหน�งสําคัญ เพราะ

มีอํานาจหน้าที่ดูแลหลายเรื่อง  ทั้ง

ดานการพัฒนาพรรค มีภารกิจใน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ

พรรค เชน สถานที่ทํางาน ระบบ

สื่อสารภายในพรรค  ด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น มีหน้าที่ ในการ

คิดคนรูปแบบการทํากินแบบใหมๆ ดานการสรางการมีสวนรวม 

มีหน้าที่ในการสร้างกิจกรรมกับบุคคลภายนอก  และด้านสื่อ

ประชาสัมพันธและการขาว แตสุดทายแลว คนที่กําหนดทิศทาง

ตัวจริงก็ยังเปน  “บิ๊กปอม” อยูดี

• นอกจากกุมหางเสือ พปชร.แลว ยังรวมถึงเศรษฐกิจ

ไทย ผานนอมินีอยางบิ๊กนอยและ ร.อ.ธรรมนัสดวย การเดิน

หมากของ “พี่ปอม” ทําให “นองตู” สะดุงไปแลวหลายตลบ 

ยิ่งเที่ยวนี้ยิ่งชัด เม� อหัวหนาพรรคเศรษฐกิจไทย ยอมรับกับส� อ

กลายๆ วาทาบ “ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล”  อดีต  รมว. คลัง  

สมัยยิ่งลักษณเปนนายกฯ มาเปนหัวหนาทีมเศรษฐกิจของพรรค 

ที่ผานมาตลอดเวลาที่ “บิ๊กตู” เปนนายกฯ และทําหนาที่หัวหนา

ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล เจอ “ธีระชัย” วิพากษวิจารณตําหนิ

ดวยถอยคําเผ็ดรอน และยังเปนคน

รองศาลปกครองสูงสุด ใหมีคําสั่ง

เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน

ที่ 18 พ.ค.2564 ออก พ.ร.ก.กูเงิน

ฉุกเฉินสู โควิด 7 แสนลานบาท และ

มติ ครม.เม� อวันที่ 7 เม.ย.2563 ออก 

พ.ร.ก.กูเงินแกปญหาโควิด 1 ลาน

ลานบาท โดยอางวาทําผิดวินัยการ

คลัง และขัดรัฐธรรมนูญ นอกจาก

นี้เศรษฐกิจไทยยังตามจีบ “มิ่งขวัญ 

แสงสุวรรณ” อดีตหัวหนาพรรค

เศรษฐกิจใหม คนที่มีจุดยืนไมเอาลุง

ตู แตถา “มิ่งขวัญ” ตอบรับคําเชิญซบลุงปอมผานอกบิ๊กนอย

ตามขาวจริง ก็อดสงสัยไมไดวา ตอนที่ลาออกจาก ส.ส. ได

ประกาศกลางสภาวารับไมไดกับการบริหารงานของรัฐบาล

ประยุทธ ที่ทําใหเกิดนวัตกรรมศัพทคําวา “ลิงกินกลวย” จน

ไมมีความสุขกับการทํางาน แลวอยางนี้จะมาอยูรวมกับเลขาฯ 

พรรคตนตํารับคนแจกกลวยไดอยางนั้นหรือ.

สมศักดิ์ เทพสุทิน

ไ

เม� อปที่แลวเกิดกระแสรณรงคใหมีการปลอยปูเสฉวนกลับ

คืนสูทะเล เน� องจากชวงหลายปที่ผานมาปูเสฉวนถูกคุกคามจาก

การเก็บเปลือกหอยของนักสะสมเปลือกหอย และหลายปหลังมา

นี้ ไดรับความนิยมนําไปเลี้ยงจากคนที่ชอบเลี้ยงสัตวแปลก โดย

มีการซื้อขายผานทางออนไลนจํานวนมาก โดยปูเสฉวนถูกยกให

เปนนักยอยสลายขยะอินทรีย ซากอินทรียชายฝง จนถูกจัดใหเปน

นักทําความสะอาดชายหาด ในอดีตสามารถพบเห็นไดทั่วไป แต

ในปจจุบันแทบไมพบปูเสฉวนในแหลงธรรมชาติที่อยูนอกพื้นที่คุม 

ครองเลย.

ปูเสฉวน

ชวน หลีกภัย

ธีระชัย 

ภูวนาถนรานุบาล

ลี้คิมฮวง

ฉากสถานการณที่ยังปราศจากผูเหมาะสม
อมมมม...ระหวาง ตู ตลาดแตก กับ ตู ตบะแตก จะถือ

เปนคนละคนเดียวกันหรือไม? ประการใด? อันนั้นคง

ตองไปสรุปรวมความ ไป ปรุงแตง ตาม รสนิยม ของ

ใคร-ของมันกันไปตามสภาพ แตสําหรับแวดวง การเมืองเร� อง

อํานาจ ในทุกวันนี้ก็คงไมไดมีแตทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮาแต

เพียงรายเดียวเทานั้น ที่จะสามารถผูกขาด ควบคุมทุกสิ่งทุกอยาง 

ใหเปนไปตาม ยุทธศาสตรชาติ 20 ป หรือเปนไปโดยตลอดชั่วนิจ

นิรันดรกาล...

เพราะอยางที่อภิมหากวีรัตนโกสินทรตัวจริง-เสียงจริง อีก

รายหนึ่ง ที่ปากกาคมไมนอยไปกวา นาเนาวของเราเอง หรืออภิ

มหากวี เนาวรัตน พงษ ไพบูลย นั่นก็คือคุณพี่ สุจิตต หวั่งเดะ 

(วงษเทศ) ทานเคยรําพึง รําพัน เอาไวเปนบทกลอน ที่ออกจะ

ลึกซึ้ง ประณีตและละเอียดออนมิใชนอย ประมาณวา...คล� นมัน

มาจากไหนก็ไมรู-แตจูๆ มันก็ซัดหาดทรายขาว อันถือเปนภาพ

สะทอนใหเห็นถึงความเปนไปทางธรรมชาติ ที่ไดวางกฎ วางเกณฑ 

วางระเบียบแบบแผนใหกับบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลาย ไมตางอะไร

ไปจาก กฎเหล็ก ที่มิอาจตาน มิอาจฝน เอาเลยถึงขั้นนั้น ชนิด

แมแตความเคล� อนไหวความเปนไปของระลอกคล� นที่แทบหากฎ 

หาเกณฑ หามาตรฐานใดๆ แทบไมได แตสุดทาย...คล� นลูกใหม

ยอมทยอยไลคล� นลูกเกา อยางมิอาจผันแปรไปเปนอ� น...

ดังนั้น...สําหรับผูที่อยูกันคนละ ตลาด กับ ตู ตลาดแตก ก็

อยาเพอไปเสียเวลาหงุดหงิด งุนงาน เบ� อหน�าย รําคาญใดๆ โดย

ใชเหตุ คือยังไงๆ...ทานนายกฯ บิ๊กตู ทานคงไมคิดจะ อยูค้ําฟา อยู

แลวแน�ๆ ไมวันใด-วันหนึ่ง จังหวะใด-จังหวะหนึ่ง ทานก็คงตองไป 

โดยจะไปแบบ ซอฟต แลนดิ้ง หรือ ฮารด แลนดิ้ง นั้น ก็คงขึ้นอยู

กับ ผลแหงการกระทํา หรือขึ้นอยูกับ กรรม ไมวาชาตินี้ หรือชาติ

ไหนๆ ที่หนีไมพนตองเปนไปตามกฎ ระเบียบ ของทุกๆ สรรพสิ่ง 

นั่นก็คือ...ดวยเหตุเพราะสิ่งนี้-สิ่งนี้...สิ่งนี้จึงเปนไป หรือ กฎอิทัป

ปจจยตา-ปฏิจจสมุปบาท นั่นแล...

ยิ่งในชวงระหวางนี้ ไปจนถึงอนาคตเบื้องหนาโน�นเลย...คง

ตองยอมรับอยางมิอาจปฏิเสธไดวา บรรดาคล� นลมทั้งหลายมันออกจะ

หนักหน�วง รุนแรง ยิ่งขึ้นเร� อยๆ ไมวาระดับบนน้ํา ผิวน้ําหรือกระทั่งใต

น้ํา เรียกวา...พอๆ กับคล� นยักษสึนามิ หรือยิ่งไปกวาสึนามิเอาเลยก็วา

ได ทั้งในแงเศรษฐกิจ สังคม ไปจนถึงการบาน-การเมือง ที่บรรดาผูซึ่ง

มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบทั้งหลาย หนีไมพนตองถูกสาด ถูก

ซัด ตองโตคล� น เผชิญคล� น อยางมิอาจหลีกเลี่ยงไดเลย การอยู-การไป

ของบรรดาบุคคลเหลานี้ รวมทั้งทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮาอีกดวย

ก็ได จึงไมไดขึ้นอยูกับความปรารถนาและตองการของใครคนใด-คน

หนึ่ง ที่อยากใหแตละสิ่ง แตละอยาง เปนไปตามนั้น เชนนั้น แตขึ้นอยู

กับ ฉากสถานการณ ไมวา ณ วันนี้ หรือในอนาคตเบื้องหนานั่นแหละ 

วาจะเปนไปในรูปใด...

สําหรับฉากสถานการณเศรษฐกิจนั้น...แทบไมตองเสียเวลาพูด

ถึง คือยังไงๆ มันคงหนักไปในแนว ไอหวัง-ตายแน�...ตายแน�ไอหวัง!!! 

อยางมิอาจปฏิเสธไดเลย เพราะไมใชแคเฉพาะประเทศไทย สังคม

ไทย หรือเศรษฐกิจไทยเทานั้น แตตองเรียกวาสังคมโลก เศรษฐกิจโลก 

ลวนแลวแตตองตกสะเก็ด ตองกรอบเปนขาวเกรียบเมืองเพชร ไมตาง

ไปจากกันและกันมากมายซักเทาไหร เผลอๆ...อาจถึงขั้นตองอดอยาก 

หิวโหย กันไปเปนประเทศๆ เอาเลยก็ไมแน� ไมงั้น...องคกรระดับโลก 

ไมวาจะธนาคารโลก ไอเอ็มเอฟ ไปจนถึงยูเอ็นหรือสหประชาชาติ เขา

คงไมเสียเวลาออกมา สงสัญญาณแงลบ ถึงความหนักหน�วง หนัก

หนา สาหัส ทางการเงิน-การทอง การคลัง การคา ไปจนแมแตความ

แรนแคน ความขาดแคลน ขาว-ปลา-อาหาร-พลังงาน ฯลฯ ที่อาจ

อื
ลุกลาม บานปลาย กลายเปนคล� นยักษสึนามิที่จะสาดซัดเขาใส

แตละประเทศ...

สวนฉากสถานการณทางสังคม...ก็คงมิอาจปฏิเสธอีกเชนกัน

นั่นแหละวา จะดวยความวิปริต ผิดเพี้ยน ของอุณหภูมิอากาศหรือ

ไม อยางไร ก็ตามที ที่ดลบันดาลใหมวลมนุษยมนาในโลกใบนี้ ชัก

ออกอาการวิปริต ผิดเพี้ยน ตามไปดวยอยางชวยอะไรแทบไมได 

หรือจะดวยความกาวหนา กาวไกล ของ เทคโนโลยี ที่มันออกจะ

ไมสอดคลอง สมดุล กับวิถีชีวิตเดิมๆ จนเกิดแรงฉุด แรงกระชาก 

ใหสังคมแตละสังคมหลุดกันไปเปนชิ้นๆ ยิ่งเม� อตองเจอเขากับ โรค

ระบาด ทั้งในแงรางกายและจิตใจ โอกาสที่จะเห็นสังคมที่อยู-ดี-มี

สุข สงบ-เรียบ-นิ่งและรมเย็น คงตองยอมรับวาน�าจะหายาก หา

เย็น ยิ่งกวาหาหนวดเตา-เขากระตาย เปนไหนๆ...

ดังนั้น...ถาหากตราบใดที่ เศรษฐกิจ และ สังคม ตองเปนไป

ในแนวนี้ แลว การเมืองเร� องอํานาจ อันเปนอะไรที่มักจะนํามาซึ่ง

ความยุงฉิบหาย ยุงตายหะ...จะไปเหลืออะไร??? โอกาสที่จะเละ

เปนวุน เละเปนขี้ กันไปเปนประเทศๆ ยอมมีสิทธิ์เห็นได ยอมมี

สิทธิ์อุบัติขึ้นมา ณ ทุกวันนี้และอีกไมใกล-ไมไกล โดยเฉพาะถาหาก

สังคมนั้นๆ ประเทศนั้นๆ ยังเต็มไปดวย เง� อนไข และ เหตุปจจัย ที่

ไมตางอะไรไปจากกองฟนหรือหญาแหงๆ ที่ถูกสุมเอาไวในแตละ

ซอก แตละมุม ของประเทศ โอกาสที่ทุกสิ่งทุกอยางจะเปนไปใน

แบบ ตะเรง...เตรงตอย...ไฟไหมมูลฝอยดังพรึ่บบบบ ยอมมีความ

เปนไปไดสูงเอามากๆ ปญหา จึงไมไดอยูที่วา ผูนําประเทศอยาง

ทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮาทานจะไปในตอนไหน เม� อไหร แต

อยูที่วา...ภายใต ฉากสถานการณนั้นๆ ประเทศไทย สังคมไทย ได

ปรากฏรางเงาของ ผูที่มีความเหมาะสม ขึ้นมามั่งแลวหรือยัง???

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก James Freeman Clark... “A 

politician thinks of the next election; a statesman, of the 

next generation. – นักการเมืองคํานึงการเลือกตั้งครั้งตอไป...

รัฐบุรุษคํานึงถึงประชาชนรุนตอไป...”

            

















จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ระหวางวันท่ี 

๑๒–๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ นับเปนหวงเวลาที่ทรงคุณคาตอการ

เจริญภาวนา.. ปฏิบัติศาสนกิจ ขณะพักกายจิตอยูบนภูเขาปา

ตนน้ํา ทิวเขานาคเกิด ในเขตอําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปน

จังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยูบนเกาะกลางทะเลใต (อันดามัน) ที่

สวยงาม จนไดรับการขนานนามวา ไขมุกแหงทะเลอันดามัน!!

ดวยความเปนเกาะกลางทะเลที่ทรงคุณคาทางภูมิศาสตร ดวย

ความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ จําพวกแรธาตุ ปาไม พืช

พรรณ และความสวยงามแหงธรรมชาติ ที่สมบูรณ ทั้งน้ํา ทะเล ภูเขา 

และสัตวปา จึงกลายเปนทําเลทองใหผูคนเดินทางไปแสวงหาโชคลาภ

จากการขุดหาทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้น...

ดังตํานานที่มีชาวจีนโพนทะเล เดินทางมาดวยเรือสําเภาขนาด

ใหญ เพ� อมาทํามาหากิน สรางเนื้อสรางตัวบนเกาะแกวแหงนี้ ที่มา

กันจํานวนไมนอย ที่ปรากฏเปนหลักฐานตอมาในกลุมสกุลตางๆ.. ที่สืบ

เน� องมาถึงปจจุบัน

สังคมทองถิ่นบนเกาะภูเก็ตจึงมีความโนมเอียงไปทางชาวจีน ที่

นําคติ ความเช� อ ศาสนา วิถีทางสังคมเขามาเผยแพรในทองถิ่น จน

ผสมผสานกับคติ ความเช� อ วัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น.. ใหเกิด

เปนวิถีสังคมแบบชาวภูเก็ตที่น�าพิจารณาศึกษาอยางยิ่ง.. ในวิถีสัตว

สังคม.. มนุษยชาติ...

จึงไดเห็นรูปแบบการสรางบานแปงเมืองที่เปนไปตามลัทธิทาง

วิถีสังคมแบบชาวไทยจีนภูเก็ต ที่มีความเช� อในศาสตรแหงความเปน

มงคลโชคลาภจากอิทธิพลของฮวงจุย.. เทพยดาฟาดิน.. ตลอดจนการ

ดําเนินชีวิตที่เป็นไปตามพื้นฐานของชาวพุทธในเรื่องการทําบุญให้

ทาน.. มีเมตตากรุณาตอกัน.. ไมเบียดเบียนใคร มีศีลธรรมขั้นพื้นฐาน

ของการดําเนินชีวิต จึงเปนเอกลักษณของความเปน ชาวภูเก็ตดั้งเดิม 

ที่น�าช� นชมยิ่ง...

เม� อพูดถึงเร� องการสรางบานแปงเมือง เพ� อยกระดับใหสมฐานะ

ของความเปน มณฑลภูเก็ต .. เกาะแกวกลางทะเลอันดามัน แหงนี้ 

ก็คงจะตองนึกถึงบุคคลทางประวัติศาสตรที่สําคัญยิ่งทานหนึ่ง ไดแก 

คอซิมบี้ ณ ระนอง บุตรคนสุดทายของ พระยาดํารงสุจริตมหิศรภักดี 

(คอซูเจียง ณ ระนอง) ซึ่งเปน ชาวจีนฮกเกี้ยน อพยพมาอยูบนแผน

ดินไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๓ แหงราชวงศจักรี (อางอิงจากประวัติที่

เผยแพร)

คอซิมบี้ ณ ระนอง ไดเขาเฝาถวายตัวเปนมหาดเล็กในสมัย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดรับบรรดาศักดิ์เปน หล

วงบริรักษ โลหวิสัย ตําแหน�งผูชวยราชการเมืองระนอง ตอมาไดเล� อน

ขึ้นสูตําแหน�ง ผูวาราชการเมืองกระบุรี เม� อ พ.ศ.๒๔๒๙ และไดเล� อน

บรรดาศักดิ์เปน  พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ตําแหน�ง ผูวา

ราชการจังหวัดตรัง เม� อ ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๓๓

พระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบี้) ดํารงตําแหน�งเจาเมืองตรัง

นานถึง ๑๑ ป ในป พ.ศ.๒๔๔๔ ไดรับพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหไปเปน 

สมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ต รับผิดชอบดูแลหัวเมืองตะวันตก ตั้งแต 

ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ตะกั่วปา ระนอง และสตูล

จากการมารับหนาที่เปนสมุหเทศาภิบาล มณฑลภูเก็ตของพระ

ยารัษฎานุประดิษฐในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งมีเกาะภูเก็ตเปนศูนยกลาง

ปกครองของมณฑลภูเก็ต จึงไดมีเร� องเลากันมาถึงการสรางบานแปง

เมืองใหเหมาะสม ถูกลักษณะมงคลเมือง วา.. พระยารัษฎานุประดิษฐ 

(คอซิมบี้ ณ ระนอง) ไดเชิญซินแสทานหนึ่งมาดูฮวงจุยของเกาะภูเก็ต 

กลางทะเลอันดามันแหงนี้ ซึ่งซินแสไดกลาววา.. “ภูมิศาสตรของ

ทะเลภูเก็ต เม� อบรรจบแผนดินแลว มีลักษณะเหมือนมังกร..” ที่เปน

ลักษณะมังกรนอนขดตัวอยูในทะเลใต (จริงๆ แลว น�าจะเปนมังกร

จําศีลบําเพ็ญบารมี) .. ในทะเลใต หมายถึง ทะเลตอนใตของจีน จึง

เรียกวา ฮายเหล็ง จึงไปตรงกับตํานานของ หลําฮายเหล็งออง หนึ่ง

ในเจาสมุทรทั้งสี่ที่ชวยดูแลปกปกรักษามหาสมุทรตามเทพปกรณัมจีน 

โดยมีตําแหน�งทางภูมิศาสตรของเกาะภูเก็ตที่สอดคลองกับสวนตางๆ 

ของมังกร เชน แหลมพรหมเทพ คือ หัวมังกรบริเวณเขาแดง.. อาว

ในหาน คือ จมูกและดั้งจมูก.. บริเวณอาวกะรน คือ นัยนตา.. บริเวณ

อาวทุงคา คือ ปากที่อา.. และ ภูเขาใจกลางเมืองภูเก็ต คือ หัวใจ

มังกร เปนตน

จากการเปรียบเทียบสภาพทางภูมิศาสตรของเกาะภูเก็ต วามี

สภาพลักษณะเปรียบดุจ มังกร.. หรือกลาววา เกาะแหงนี้คือตัวแทน

ของมังกร ผูเปนเจาสมุทรแหงทะเลใต อันเปนไปตามศาสตรฮวงจุย

ของซินแสจีน.. นําไปสูความพึงพอใจตอพระยารัษฎานุประดิษฐและ

หมูคณะอยูไมนอย โดยเฉพาะตําแหน�ง  หัวใจมังกร ที่ใชกําหนดให

เปนที่ตั้งของ ศูนยกลางเมืองภูเก็ต.. ซึ่งซินแสไดมีขอควรระวังไววา.. 

มังกรนั้นมีฤทธิ์มาก หากใหคุณ บานเมืองก็จะเจริญรุงเรือง หมูชนมี

ความสงบสุข แตหากให โทษ ก็จะนํามาซึ่งเภทภัยพิบัติ.. และสิ่งสําคัญ

ในการชี้ดีชี้รายก็คือ “หัวใจมังกร” (ตําแหน�งหัวใจมังกร)

สําหรับตําแหน�งหัวใจมังกรนั้น ไดมี การกอสรางเรือนจํากลาง

ภูเก็ตตั้งไวดังที่สืบเน� องมาถึงปจจุบันเปนเวลาเกือบ ๑๒๐ ป ซินแสจึง

ไดแนะนําวิธีแกเคล็ดดวยการสะกดมังกร โดยการเอาหอกหรือลูกศร

ปกหัวใจไว โดยพระยารัษฎานุประดิษฐซึ่งมีความรูเร� องการตัดถนน

หนทาง จึงไดออกแบบลูกศร.. โดยการตัดถนนใหวิ่งตรงดิ่งไปสูเรือนจํา 

ซึ่งก็คือ ถนนมนตรี ตอเน� องกับถนนสุทัศน ตัดเปนแนวเสนตรงมุงจาก

วงเวียนหอนาฬ�กาไปยังดานหนาของเรือนจําโดยตรง... (คําบอกเลา

ตอกันมาเชนนี้ ไมมีหลักฐานอางอิง เรียกวา ตํานาน จึงควรพิจารณา

ดวยสติปญญา)

สาเหตุที่นําเร� องดังกลาวมาเลา เพราะจะมาสอดคลองกับการ

เดินทางไปราชการของ อธิบดีกรมราชทัณฑ (ดร.อายุตม สินธพพันธุ) 

.. และรองอธิบดีกรมราชทัณฑ (ดร.ชาญ วชิรเดช) เม� อ ๒๓ เมษายน 

๒๕๖๕ ที่ผานมา เพ� อพิจารณาพัฒนาพื้นที่เรือนจํากลางเกาจังหวัด

ภูเก็ต ที่ตั้งอยูบนภูมิศาสตรหัวใจมังกรตามศาสตรฮวงจุยของซินแส

จีน.. ใหกลับมาเปนมงคลสถานธรรมที่มีคุณคายิ่งทางจิตวิญญาณ

ทั้งนี้ เพราะกรมราชทัณฑ ไดยายเรือนจํากลางภูเก็ตไปสราง

ใหมที่บานบางโจ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต บนเนื้อที่ที่กวางกวามาก... เพ� อ

รองรับปริมาณนักโทษที่เพิ่มขึ้น...

จึงได้มีการกําหนดศาสนกิจ.. เพื่อประกอบความเป็นมงคล

ธรรมตามวิถีพุทธ ณ ใจกลางเรือนจํากลางดังกลาว ในคืนวันที่ ๒๓ 

เมษายน ๒๕๖๕ ถึงเชา ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕... โดยมีจุดประสงคเพ� อ

การพลีบุญอุทิศกุศล แผเมตตาใหกับบรรดาอดีตผูตองขังที่ ไดลม

หายตายจากไปในเรือนจํากลางดังกลาว ที่รองรับซึมซับ รอยเลือด 

คราบน้ําตา และความทุกขทรมานใจ ความพยาบาท 

ความอาฆาตแคน ความคับแคนใจของผูตองขังทั้งหลาย

ที่ยาวนานมารวม ๑๒๐ ป.. ดังรายละเอียดโดยสรุปพรอม

รูปภาพจากการจัดใหมีศาสนกิจบนพื้นที่ดังกลาว ที่สามารถ

เขียนเลาสรุปไดดังนี้

“.. - ในค่ําวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น...                                                                                   

หลวงพอพระอาจารยอารยวังโสไดนําประกอบศาสนกิจ

เปนสวนเฉพาะ ดวยการสวดมนต เจริญภาวนา และ

กระทําการอธิษฐานบูชาพระเจดียทรายสูงมากกวา ๒ เมตร 

ที่สรางขึ้นเสร็จทันใจภายในวันนั้น (๒๓ เมษายน ๒๕๖๕) 

เพ� อพลีบุญกุศลแดสรรพสัตวนอยใหญทุกภพภูมิ โดยเฉพาะ

ผูตองขังที่ลวงลับ/ตายไปแลวในเขตพื้นที่เรือนจํากลาง

ภูเก็ตแหงนี้

- ในเวลา ๒๐.๓๐ น. ของคืนดังกลาว (๒๓ เมษายน 

๒๕๖๕) พระสงฆ (ธรรมยุต) ๑๐ รูปจากวัดหลังศาลและ

สํานักสงฆพระธาตุภูหวารัตนคีรี รวมประกอบศาสนกิจ

รับการถวายพระเจดียทราย (เขาสูวัดหลังศาลฯ) และรับ

ถวายผาปา/ผาบังสุกุล ณ ชองประตู (ทวาร) ทางเขา-ออก

ของเรือนจํากลางภูเก็ต (เกา) โดยมีนายอายุตม สินธพ

พันธุ อธิบดีกรมราชทัณฑ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดี

กรมราชทัณฑ นายกฤษณะ ทิพยจันทร ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัด

ภูเก็ต น.ส.รจนา วานิช และคณะศรัทธาชาวภูเก็ต เขารวมถวาย

พรอมรับอนุโมทนา และรวมพลีบุญอุทิศ แผเมตตาแกสรรพสัตวทั้ง

หลายนอยใหญ เทพยดาอารักษทุกภพภูมิ.. อดีตผูตองขังที่ตายในเรือน

จํากลางแหงนี้จากอดีตมาจนถึงปจจุบัน.. จะไดพนจากความเรารอน

ดวยไฟกิเลสและกองทุกข ดวยอํานาจแหงธรรม.. จากการกออธิการ

กุศลในครั้งนี้เปนครั้งแรก.. เปนครั้งเดียวของการสรางเจดียทรายใน

ใจกลางเรือนจําเกากลางภูเก็ตแหงนั้น ที่จัดสรางเสร็จสวยงาม ถูก

ตองตามธรรมลักษณะทุกประการของเจติยะ อันควรแกการอนุโมทนา

สาธุการ.. ในพุทธรัตนคุณ ธัมมรัตนคุณ สังฆรัตนคุณ.. ซึ่งเทพยดา

มนุษยทั้งหลายสรางถวายบูชาสักการะในทุกกาลสมัย

อีกทั้งยังมีการถวายผาปาและผาบังสุกุลอยางสมบูรณพรอม

ไทยทาน...

เมื่อสิ้นสุดศาสนพิธี.. ภายหลังจากสรงน้ําพระเจดีย์ทราย

เรียบรอยทุกประการ ฝนไดตกลงอยางฉับพลันทันใด ชุมน้ําไปทั้ง

เกาะภูเก็ตในฤดูรอนเดือนเมษายนอยางที่ไมเคยปรากฏ ความฉับพลัน

ทันใด สอดรับกับการเสร็จสิ้นสุดการกลาวสัมโมทนียกถาแดอธิบดีกรม

ราชทัณฑและขาราชการ ตลอดจนคณะศรัทธาญาติโยม โดยหลวงพอ

พระอาจารยอารยวังโส เจาอาวาสวัดปาพุทธพจนหริภุญไชย (ธ) ใน

พระราชูปถัมภฯ จ.ลําพูน.. ในเชาวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕.. ซึ่งตรง

กับวันพระ.. คณะศรัทธาประชาชนชาวภูเก็ตไดรวมกันถวายมตกภัต/

สังฆทาน ณ วัดตางๆ ตั้งแตหัวเกาะภูเก็ต กลางเกาะภูเก็ต และทาย

เกาะภูเก็ต ไดแก

วัดทาฉัตรไชย (อําเภอถลาง).. วัดสะปาธรรมาราม (เกาะ

แกว/บานสะปา.. อําเภอเมือง).. วัดบานเกาะสิเหร (รัษฎา) และวัด

สวางอารมณ (ราไวย)...

การรวมกันประกอบมหาทานครั้งยิ่งใหญภาคประชาชนในครั้ง

นี้ มาจากความเขาใจในธรรมวิธีตามหลักพุทธศาสนาที่ควรกระทํา 

เพ� อใหเกิดความเปนมงคล.. โดยเนนมงคลธรรมที่เกิดจากความสุจริต

ทางกาย วาจา ใจ ของผูปฏิบัติ.. ของทุกคน.. และโดยรวมของความ

เปนมหาชน ที่จะยกระดับเปนพลังธรรม กออธิการกุศลอันยิ่ง.. เปนไป

เพ� อความเปนมงคลแหงแผนดินบนเกาะภูเก็ตอยางแทจริง...

จึงควรอย่างยิ่งต่อการบันทึกเรื่องราวดังกล่าวไว้ เพื่อเป็น

ประวัติศาสตรอีกหนาหนึ่ง กอนการไดรับพื้นที่เรือนจําเกากลางภูเก็ต

มาพัฒนาเปนภูมิสถานมงคลธรรม.. นอมถวายเปนพระราชกุศลตอ

ไปตามเจตนาของกรมราชทัณฑ... ในสมัยที่มี ดร.อายุตม สินธพพันธุ 

เปนอธิบดี....

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

หัวใจมังกรทะเลใต .. 

สูมงคลธรรมสถานของเกาะภูเก็ต!!

เ



ป็นอีกหนึ่งคนที่เปิดชื่อเข้าสู่สนามการเมือง และได้รับ

ความสนใจไม่น้อย สำาหรับ “บาส” เรือเอกสมรักษ์ คำา

สิงห์ อดีตนักมวยชื่อดัง เหรียญทองโอลิมปิก เจ้าของวลี 

“ไม่ได้ โม้” 

หลังจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นำาโดย นายสันติ                  

พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเลขา 

ธิการพรรค, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รองหัวหน้าพรรค

พลังประชารัฐ, พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร กรรมการบริหารพรรค 

(กก.บห.) และกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส., น.ส.พัช

รินทร์ ซำาศิริพงษ์ ส.ส.กทม. เขต 2 ในฐานะโฆษกพรรค แถลง

เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กลุ่มอีสานเหนือ 22 คน

ซึ่ง 1 ใน 22 ขุนพล

ว่าท่ีผู้สมัคร ส.ส.กลุ่มอีสานเหนือ

มีชื่อ “สมรักษ์ คำา

สิงห์” อดีตนักมวยเหรียญ

ทองโอลิมปิก เป็นว่าท่ีผู้สมัคร 

ส.ส. เขต 10 จ.ขอนแก่น

โดยในช่วงการแถลง

ข่าวเปิดตัวครั้งนี้มีอดีตนัก

มวยชื่อดังหลายคน อาทิ นาย

ทวี อัมพรมหา หรือขาวผ่อง 

สิทธิชูชัย, นายเจริญ ชูมณี 

หรือเจริญทอง เกียรติบ้าน

ช่อง เดินทางมาให้กำาลังใจ “สมรักษ์” ด้วย

เจ้าของวลี “ไม่ได้ โม้” บอกถึงเหตุผลเข้าสู่สนามการเมือง

ครั้งนี้

“ท่ีตัดสินใจลงสมัครในนาม พปชร. เนื่องจากท่ีผ่านมานัก                                                                                 

การเมืองมีแต่ตีกัน มีแต่ความขัดแย้ง ถึงเวลาท่ีจะต้องเปล่ียน 

แปลง อีกท้ังเท่าท่ีลงพ้ืนท่ี กระแสของ พล.อ.ประวิตรและ พล.อ. 

ประยุทธ์ ในพ้ืนท่ีดีมาก คนเฒ่าคนแก่ชื่นชมท่ีนำาความเจริญมา

ให้ ย้ำาว่า พปชร.ยังขายได้ แม้ในโซเชียลมีเดียจะเป็นอีกแบบ แต่

ในความจริงคนชื่นชอบ กระแสในภาคอีสานของ พปชร.ไม่ได้ตก” 

อย่างไรก็ดี ก่อนการแถลงข่าวเปิดตัวทั้ง 22 คน ทาง

พรรค พปชร.ได้นำาทั้งหมดเดินทางไปพบ พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. ที่

มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อรับมอบโอวาทและให้ 

การต้อนรับเข้าเป็นสมาชิกพรรคอย่างเป็นทางการ

“สมรักษ์” บอกว่า พล.อ.ประวิตรได้ขอให้ช่วยกันทำางาน ขอ

ให้นำานโยบายของพรรคไปบอกกล่าวให้ประชาชนรับรู้ว่ากำาลังทำา

อะไร เช่น เรื่องน้ำาบาดาล ไฟฟ้าส่องสว่าง โครงสร้างพ้ืนฐาน และ

ม่ันใจว่าสามารถสู้กับผู้สมัคร ส.ส.พรรคอื่นได้ ชาวบ้านรู้แล้วว่าจะเลือก

ใคร และท่ีผ่านมาลงพ้ืนท่ีในเขตเลือกต้ังท่ี 10 จ.ขอนแก่น มาตลอด 

“บอกได้ว่ามีสมรักษ์ ไม่มีแล้ง”

สำาหรับ “สมรักษ์ คำาสิงห์” หรือบาส เจ้าของวลี “ไม่ได้

โม้” เป็นนักมวยขวัญใจชาวไทยอีกคนหนึ่ง ประสบความสำาเร็จ

ทั้งการชกมวยไทยและมวยสากล จนได้เหรียญทองจากการแข่ง                                                                             

ขันมวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกฤดูร้อน 1996 ที่เมืองแอต 

แลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2539 

“สมรักษ์” เป็นคนโนนสมบูรณ์ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เกิด

วันที่ 16 ม.ค.2516 แต่งงานกับนางเสาวนีย์ คำาสิงห์ มีบุตร 2 

คน ในเส้นทางการเมืองปี 2554 “สมรักษ์” ได้เปิดตัวเป็นผู้ลง

สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมกับเพื่อน

นักมวยอีก 3 คน ได้แก่ เขาทราย แกแล็คซี่, มนัส บุญจำานงค์ 

และเจริญทอง เกียรติบ้านช่อง โดยที่สมรักษ์ลงรับสมัครเลือก

ตั้งในเขต 10 อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง.

แล้วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้น เมื่ออาจารย์ท่านหนึ่งในสำานักเกิดไป

ปลอมแปลงใบรับรองแพทย์ให้เด็กในสำานัก เกิดเป็นดรามาแพทย์

ผู้เป็นพี่ชายของท่านดำาเนินคดีเป็นกรณีพี่ฆ่าน้อง คดีดิ่งตรงมายัง

ผมเจ้าของสำานักไต่ถามท่านเอาแต่ร้องไห้ฟูมฟายถึงลูก ๕ คน เมีย

พิการที่ท่านต้องดูแล เพราะกลัวถูกยึดใบประกอบอาชีพครู อดีต

ท่านเคยเป็นครูสอนงานไม้ชั้น ม.๔ ทั้งปีได้สลัก ฎ ปฎัก ตัวเดียว ผม

เลยห่อเหี่ยวหัวใจ ปล่อยให้คดีชนอยู่ที่ผม เป็นเหตุให้ผมต้องเปลี่ยน

วิถี นี่แหละคือตัวตนผมล่ะ

เอาอาชีพครูบาอาจารย์โยนท้ิงด่ิงลงดงน้ำาหมึก เขียนทุกอย่างท่ี

ขวางหน้า ไม่ว่าเรื่องส้ัน วิพากษ์วิจารณ์ ปกิณกะ บทความ สัมภาษณ์ 

ส่งไปยังสื่อสิ่งพิมพ์แทบทุกสำานัก ได้รับการตอบรับด้วยดี จนได้มี

โอกาสได้ทำาเป็นกิจจะลักษณะ ใช้นามปากกาหลากหลาย นามไหน

เริ่มดังก็เปลี่ยนใหม่ทิ้งเอาไว้ในบรรณพิภพเป็นสิบ เลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย

มาตลอดชีวิต จนลูกๆ แข็งแรงเป็นนายพล เป็นดอกเตอร์ เป็นบัณฑิต 

มหาบัณฑิต เป็นหลักให้ผมได้เกาะยึดในการดำารงชีวิตในบ้ันปลาย

ผมยังดีเป็นแค่ คนปิด นับเป็นปัจเจก พรรคพวกผม มานพ  

ล้ิมจรูญ ท่านเป็น ครอบครัวปิด เพราะบรรพบุรุษของท่านไปสร้าง

ตำานานดอกฟ้ากับหมาวัด ลูกทาสลักพาลูกสาวนายทาส หนีอาญาบ้าน

จากย่านปากคลองภาษีเจริญ ระหกระเหินไปอยู่บ้านหม่ี ลพบุรี มีลูกมี

หลานออกมาสืบทอดวัฒนธรรมบ้าน เมื่อถึงรุ่นเหลนจะเข้าเรียนนาย

ร้อย ร.อ.รชฎ และ พ.ต.อ.วรศักด์ิ เลยต้องเล่ียงไปใช้สกุลแม่ ดร.โส 

ภิต พิสิษฐบรรณกร น้องสาวของ รังษิยา บรรณกร นักร้องเจ้าของ

เพลง รักต้องห้าม หารู้ไม่ว่าตระกูล ล้ิมจรูญ น้ันไม่ใช่ ล้ิมเจริญ ท่ีสืบ

เช้ือสายมาจากแซ่ล้ิม เป็นการนำาชื่อปู่ย่ามาชนกัน สืบเช้ือสายมาจาก 

หลวงพลเสพย์ น้องชายของ พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา หัวหน้า

ผู้ก่อการ ๒๔๗๕ และนายกฯ คนท่ี ๒ ของประเทศไทย

กำานันถึก กับผมต่างก็อยู่ในช่วงปัจฉิมวัยเหมือนนักวิ่งที่อยู่ใน

ลู่ ๑๐๐ เมตร ถึงผมเป็นม้า ๘๐ ตีนต้นก็อย่าประมาทผม ผมอาจจะ

สปรินต์ทิ้งม้า ๘๐ ตีนปลายเข้าเส้นชัยก่อนท่านไปได้ เพราะผมติด

เทอร์ โบไว้หลายเครื่อง ทั้งโรคความดันสูง โรคหัวใจ (บอลลูนแล้ว 

๒ ครั้ง) โรคไต โรคต่อมลูกหมาก และที่สำาคัญ โรคหูไม่ดี

ว่าแต่ว่า กำานันถึก ท่านรู้จักคนชื่อ วิศนุ ทรัพย์สุวรรณ หรือไม่?

 หนุ่ม หนองรี

 

ท่านรองปลัดสมพร หน้าตาออกไปแนวเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อยู่แล้ว

ครับ ฉะนั้นก็ไม่แปลกครับที่ต่อยตกเก้าอี้ ฮ่าๆๆๆ

คุณฉัตรชัยไม่ทันรุ่น อาจารย์มนัส บ่างสมบูรณ์ ครับ เข้า

เรียนรุ่นหลังจากนั้นหลายปีครับ เป็นช่วงรอยต่อ อาจารย์เสนาะ 

จันทร์สุริยา กับ อาจารย์เจิม สืบขจร ครับ 

ส่วนที่เหลือเป็นหน้าที่กำานันถึกต้องตอบแล้วละครับ ฮ่าๆๆ 

5บทความ

อนสงกรานต์เสียวสันหลังกันทั้งประเทศ 

เพราะกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่า ตัว 

เลขผู้ติดเช้ือรายใหม่ อาจจะพุ่งพรวดข้ึนไปถึง ๑ แสน

รายต่อวัน

ผู้เสียชีวิตจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดประมาณ ๒๕๐ คนต่อวัน 

ตัวเลขที่ว่าจะพีกช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

รัฐบาล และ ศบค. สั่งเตรียมรับมือขั้นสูงสุด 

นี่ก็จะสิ้นเดือนแล้ว แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไปไม่ถึงแสนคน

กลับค่อยๆ ลดลง เหลือหมื่นกลางๆ 

ส่วนผู้เสียชีวิต คงที่ประมาณกว่า ๑๒๐ ราย

ถือเป็นการคาดการณ์ที่ผิดพลาดในเชิงบวก 

มีแนวโน้ม การระบาดโควิด-๑๙ ในประเทศไทย อยู่ใน

ช่วงขาลงอีกครั้ง 

ที่ต้องบอกว่าเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่ง ก็เพราะยังไม่มีประ 

เทศไหนในโลกสามารถเอาชนะ โควิด ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ด

ขาด แม้ประเทศเดียว

และทุกประเทศมีความเสี่ยงโควิดระบาดระลอกใหม่

ด้วยกันทั้งสิ้น

วันนี้คนไทยเสียชีวิตเพราะโควิดเป็นอันดับ ๒ ของโลก 

ให้ข้อมูลแบบนี้น่าตกใจ  

มีแพทย์บางรายพยายามบอกว่า ไทยล้มเหลว ไม่สามารถ

ควบคุมการเสียชีวิตของประชาชนให้อยู่ในระดับต่ำาได้

ก็จริงครับ หลายวันมานี้ คนไทยเสียชีวิตเพราะโควิด

เยอะจริง และหากดูตามสถิติ เป็นลำาดับต้นๆ ของโลกทีเดียว

แต่สถานการณ์ โควิดของโลกแต่ละช่วงเวลานั้น ไม่

อาจนำามาเปรียบเทียบแล้วสรุปว่า ประเทศนี้ดีกว่าประเทศ

นั้น 

ยกตัวอย่างกรณีการเสียชีวิต ขณะนี้คนไทยเสียชีวิต

เป็นลำาดับต้นๆ ของโลกจริง อยู่ที่กว่า ๑๒๐ คนต่อวัน

ขณะท่ีช่วงต้นปี หรือปลายปีท่ีแล้ว หลายประเทศระบาด

ระลอก ๔ ระลอก ๕ ที่หนักๆ ในยุโรป อเมริกา ตายเป็นพัน

คนต่อวัน 

หรือใกล้ๆ บ้านเราอย่างเวียดนาม ก่อนนี้ติดเชื้อเป็น

แสนต่อวัน ตาย ๓-๔ ร้อยคนต่อวัน แต่ขณะนี้เบาไปแล้ว 

สมานฉันท์เพื่อแผ่นดินไทย

เพราะการระบาดจบรอบวงของมัน

การเสียชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องน่าเศร้าใจ และไม่

ควรเกิดขึ้นจริง แต่ไม่ควรนำามาสรุปว่าไทยเลวร้ายกว่าประเทศ

อื่น 

โดยเฉพาะฝ่ายการเมือง ที่พยายามนำาการระบาดของโค

วิด-๑๙ มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอีกครั้ง ต้องตระหนักว่า 

ในโลกนี้ยังไม่มีประเทศไหนเอาชนะโควิดได้ 

ทุกประเทศล้วนยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดระลอกใหม่

ด้วยกันทั้งสิ้น 

ถ้าบอกว่าล้มเหลว ก็คงล้มเหลวกันทั้งโลก

แต่ก็เริ่มมีข่าวโจมตีว่า ศบค.ปกปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อให้ดูลด

ลง เป็นการแหกตาประชาชน

ที่จริงตรวจสอบได้ไม่ยากครับ ไปดูยอดผู้ป่วยในโรงพยา 

บาลสนาม ถ้าต่ำาลง หรือแพทย์ พยาบาล งานน้อยลง รถฉุกเฉิน

วิ่งบนถนนน้อยลง ก็แสดงว่าคนติดเชื้อน้อยลง 

มันเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้

ครับ...เรื่องการบ้านการเมือง ยังคงคึกคักและครึกครื้นกัน

เหมือนเดิม 

ข่าว “แรมโบ้อีสาน-เสกสกล อัตถาวงศ์” ลาออกจากการ

เป็นสมาชิก พรรครวมไทยสร้างชาติ ดูผิวเผินเหมือนไม่มีอะไร

“...เพื่อให้ภาพพจน์และการขับเคลื่อนของพรรครวมไทย

สร้างชาติเป็นไปในทางที่ดีในสายตาพี่น้องประชาชน 

ไม่ให้เกิดความด่างพร้อยเสียหายต่อทางพรรค และความ

ลำาบากใจต่อคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติ 

และผมต้องการให้พรรคเป็นที่ยึดโยงและเป็นสถาบัน

หลักสำาคัญ...”

นั่นคือเหตุผลในการลาออกของ “แรมโบ้” 

หากพูดถึงนักการเมืองลาออกจากตำาแหน่งต่างๆ เพื่อแสดง

ความรับผิดชอบทางการเมือง ไม่ใช่เรื่องที่พบเห็นได้บ่อยในการ 

เมืองไทย 

จะบอกว่า “แรมโบ้” ลาออก เพราะตัดตอน ไม่ให้เสีย

หายไปถึง พรรครวมไทยสร้างชาติ หรือแม้กระทั่ง “ลุงตู่” ก็มอง

เช่นนั้นได้ 

แต่มันก็คือการแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอยู่ดี 

ส่วนคดีความเรื่องเงินหวย หากต้องขึ้นโรงขึ้นศาล ก็ว่า

ไปตามกระบวนการยุติธรรม หากผิดจริงก็ต้องรับผิดชอบตาม

กฎหมาย 

ลองมองย้อนกลับไปซิครับ เคยมีนักการเมืองลาออกเพื่อ

แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองกี่คน 

ส่วนใหญ่อยู่ต่อจนจนมุม 

หลายคนศาลพิพากษาความผิดแล้ว ไม่เคยรับผิดชอบอะไร 

แถมยังป่วนไม่เลิก 

“แรมโบ้” ไม่ใช่นักการเมืองดีเด่น 

แถมประวัติไม่โสภาสักเท่าไหร่ 

แต่ก็ยอมตัดตัวเองออกจากวงจร ไม่ต้องให้ฝ่ายตรงข้าม

ค่อนแคะในภายหลังว่า ใช้อำานาจทางการเมืองบิดเบือนคดี

เหตุผลง่ายๆ แบบนี้นักการเมืองส่วนใหญ่กลับทำาไม่ได้ 

อีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้ คือการเมืองนอกสภาที่ทำาท่าจะ

คุยกันรู้เรื่องมากขึ้น

วานนี้ (๒๘ เมษายน) ในวงการแกนนำามวลชน เรียกได้

ว่า เสือ พบ สิงห์ “นิติธร  ล้ำา เหลือ”  จับมือ “จตุพร พรหมพันธุ์”  

ภายใต้ชื่อกลุ่ม “สมานฉันท์เพื่อแผ่นดินไทย” 

ประกาศภารกิจ สานสามัคคีทุกฝ่ายเพื่อรับมือภัยของชาติ 

และร่วมกันต้านภยันตรายจากต่างประเทศ  

“จตุพร” มองว่าการอยู่หรือไปของรัฐบาลพลเอกประ 

ยุทธ์ เป็นแค่เรื่องเล็กๆ เมื่อเทียบกับความมั่นคงและเอกราช

ของประเทศ ที่อยู่ภายใต้สนธิสัญญาอินโด-แปซิฟิก ดังนั้นไม่

ว่า พลเอกประวิตร หรือ พลเอกประยุทธ์ จะเป็นนายกฯ ก็

ไม่มีทางรักษาชาติไว้ได้

ถือเป็นมิติใหม่ของแกนนำามวลชนในไทย ที่ข้ามไปเล่น                                                                           

ประเด็นอินเตอร์ แทนการแบ่งขั้วชิงอำานาจกันเองในประ 

เทศ 

แต่ประเดนสนธิสัญญาอินโด-แปซิฟิก ก็ยังเป็นปัญหา

อยู่ว่า มันเป็นปัญหาของไทยจริงๆ หรือไม่ 

เอกสารข้อเท็จจริง ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐ                                                                           

อเมริกา ที่เปิดเผยโดยสถานเอกราชทูตสหรัฐประจำาประเทศ 

ไทย ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงนั้น ระบุว่า

“การสนับสนุนสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ และ

ความมั่งคั่งในภูมิภาค เรากำาลังขยายและปรับปรุงบทบาท

น้ันให้ทันสมัย รวมท้ังเพ่ิมความสามารถในการปกป้องผลประ 

โยชน์ของเรา และเพื่อยับยั้งการรุกรานดินแดนของสหรัฐ 

ตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนของเรา เราจะเสริมสร้างความ

มั่นคงของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยใช้อำานาจทุกรูปแบบที่

มี เพื่อยับยั้งการรุกรานและเพื่อตอบโต้การบีบบังคับด้วยวิธี

การต่างๆ เช่น”

พุ่งเป้าไปที่จีนเป็นการเฉพาะ

แต่ยุทธศาสตร์ที่ว่านี้สหรัฐจัดทำาขึ้นเองฝ่ายเดียว เพื่อ

เป็นแนวทางของการดำาเนินนโยบายของสหรัฐกับแต่ละภูมิ 

ภาค และมีการปรับทุกปี 

ประเทศไทยและรัฐบาลไทย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอก 

สารฉบับนี้ 

ไม่มีหน่วยงานใดของไทยลงนามรับรองหรือรับรู้เอก 

สารฉบับนี้ 

ไม่มีใครไปตกลงว่าจะร่วมมือกับสหรัฐ 

ไหนๆ ก็ตั้งกลุ่ม “สมานฉันท์เพื่อแผ่นดินไทย” ขึ้นแล้ว 

ถ้านับหนึ่งให้ถูกต้อง น่าจะได้แนวร่วมไม่น้อยทีเดียว

เหลือง แดง จับมือกัน มันเท่ไม่หยอก

แต่หากผิดตั้งแต่ก้าวแรก ตั้งมาอีก ๑๐ กลุ่ม ก็ไร้ความ

หมาย.

เศรษฐีตัวอย่าง

บนดาดฟ้า-ตึกแปดชั้น

อัศจรรย์เขียวขจียังมีป่า

มีต้นไทรโพธิ์ใหญ่โสภา

ตึกสีลมอุดมค่ามหานคร

ชุมศิลป์ โสตถิปรีดาวงศ์

ผู้ยืนยงปลูกป่าอยู่มาก่อน

มีแหล่งน้ำาสำาหรับดับร้อน

เศรษฐีบั่นทอนทิ้งทุกข์ทน

กำานันถึก 

เรียน คุณอัตถ์

ผมยกครัวนอนรักษาตัวอยู่ รพ.ตำารวจ ๖ ชีวิตด้วยโรคโควิด 

โอมิครอน ๗ วัน ๗ คืน กำาลังเคลิ้มไหวกับคารมของยมบาลอยู่

พอดี ก็มีหมอผี กำานันถึก มาปลุกให้ฟื้นตื่นจากภวังค์ เพราะเผลอไป

นั่งอ่านคอลัมน์ของคุณอัตถ์เข้าในช่วงที่ยมบาลกำาลังจัดคิวกำาหนด

ชะตาชีวิตให้ ยอมรับว่านอนโรงพยาบาลครั้งนี้ ได้กินอาหารอร่อย

เหมือนเป็นลางบอกเหตุว่าเป็นมื้อสุดท้าย โดยเฉพาะเมนูผัดไทย ซึ่ง

ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนในชีวิต

กำานันถึก ท่านเป็น คนเปิด น่ารัก แม้ผมไม่รู้จักตัวตนยังนิยม

ชมชอบความอารีอารอบที่ท่านมีต่อสรรพสัตว์ไปทั่ว ความจริงผม

ปลีกวิเวกไปนานแล้ว ถ้าไม่ถูกท่านสะกิดเตือนเมื่อครั้งก่อน จนต้อง

ลุกมาขีดเขียนอะไรก็ได้ตามใจนึกมารบกวนคุณอัตถ์อีกจนได้ ท่าน

ต่างกับผมที่เป็น คนปิด มีปมสนิทสนมกับใครเขายาก มากเรื่อง 

ไม่มีใครเขาอยากคบค้าสมาคมด้วย แต่ กำานันถึก ก็ยังหยิบยื่นไมตรี

ให้ผมฟื้นจากหลุมดำาขึ้นมาจนได้

แปลกใจที่ กำานันถึก หยิบนักร้องลูกทุ่งยอดนิยม ๒ ท่าน 

ไวพจน์ เพชรสุพรรณ กับ ศรคีรี ศรีประจวบ มากล่าวขวัญถึง 

เพราะ ๒ ท่านต่างเคยมีกิจเกี่ยวพันกับท่านผู้ว่าฯ ทั้งคู่ รายแรก

เคยถูก สมพร กลิ่นพงษา เมื่อครั้งยังเป็นนายอำาเภอต่อยตกเก้าอี้ 

เพราะไปบังอาจน่ังเคาะน้ิวท่ีสวมแหวนเพชรบนโต๊ะ ผู้ว่าฯ ในงาน

หน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งคราท่านที่ยังเป็นนายอำา 

เภอหนุ่มเลือดร้อน ผลกรรมเลยทำาให้ท่านตกเครื่องบินแต่ไม่ตาย 

อยู่จนไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ส่วนท่านหลังเมื่อครั้งที่ยังทำาไร่สับปะรดอยู่ที่ปราณบุรี ข้าง                                                                                  

สถานีวิทยุทัพภาค ๒ พาซ้อมร้องเพลงกันใต้ถุนสถานี เพื่อเคลื่อน                                                                                  

ที่เป็น วง ตระเวนเล่นตามชุมชนในเวลาย่ำาค่ำาเพื่อต่อต้านคอมมิว 

นิสต์ เลยสนุกร้องร่วมวงอยู่ด้วย พอมีงานจังหวัดจึงได้ยกวงไปเล่น

หน้าศาลากลาง เสียงเพลงได้ไปกระทบหูผู้ว่าฯ ประหยัด สมาน

มิตร จึงได้เรียกมาพบแล้วบอกว่าดังแน่ ถ้าเป็นนักร้องมีผลงาน

พร้อมตั้งชื่อให้ว่า ศรคีรี ศรีประจวบ

สงอม ประสงค์ ชื่อจริง-สกุลจริงของศรคีรี อายุย่าง ๔๐ ปี 

แก่เกินแกงแล้ว แถมยากจนไม่มีเงินพอได้เร่งการันตีจากท่านผู้ว่าฯ 

จึงคบคิดกับเพื่อนนักนิยมเพลงท่ีเปิดร้านแก้วิทยุอยู่ท่ีตลาดปราณบุรี 

วิจิตร ศรีประจวบ ซ่ึงมีเงินเพียง ๓,๐๐๐ บาท เข้ากรุงมาซ้ือเพลง ครู

ไพบูลย์ บุตรขัน แม่ค้าตาคม น้ำาท่วม อัดบันทึกเพลง น้ำาท่วม ท่ีศรคีรี

ร้องว่า พ่ีหนีน้ำาข้ึนบนหลงคา ดังระเบิดระเบ้อ หลงคา ไม่ใช่หลังคา 

เพราะจดเน้ือตกไม้หันอากาศมาแล้วท่านผู้ว่าฯ ประหยัด สมานมิตร 

ก็ตกเครื่องบิน แต่ท่านไม่รอดเหมือนท่านผู้ว่าฯ รายแรก

เหตุท่ีผมเป็น คนปิด เพราะมีปมด้อยท่ีพ่อตัดหางปล่อยวัดให้

ต้องผจญชีวิตด้วยตัวเองต้ังแต่ในวัยเรียน บังเอิญทางโรงเรียนเห็นผม

เป็นเด็กเรียบร้อย เรียนดี จึงยื่นข้อเสนอให้ผมเรียนฟรีจนจบ ม.๘ แต่

มีข้อแม้ให้ผมมาเป็นครูทดแทน ผมจึงได้เร่ิมต้นชีวิตได้เป็นครูประจำา

ทำางานอยู่ ๕ ปี สอบได้วุฒิ พ.ม.แล้วเลยโบยบิน เปิดสอนกวดวิชาหา                                                                                      

กินเป็นช้ินเป็นอันกับคณะอาจารย์ท่ีผมคัดสรรไว้ได้อย่างราบรื่น หน่ึง

ในสตาฟฟ์อาจารย์ของผมชื่อ มนัส บ่างสมบูรณ์ ครูคนแรกของ รร. 

วัดมกุฏฯ ไม่รู้ว่า ฉัตรชัย นามตาปี แห่งไทยโพสต์ เรียนกับท่านหรือไม่

‘ไม่ได้ โม้’ชิงส.ส.ขอนแก่น

แต่ผมผ่านตา “วิศนุ ทรัพย์สุวรรณ” บ้าง.

ระวังแลนด์สไลด์จะทับพรรคอึ่งอ่างเละ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

กระแสยุบสภามาแรง พรรคต่างๆ ก็ออกตัวเหมือนจะรู้ว่าจะ

มีการยุบสภาในเร็วๆ นี้ ดูเหมือนจะออฟไซด์กว่าพรรคอื่น ประกาศ

ชูอึ่งอ่างเป็นนายกฯ แบบแลนด์สไลด์ กวาด ส.ส.มากกว่า ๒๕๐ ที่นั่ง 

พร้อมกับอวดสรรพคุณ ลุง พ่อ อา เป็นแบ็กอัปแบบไร้ยางอาย ว่า

ตระกูลของเธอทำาอะไรไว้กับประเทศนี้บ้าง โดยเธอยังถือโอกาสหา

เสียงด้วยการออกมาให้ความเห็นว่า หัวหน้าพรรค ปชป.ไม่มีความ

รับผิดชอบกรณีรองหัวหน้าพรรคก่อเรื่องอื้อฉาว แล้วประเทศไทย

เสียหายนับล้านๆ บาทจากกรณีรับจำานำาข้าว หัวหน้าครอบครัวอึ่ง

อ่างออกมารับผิดชอบบ้างไหม

ยุบสภาก็ไม่สามารถทำาให้บ้านเมืองดีข้ึน มีแต่จะเลวลง เพราะ

เจตนาของพรรคการเมืองต่างๆ ไม่ได้คิดจะทำาเพื่อชาติ โดยเฉพาะ

พรรคอึ่งอ่าง ซึ่งชูนโยบายนำาพ่อกลับบ้านอย่างเดียว

ทางออกของการเมืองวันน้ีก็คือ จัดระเบียบการเมืองให้ดีข้ึน                                                                                           

กว่าน้ี เสียเวลาไปกับบัตรเลือกต้ังใบเดียวหรือสองใบกว่าสามปี โดยไม่ 

มีผลงานอย่างอื่น สัปปายะสภา ก็เป็นเพียงเวทีแสวงหาผลประโยชน์

ของนักการเมือง ดังน้ันยุบสภาแล้วก็ยังไม่สมควรจัดการเลือกต้ัง สม 

ควรท่ีจะทำาความสะอาดการเมืองเสียก่อนโดยให้นายกฯ รักษาการแก้ 

ไขความผิดของตัวเอง อาจจะเป็นการลาออกหลังยุบสภา คืนพระราช

อำานาจให้ในหลวง ให้วุฒิสภาทำาหน้าท่ีสภานิติบัญญัติ สรรหานายกฯ 

รักษาการ แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับทุมมังกุให้เป็นรัฐธรรมแห่งชาติ มิใช่

รัฐธรรมนูญของนักการเมืองท่ีสามารถปู้ย่ีปู้ยำาได้ตามอำาเภอใจ

แล้วจึงจัดให้มีการเลือกตั้ง โดยแบ่งรัฐธรรมนูญออกเป็นสอง

ส่วน ส่วนหนึ่งห้ามแก้ไข อีกส่วนหนึ่งแก้ไขได้ แต่ต้องผ่านการลง

ประชามติ กรณีแก้ไขเรื่องจำานวนบัตรเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องโง่งมไร้

สาระที่สุด

   แมวขาว 

 

ก็น่าลองนะครับ ต้ังรัฐบาลเฉพาะกิจข้ึนมา โดยท่ีทุกฝ่ายให้การ

ยอมรับ แล้วแก้ปัญหาท่ียังขัดแย้งกันอยู่ รวมท้ังกติกาต่างๆ ให้เกิด

ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ใช้เวลาสัก ๔ ปี เสร็จแล้วให้มีการเลือกต้ัง

ใหม่ ผลออกมาอย่างไรทุกฝ่ายต้องยอมรับ และผมอยากให้ทุกรัฐบาล

อยู่ครบเทอม ๔ ปีครับ รัฐบาลไหนเลวก็ให้อยู่ครบ ๔ ปี ประชาชน

จะได้เห็นว่าการทนอยู่กับนักการเมืองเลวเป็นอย่างไร เลือกต้ังคร้ังถัด

ไปจะได้ใช้สติปัญญาเลือกคนท่ีเลวน้อยท่ีสุดเข้าสภา ไม่ใช่เลือกเพราะ

จ่ายมากกว่า แต่ไม่มีนักการเมืองคนไหนเห็นด้วยกับวิธีน้ีหรอกครับ ฮ่าๆๆ .ๆ

สงกรานต์วันฝนตก

  เทวดารู้ว่าอดเล่นรดน้ำา

ท่านจึงทำาให้ฝนโปรยหล่นใส่

อากาศร้อนค่อยคลายสบายใจ

แล้วเดินไปเปิดตู้เย็น...เฟ้นของกิน

ไม่รู้จะทำาไร...เลยกิน

   นักกลอนหน้าต่าง

สมรักษ์ คำ�สิงห์
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6 เศรษฐกิจ

แบงก์พร้อมใช้กฎหมายPDPA
ไทยโพสต์ • 4 หน่วยงานลงนาม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของภาคธุรกิจการเงิน “ธปท.” 

ยันธนาคารพร้อมปฏิบัติตามเต็ม

สูบ เร่งช่วย Non Bank เตรียม

ตัว มั่นใจทันกฎหมายบังคับใช้ 1 

มิ.ย.65

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2565 

ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง

ร่วมกัน (MOU) ด้านการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจ

การเงิน ระหว่าง ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.), สำานักงาน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), 

สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) และสำานักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล (สคส.) โดยบันทึกข้อ

ตกลงดังกล่าวเป็นการประสาน

ความร่วมมือในการดูแลให้นโยบาย

และกรอบการกำากับดูแลด้าน

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สอดคล้องและมีกระบวนการใน

การกำากับที่สอดรับกัน

นางสาวสิริธิดา พนมวัน 

ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สาย

นโยบายระบบการชำาระเงินและ

เทคโนโลยีทางการเงิน ธปท. กล่าว 

ว่า ขณะนี้ทุกสถาบันการเงินมี

ความพร้อมในการดำาเนินตาม

กฎหมายฉบับนี้แล้ว มีเพียงส่วน

น้อยที่อาจจะยังไม่พร้อม ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นผู้ ให้บริการสินเชื่อที่

ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non Bank) 

ขนาดเล็ก แต่ก็มีจำานวนไม่มาก 

โดย ธปท.ได้เข้าไปให้คำาปรึกษา 

ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด                                       

ตรงไหนท่ีเป็นปัญหาหรืออุปสรรค

ก็เร่งเข้าไปดูแล ซึ่งผู้ประกอบ

การเองก็ตั้งใจเต็มที่เพื่อให้ทัน 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ.2562 (PDPA) ที่จะมีผลบัง 

คับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย.2565

“ยืนยันว่าประเทศไทยไม่

ได้มีการรั่วไหลของข้อมูลส่วน

บุคคลมากนัก แต่เชื่อว่าหลังจาก

กฎหมายบังคับใช้ ผู้ประกอบการ                                         

ทราบดีและได้มีการเตรียมความ

พร้อมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 

โดยยังมีเวลาอีกราว 2 เดือนที่ผู้

ประกอบการต้องเร่งดำาเนินการ

ให้ทัน” นางสาวสิริธิดากล่าว.

นวัตกรรม • นายชุนยง ปาร์ค  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายธนกร กล่อมเกลี้ยง ผู้จัดการทั่วไป และ

นางภีมชามาภา โช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำากัด แบรนด์เครื่องกรองน้ำาจากประเทศ

เกาหลี จัดบูธนำาเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ภายใต้แนวคิด “We 

Innovate for Your Better Life” ซึ่งนำาเสนอทั้งข้อมูลด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค รวมถึงราย

ละเอียดของนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำาดื่มรุ่นใหม่ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับที่องค์การนาซา (NASA) ใช้ ณ งาน

สถาปนิก’65 ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย.-1 พ.ค.2565 อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 เมืองทองธานี. 

กสิกรชี้เปิดปท.ฟื้นท่องเที่ยว
ฟุ้งดันรายได้เพิ่ม6.5แสนล้าน

MPI-บริษัทตั้งใหม่โตต่อเนื่อง

ไทยโพสต์ • กสิกรไทยชี้เปิดประเทศ 1 พ.ค.65 ฟื้นท่องเที่ยว 

เพิ่มรายได้ 6.5 แสนล้าน ด้าน สศอ.ปลื้ม เอ็มพีไอ มี.ค.65 แตะ 

109.32% สูงสุดในรอบ 12 เดือนนับตั้งแต่ เม.ย.64 รับอานิสงส์

การส่งออกโตต่อเนื่อง ส่วนบริษัทตั้งใหม่ปี 64 เพิ่ม 15% คาดปี

นี้ 7.5 หมื่นราย

นายพิพัฒน์พงศ์ โปษยา                                       

นนท์ กรรมการผู้จัดการธนาคาร 

กสิกรไทย เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย ประเมินมาตรการเปิด

ประเทศโดยยกเลิกมาตรการ Test 

& Go ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ จะ

ส่งผลให้อุตสาหกรรมด้านการ

ท่องเที่ยวฟื้นตัว คาดไตรมาส 2                                            

และ 3 จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติ                                               

เท่ียวไทยเฉล่ียเดือนละไม่ต่ำากว่า 

300,000 คน เพิ่มจากไตรมาส

แรกที่มีเฉลี่ยเดือนละ 166,000 

คน สร้างรายได้การท่องเที่ยว

ปี 2565 รวมตลาดต่างชาติ

เที่ยวไทยและตลาดไทยเที่ยว

ไทยที่กำาลังฟื้นตัวแตะ 9 แสน

ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 6.5 แสน

ล้านบาทจากปีก่อน นอกจากน้ียัง

คาดว่าจำานวนนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติเที่ยวไทยในปี 2565 จะอยู่

ที่ประมาณ 4 ล้านคน สร้าง

รายได้ตลาดต่างชาติเที่ยวไทย 

2.4 แสนล้านบาท เมื่อรวมกับ

ตลาดไทยเที่ยวไทยที่ก็ฟื้นตัว 

ได้รับปัจจัยส่งเสริมจากเทศกาล

สงกรานต์ และโครงการภาครัฐ

ทั้งเราเที่ยวด้วยกัน และคนละ

ครึ่ง ส่งผลให้รายได้รวมการ

ท่องเที่ยวปี 2565 แตะ 9 แสน

ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 6.5 แสน

ล้านบาทจากปีก่อน 

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                                                

รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ดัชนี                                   

ผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) 

เดือน มี.ค.2565 อยู่ที่ 109.32 

ซึ่งนับเป็นค่าดัชนีฯ ที่สูงสุดใน

รอบ 12 เดือนนับตั้งแต่เดือน 

เม.ย.64 แต่เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนลดลง 0.12% 

ขณะที่ไตรมาสแรกปี 2565 เอ็ม

พีไออยู่ที่ 105.16% ขยายตัว                                                 

1.41% เป็นผลมาจากภาคการส่ง 

ออกของไทยขยายตัวต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะเดือน มี.ค.ที่ขยายตัว                                  

19.54% สูงสุดในรอบ 30 ปี ขณะ

เดียวกันหลายประเทศท่ัวโลกรวม

ปตท.ขายหุ้นกู้ดอก3.25%-PTTEPแกร่ง

 พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ 

ไทยโพสต์ • ปตท.เตรียม

เสนอขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี อัตรา

ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี ด้าน 

ปตท.สผ. เผยผลประกอบการ

ไตรมาส 1 ปี 2565 ยังคงแข็ง     

แกร่ง ทำารายได้รวม 2,083 

ล้านเหรียญสหรัฐ โต 5% จาก

ไตรมาสก่อน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) เปิดเผย

ว่า ปตท.เตรียมออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป 

อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% 

ต่อปี กำาหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 

เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ                            

ใช้ในการลงทุน เป็นเงินทุนหมุน                          

เวียน หรือเพื่อทดแทนเงินกู้ที่                              

ครบกำาหนด ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าว                         

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับ

ประชาชนทั่วไปในการลงทุน

ในบริษัทท่ีมีความม่ันคง ดำาเนิน                                              

ธุรกิจในอุตสาหกรรมปิ โตร 

เลียมและปิโตรเคมีครบวงจร 

ทั้งที่ดำาเนินการเองและลงทุน

ผ่านบริษัทในกลุ่ม

สำาหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่

สนใจจองซ้ือหุ้นกู้ มีกำาหนดจอง                                          

ซื้อขั้นต่ำาที่ 100,000 บาท และ                                        

ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท 

โดยไม่จำากัดมูลค่าการจองซื้อ                                              

ของนักลงทุนแต่ละราย สามารถ 

ติดตามรายละเอียดจากหนังสือ

ชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.

sec.or.th หรือสอบถามข้อมูล

ผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัด 

การการจัดจำาหน่ายหุ้นกู้

ด้านนายมนตรี ลาวัลย์

ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) หรือ                                               

ปตท.สผ. (PTTEP) กล่าวว่า 

ผลการดำาเนินงานในไตรมาส 

1/2565 ที่ผ่านมา ปตท.สผ.มี

รายได้รวม 2,083 ล้านเหรียญ

สหรัฐ เทียบเท่า 68,890 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 5% จากไตรมาส 

4 ปี 2564 ซึ่งมีรายได้ 1,989 

ล้านเหรียญสหรัฐ เทียบเท่า 

66,222 ล้านบาท สาเหตุหลัก

มาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ ใน

ไตรมาสนี้ปรับตัวสูงขึ้นจาก

ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกที่

ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ขณะที่ ปริมาณขายปิโตร                                          

เ ลียมเฉล่ียต่อวันเ พ่ิม ข้ึนมา

อยู่ท่ี 427,368 บาร์เรลเทียบ

เท่าน้ำามันดิบต่อวัน เทียบกับ 

420,965 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำา 

มันดิบต่อวันในไตรมาส 4 ของ

ปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิม

ปริมาณการผลิตและขายก๊าซ

ขั้นต่ำาของโครงการอาทิตย์.

DMT ตั้งเป้ารายได้ค่าผ่านทางโต 50%

รายงานข่าวจาก บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT 

เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง ธานินทร์ พานิช

ชีวะ ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO และ

แต่งตั้ง ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย ขึ้นดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการผู้

จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อสร้าง

ความยั่งยืนในอนาคต พร้อมเดินหน้านโยบายขับเคลื่อนธุรกิจ

เน้นพัฒนาองค์กรเติบโตแบบยั่งยืน และพัฒนาเทคโนโลยีให้

ทันสมัยในระบบบริหารจัดการจราจร และระบบเก็บเงิน ตั้งเป้า

รายได้ค่าผ่านทางปี 2565 อยู่ที่ 1.9 พันล้านบาท เติบโตกว่า 

50% จากปีก่อนที่ทำาได้ 1.3 พันล้านบาท 

CPF ผนึกอูโอริกิส่งปลาทะเลสดเจาะตลาด

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ 

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ได้ลงนาม

ความร่วมมือทางการค้า หรือ MOU กับบริษัท อูโอริกิ จำากัด ผู้

จัดจำาหน่ายปลาสดจากญ่ีปุ่น เพื่อนำาเข้าปลาทะเลสดมาจำาหน่าย

ในประเทศไทย ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะนำาไปสู่

การพัฒนากลยุทธ์การตลาดร่วมกัน และอูโอริกิจะมีส่วนช่วย

พัฒนาห่วงโซ่การจัดหาสินค้าปลาสดมายังไทยให้ได้ภายในปีนี้

GUNKUL จ่ายปันผลเพิ่มอีกหุ้นละ 0.12 บาท

นายกัลกุล ดำารงปิยวุฒิ์ ประธานคณะกรรมการ บมจ.กัน

กุลเอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่าย

เงินปันผลงวดครึ่งหลังปี 2564 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.12 บาท หลัง

จากครึ่งปีแรกจ่ายไปแล้วหุ้นละ 0.06 บาท รวมจ่ายเงินปันผล

ทั้งปีหุ้นละ 0.18 บาท และกำาหนดจ่ายวันที่ 23 พฤษภาคม 

2565 โดยปีนี้บริษัทมั่นใจรายได้รวมจะเติบโตตามเป้าไม่ต่ำากว่า 

20% จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน, ธุรกิจงานรับเหมา

ก่อสร้างและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) รวมถึงธุรกิจ

กัญชง-กัญชาจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี

กรุงศรีเปิดตัวเอ็กซ์ยู บัตรเครดิตดิจิทัล

นางสาวพัทธ์หทัย กุลจันทร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำากัด เปิดเผยว่า บริษัท

ยังรุกตลาดบัตรเครดิตต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัว “เอ็กซ์ยู บัตร

เครดิตดิจิทัล” เจาะตลาดวัยเริ่มทำางาน กลุ่ม Gen Z รวมถึง

กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการบัตรเครดิตที่มอบอิสระในการบริหาร

การใช้จ่าย ปรับได้ตรงใจ คาดยอดสมัครบัตรใหม่แตะ 200,000 

ใบ ยอดสินเชื่อและใช้จ่ายผ่านบัตรใหม่ 78,800 ล้านบาท

ภายในสิ้นปี 2565

‘บางจาก’ ผนึกพันธมิตรผลิต SAF

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทบางจากฯ เปิดเผยว่าได้

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 

สร้างหน่วยผลิตและจัดจำาหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพแบบยั่งยืนกับ 

บมจ.บีบีจีไอ และบริษัท ธนโชค ออย ไลท์ จำากัด ผู้เชี่ยวชาญใน

การบริหารจัดการน้ำามันพืชใช้แล้ว พร้อมทั้งเตรียมจัดตั้งหน่วย

ผลิตใหม่ในโรงกลั่นน้ำามันบางจาก เพื่อรองรับกระบวนการผลิต

และจัดจำาหน่ายน้ำามันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable 

Aviation Fuel หรือ SAF) จากน้ำามันพืชใช้แล้วเป็นรายแรกใน

ประเทศไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงชีวภาพอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องสำาหรับใช้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเบื้องต้นมีกำาลัง

การผลิตสูงสุดประมาณ 1,000,000 ลิตรต่อวัน.

Q1บสย.ค้ำาประกันกระฉูด

ไทยโพสต์ • นายสิทธิกร ดิเรก

สุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่ว                                                

ไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาห 

กรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยผล

ดำาเนินงานของ บสย.ในไตรมาส 

1/2565 (1 ม.ค.-31 มี.ค.) ว่า บสย.

สามารถช่วยผู้ประกอบการเอส                                                 

เอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อได้กว่า 40,593 

ราย อนุมัติวงเงินค้ำาประกันสินเชื่อ 

จำานวน 48,149 ล้านบาท อนุมัติ

หนังสือค้ำาประกัน จำานวน 41,223 

ฉบับ โดยโครงการค้ำาประกันสิน                              

เชื่อสูงสุด 3 ลำาดับ ได้แก่ 1.โครง                                                                     

การค้ำาประกันสินเชื่อตาม พ.ร.ก.       

สินเชื่อฟื้นฟูระยะที่ 2 สัดส่วน 

44% 2.โครงการค้ำาประกันสินเชื่อ 

บสย. สร้างชาติ (PGS 9) ดีแน่                                                 

นอน สัดส่วน 40% 3.โครงการค้ำา 

ประกันสินเชื่อ ไมโคร 4 รายเล็ก

เสริมทุน สัดส่วน 4%

ทั้งนี้ บสย.มีสัดส่วนให้การ

ค้ำาประกันสินเชื่อผ่านธนาคาร

พาณิชย์อยู่ที่ 73% และสถาบันการ

เงินของรัฐอยู่ที่ 27% โดยประเภท

ธุรกิจที่ บสย.ค้ำาประกันสูงสุด 5 

ลำาดับแรกคือ 1.ธุรกิจบริการ อาทิ 

รับเหมาก่อสร้าง ขนส่ง โรงแรม

ที่พัก ร้านอาหาร 13,000 ล้านบาท 

คิดเป็น 28% 2.ธุรกิจการเกษตร อาทิ                                   

เกษตร ปศุสัตว์และประมง 5,500 

ล้านบาท คิดเป็น 11% 3.ธุรกิจ

การผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ 

5,300 ล้านบาท คิดเป็น 11% 

4.ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 4,400                                                  

ล้านบาท คิดเป็น 9% และ 5.ธุรกิจ                                                 

เหล็ก ผลิตภัณฑ์ โลหะ และเครื่อง 

จักร 3,000 ล้านบาท คิดเป็น 6%

สำ า ห รั บ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ มี                                               

ความโดดเด่นด้านยอดค้ำาประ 

กันสินเชื่อคือ กลุ่มธุรกิจการเกษตร                                                

มีการเติบโตถึง 30% เทียบกับ

ระยะเวลาเดียวกันของปี 2564.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.69 34.69
ยูโร 35.55 36.58
ปอนดสเตอรลิง 42.24 43.62
เยน (100 เยน) 25.89 26.83
หยวนจีน 4.28 4.43
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,700 30,800
ทองรูปพรรณ 30,153 31,300
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

79,291.84

28/4/65

1,667.74
+5.85

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 9,179.97 6,503.47 +2,676.51
 5,927.83 6,271.47 -343.64
 37,134.59 36,358.16 +776.44
 27,049.44 30,158.74 -3,109.30

          ทะเบียนเลขที่ 0107543000031

ประกาศจายเงินปนผลประจําป 2564

 ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 ของบริษัท ราช กรุป จํากัด (มหาชน) เม� อวันท่ี 27 เมษายน 2565 

ไดอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2564 และอนุมัติการจายเงินปนผลประจําปสําหรับผลการดําเนินงาน

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.50 บาท 

รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้นจํานวน 3,625 ลานบาท คิดเปนรอยละ 46.64 ของกําไรตามงบการเงินรวม 

และเม� อหักเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของป 2564 ในอัตราหุนละ 1.15 บาท 

ซึ่งคิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 1,667.50 ลานบาท ที่ ไดจายใหแกผูถือหุนแลวเม� อวันที่ 23 กันยายน 2564 

จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายสําหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของป 2564 อีกในอัตราหุนละ 1.35 บาท

คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 1,957.50 ลานบาท โดยกําหนดรายช� อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลสําหรับ

ผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของป 2564 เม� อวันศุกรที่ 18 มีนาคม 2565 และกําหนดจายเงินปนผล

ในวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565

 ทั้งนี้ เงินปนผลที่จายในอัตรา 1.35 บาทตอหุนในงวดนี้ จะจายจากกําไรสะสมสวนที่เสียภาษีเงินได

นิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ซึ่งผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดาสามารถนําไปเครดิตภาษีไดทั้งจํานวน

 จึงประกาศมาเพ� อทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

           

                     (นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล)

                        กรรมการผูจัดการใหญ

 

สํานักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท     0 2794 9510

โทรสาร     0 2794 9888 ตอ 9510

บี้รฟท.เร่งเดินหน้าทางคู่เฟส2
ราชดำาเนิน • “ศักดิ์สยาม” สั่ง

เร่งโครงการรถไฟทางคู่ จี้ รฟท.

เร่งทำาข้อมูลเพิ่มเติมรถไฟทางคู่                                                    

เฟส 2 ส่งสภาพัฒน์ ส่วนโครง                                                        

การทางด่วนพระราม 3-ดาวคะ 

นองฯ เร็วกว่าแผนทุกสัญญา ปัก

หมุดเปิดให้บริการปี 67

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง

การประชุมติดตามความคืบหน้า

การดำาเนินงานโครงการก่อสร้าง

รถไฟทางคู่ ว่า การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) ได้รายงาน

ผลการดำาเนินโครงการก่อสร้าง

รถไฟทางคู่ ระยะ (เฟส) ที่ 1 และ

การเร่งรัดการนำาเสนอโครงการ

ก่อสร้างรถไฟทางคู่ เฟสที่ 2 

ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะ

ที่ 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 เส้น

ทาง 293 กิโลเมตร (กม.) และอยู่

ระหว่างก่อสร้าง 5 เส้นทาง 700 

กม. ก่อสร้างเร็วกว่าแผนงาน 1 

สัญญา ได้แก่ ช่วงมาบกะเบา-

ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 1 คืบ

หน้า 94.13% 

นอกจากนี้ให้กำากับ ติด     

ตาม ตรวจสอบการดำาเนินการ

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สาย                                        

ใหม่ รถไฟทางคู่เฟส 2 หรือโครง 

การในอนาคตที่ต้องก่อสร้างผ่าน

เขตชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

เหมือนในโครงการก่อสร้างรถไฟ

ทางคู่ เฟสที่ 1 ช่วงมาบกะเบา-

ชุมทางถนนจิระ และให้ รฟท.

เร่งรัดจัดทำาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ

เสนอสำานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) หรือสภาพัฒน์ โดยเร็ว 

รางงานข่าวจากการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

แจ้งว่า ขณะนี้การก่อสร้างโครง                          

การทางพิเศษ (ด่วน) สายพระ  

ราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบ 

นอกกรุงเทพมหานครด้านตะวัน

ตก มีความคืบหน้าทุกสัญญา

อย่างต่อเนื่อง โดยสัญญาที่ 1 คืบ

หน้า 1.46% เร็วกว่าแผน 0.44% 

สัญญาที่ 2 คืบหน้า 38.80% 

เร็วกว่าแผน 5.60% สัญญาที่ 3                                          

คืบหน้า 2.05% เร็วกว่าแผน 1.03% 

และสัญญาที่ 4 คืบหน้า 71.73% 

เร็วกว่าแผน 10.21% โดยโครง 

การดังกล่าวพร้อมเปิดให้บริการ

ได้ในปี 67. 

ถึงไทยได้ผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมโควิด-19 และเปิดประเทศ 

ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้

ฟ้ืนตัวมากข้ึนตามลำาดับ 

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ 

ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีแนว

โน้มจะขยายตัวใน 1-2 เดือน

ข้างหน้า อุปสงค์ในประเทศและ

การส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว 

แต่ประเด็นท่ีควรระวัง 3 ด้าน

ได้แก่ 1.การปรับโควิด-19 จาก

โรคระบาดเป็นโรคประจำาถ่ิน 

2.อัตราเงินเฟ้อจากระดับราคา 

น้ำามันและสงครามรัสเซีย-ยูเครน 

3.การล็อกดาวน์เมืองท่าสำาคัญ 

ของจีน” นายทองชัยกล่าว 

นายจิตรกร ว่องเขตกร 

รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการ

ค้า กล่าวว่า บริษัทต้ังใหม่ มี.ค.

65 มีจำานวน 7,164 ราย ลดลง 

19% เหตุฐานปีก่อนสูง แต่ยัง

ถือว่าอยู่ในช่วงการฟ้ืนตัว และ

ธุรกิจท่ีจัดต้ังใหม่สูงสุด 3 อันดับ

แรกคือ ธุรกิจภัตตาคารและร้าน

อาหาร ต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 2 ซ่ึง

ได้รับอานิสงส์จากการขยายตัว

ของเศรษฐกิจ ท่องเท่ียวฟ้ืน และ

เร่ิมเปิดประเทศ ส่วนยอดเลิก 

926 ราย เพ่ิม 17% ประเมินต้ัง

ใหม่คร่ึงปี 65 มีจำานวน 4-4.2 

หมื่นราย ท้ังปี 7-7.5 หมื่นราย 

อย่างไรก็ตาม สงคราม เงินเฟ้อ 

โควิด-19 ยังเป็นปัจจัยเส่ียง.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

าวการฉ้อโกงลักทรัพย์และทุจริตในวัด ทั้งเงินที่เป็น

ของวัดและของพระสงฆ์ สร้างความสะเทือนใจให้กับ

พุทธศาสนิกชนเสมอ เพราะสะท้อนถึงความล้มเหลวในวิธี

การจัดการสามัญสํานึกและพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่

สําคัญสะท้อนให้เห็นถึงการขาดธรรมาภิบาลหรือความพร้อมที่จะทํา

ในสิ่งที่ถูกต้องในสถาบันที่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม มูลนิธิ

นโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลมีความห่วงใยในเรื่องนี้ 

จึงได้จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการวัดในพระพุทธศาสนา

ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการแก้และป้องกันปัญหา 

วันนี้จึงขอเขียนเรื่องนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจปัญหาที่วัดส่วนใหญ่ประสบ 

รวมถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นงานหนึ่งที่มูลนิธิได้  

ริเริ่มและกําลังทําอยู่

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติที่บ่มเพาะจิตใจและ

ศีลธรรมที่ดีงามให้กับสังคมไทยมาช้านาน โดยมีวัดเป็นสถาบันหลักที่

เชื่อมพระพุทธศาสนากับประชาชน ปัญหาสําคัญขณะนี้คือ ช่องว่าง

ระหว่างศาสนากับประชาชนที่คนไทยนับวันจะห่างไกลศาสนามาก

ขึ้นและไปวัดน้อยลง สาเหตุมีทั้งจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่

เปลี่ยนไป แต่ที่สําคัญและปฏิเสธไม่ได้คือ การปฏิบัติตนของสถาบัน

สงฆ์ที่กระทบความเลื่อมใสศรัทธาที่ประชาชนมีต่อวัด ทําให้การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในพุทธศาสนาลดน้อยลง

ในความเห็นมูลนิธิ จุดอ่อนสําคัญที่กระทบศรัทธาที่ประชาชนมี

ต่อวัดคือการบริหารวัดที่ขาดธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการ

ที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จุดอ่อนนี้สะท้อนให้เห็นจากสาม

เรื่องที่เป็นปัญหาสําคัญที่วัดส่วนใหญ่ประสบอยู่ขณะนี้

หนึ่ง วัดขาดระบบงานที่ชัดเจนในการบริหารเงิน หมายถึง 

รายรับ-รายจ่ายและระบบบัญชี ทําให้การบริหารเงินของวัดมีการ

ปฏิบัติที่หลากหลายและแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะวัดขนาดใหญ่กับ

วัดขนาดเล็ก ไม่เป็นมาตรฐาน รวมถึงไม่โปร่งใส ทําให้อ่อนไหวง่าย

ต่อการทําผิดพลาดต่างๆ

สอง การตัดสินใจในการบริหารวัดขึ้นอยู่กับเจ้าอาวาสเป็น

หลัก ทําให้การบริหารวัดขาดการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในวัดและ

ประชาชนในพื้นที่ 

ที่สามารถให้คํา

แนะนําถ่วงดุลและ

ปกป้องเจ้าอาวาส 

การตัดสินใจของ

เจ้าอาวาสเพียงลํา

พังอาจพลาดพลั้ง

หรือผิดพลาดได้แม้

ไม่มีเจตนา

สาม ผู้ที่

เข้ามาเกี่ยวข้อง

ในการบริหาร

จัดการวัด ทั้งเจ้า

อาวาส พระสงฆ์

ในวัด ไวยาวัจกร 

และฆราวาสที่เข้ามาช่วยงานวัด ส่วนใหญ่จะขาดความรู้ในเรื่อง

การบริหาร ขาดความเข้าใจเรื่องระบบงานและการปฏิบัติตามหลัก     

ธรรมาภิบาล ที่สําคัญวัดขาดกระบวนการคัดเลือกผู้ที่เข้ามาช่วยงาน

วัดที่โปร่งใส ตรงไปตรงมา เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถ ไว้วางใจได้

และศรัทธาในพระพุทธศาสนาเขัามาช่วยงานวัด

นี่คือสามปัญหาที่วัดส่วนใหญ่ประสบอยู่ขณะนึ้ทั้งวัดเล็กและ

วัดใหญ่ ส่งผลต่อศรัทธาปสาทะของพุทธศาสนิกชนและความสามารถ

ของวัดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา กล่าวคือ เมื่อศรัทธาถูกกระทบ 

การสนับสนุนของประชาชนก็ลดลงไม่ทั่วถึง ทําให้ความเหลื่อมลํ้า

ระหว่างวัดขนาดใหญ่กับวัดขนาดเล็กยิ่งมีมาก ทั้งในเรื่องเงินบริจาค

และจํานวนพระสงฆ์ในวัด นําไปสู่ปัญหาวัดร้างและการขาดแคลน

พระที่จะทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา

มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลมีความ

เห็นว่าปัญหาเหล่านี้สําคัญและสามารถแก้ไขได้ โดยการแก้ไขต้องให้

ความสําคัญกับหลักคิดพื้นฐานของพุทธศาสนาและการบริหารในสาม

เรื่อง

หนึ่ง วัดสร้างขึ้นโดยศรัทธาของประชาชน ประกอบขึ้นด้วย

สองส่วน คือ พระและฆราวาส วัดเกิดจากศรัทธาที่ประชาชนมีต่อ

พระ มีต่อเจ้าอาวาส วัดจึงเป็นของประชาชน การบริหารวัดเป็น

ความรับผิดชอบร่วมกันของพระและฆราวาส

สอง การบริหารวัดต้องเน้นหลักดั้งเดิมของพระพุทธศาสนา

เช่นเดียวกับการบริหารสังฆะในอดีต คือให้ความสําคัญกับการมีส่วน

ร่วม การตัดสินใจเป็นหมู่คณะ และการแบ่งปันช่วยเหลือ (สาธารณ

โภคิตา) เพื่อให้เกิดความสามัคคีและความยั่งยืน

สาม วัดต้องมีระบบงานกลางที่เป็นมาตรฐานที่วัดใช้ร่วม

กัน เช่น ระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารศาสนสมบัติ 

และการบริหารความเสี่ยง มีการตรวจสอบความถูกต้องโดยบุคคล

ภายนอก เช่น ผู้สอบบัญชีอิสระ 

และวัดมีผู้มีความรู้ความสามารถ

มาช่วยการปฏิบัติงานของวัดเพื่อ

ประโยชน์ของทุกฝ่าย นี่คือหลักการ

บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล

สะท้อนแนวคิดข้างต้น 

มูลนิธิได้จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีใน

การบริหารจัดการวัดในพระพุทธ

ศาสนาตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ

เป็นแนวทางให้วัดสามารถนําไป

ปฏิบัติเพื่อแก้ไขความอ่อนแอใน

การบริหารจัดการ แบ่งเป็นเเนว

ปฏิบัติเก้าข้อดังนี้

1.วัดบริหารโดยคณะ 

กรรมการ ประกอบด้วย เจ้าอาวาส 

พระสงฆ์ในวัด ไวยาวัจกร และฆราวาสที่ได้รับการคัดเลือก มีเจ้า

อาวาสเป็นประธาน ในกรณีวัดขนาดใหญ่ โครงสร้างการบริหาร

ประกอบด้วยคณะกรรมการสองชุด คือ คณะกรรมการกํากับดูแล มี

เจ้าอาวาสเป็นประธาน และคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย พระ

สงฆ์ในวัด ไวยาวัจกร และฆราวาสที่ได้รับการคัดเลือก ทําหน้าที่

บริหารวัด เจ้าอาวาสแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร

การบริหารโดยคณะกรรมการทําให้การบริหารวัดทําเป็นหมู่

ข่

คณะ มีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในวัดและฆราวาส เพื่อระดมความคิด

และร่วมกันตัดสินใจ ในกรณีวัดขนาดใหญ่ การเเยกการบริหารออก

จากการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการสองชุด จะทําให้การบริหารวัดมี

การกํากับดูแลที่เป็นเอกภาพ ซึ่งเป็นหลักสําคัญของธรรมาภิบาล

2.วัดกําหนดคุณสมบัติและวาระการดํารงตําแหน่งของ 

ฆราวาสที่เข้ามาทําหน้าที่กรรมการวัดและไวยาวัจกร กรรมการและ

ไวยาวัจกรมีการเสนอชื่อโดยชุมชน มีการประเมินผลการทําหน้าที่ของ

กรรมการที่เป็นฆราวาสและไวยาวัจกรก่อนครบวาระเพื่อการต่อวาระ

ในการทําหน้าที่

3.เจ้าอาวาส พระสงฆ์ในวัด ไวยาวัจกร และฆราวาสที่ได้

รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ควรมีการพัฒนาความรู้เรื่องการบริหาร 

พระธรรม

วินัย กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับกิจการ

ของวัด และ     

ธรรมาภิบาล เพื่อ

ให้การบริหารงาน

วัดประสบความ

สําเร็จ

4.วัดกําหนด 

พันธกิจนโยบาย

และระเบียบที่

สําคัญเป็นลาย

ลักษณ์อักษร

และประกาศ

ให้ทราบทั่วกัน 

เช่น นโยบายรับบริจาค นโยบายการใช้เงินบริจาคตามวัตถุประสงค์

ของผู้บริจาค นโยบายการจัดการเงินและทรัพย์สินของพระสงฆ์ใน

วัด นโยบายแจ้งเบาะแสพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของบุคลากรในวัด 

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายสาธารณโภคี

ธรรมที่แบ่งปันเงินบริจาคและทรัพยากรที่วัดมีส่วนหนึ่งให้กับวัดที่

ขาดแคลน เป็นต้น

การกําหนดนโยบายก็เพื่อให้ประชาชนรับทราบแนวทางการดํา

เนินการของวัด และป้องกันการปฏิบัติโดยฝ่ายบริหารที่ผิดหรือนอก

เหนือไปจากที่วัดกําหนดเป็นนโยบาย

5.วัดมีระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบ

บริหารศาสนสมบัติ ระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเป็น

มาตรฐาน มีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะเพียงพอช่วยจัดทํารายงาน

ทางการเงินและดูแลการบัญชีของวัด

6.วัดแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ ตรวจสอบ

การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของวัดและรายงานตรงต่อเจ้า

อาวาส แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระตรวจสอบความถูกต้องและมาตรฐาน

การจัดทําบัญชีของวัดเพื่อให้รายงานทางการเงินของวัดถูกต้อง

สมบูรณ์ตามมาตรฐาน

7.วัดจัดทํารายงานทางการเงินและรายงานต่างๆ ตามระเบียบ 

และมาตรฐานที่สํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติกําหนด

8.วัดมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นกิจจะลักษณะทั้งข้อมูลการ 

เงินและไม่ใช่การเงิน ข้อมูลการเงินได้แก่ รายงานฐานะทางการเงิน

ของวัดที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้อง ครบถ้วน เป็น

รายไตรมาสและรายปี ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน เช่น นโยบายคําสั่งและ

ระเบียบต่างๆ ที่ออกโดยเจ้าอาวาส รายงานประจําปี มีระบบตอบคํา

ถามและสร้างความเข้าใจกรณีมีคําถามเกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผย

9.คณะกรรมการยึดแนวปฏิบัติที่ดีในการทําหน้าที่ เช่น คณะ

กรรมการวัด

ประชุมตาม

ตารางเวลา

ประชมุทีแ่นน่อน 

เป็นที่ทราบล่วง

หน้า มีวาระการ

ประชุม มีการ

จดบันทึกและ

จัดทํารายงาน

การประชุม 

คณะกรรมการ

เข้าประชุมโดย

พร้อมเพรียง

กันและร่วม

กันตัดสินใจ

ด้วยความระมัดระวัง เคารพกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มอง

ประโยชน์ของวัดเป็นสําคัญ และมีความโปร่งใสในการทําหน้าที่

นี่คือแนวปฏิบัติเก้าข้อที่มูลนิธิมองว่าเป็นเรื่องที่วัดควรทําใน

แง่ธรรมาภิบาล เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารวัดและ

รักษาศรัทธาที่ประชาชนมีต่อวัดและพระพุทธศาสนา 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ มูลนิธิกําลังร่วมกับหอจดหมายเหตุ

พทุธทาสอินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) เชิญชวนวัดท่ีสนใจนําแนว

ปฏิบัติทั้งเก้าข้อนี้ ไปปฏิบัติใช้ โดยสมัครใจ ให้เป็นตัวอย่างของวัดที่มี

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยทีมงานมูลนิธิฯ จะเข้า

ช่วยวัดที่สมัครใจในการวางระบบงาน และแนะนําการปฏิบัติตาม

ระบบงานและแนวปฏิบัติที่ดีจนวัดสามารถทําได้ด้วยตนเอง

นี่คือสิ่งที่มูลนิธิกําลังทําอยู่เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล

ในวัดซึ่งเป็นสถาบันหลักที่สําคัญของประเทศ ผู้อ่านที่สนใจข้อมูล

เพิ่มเติมหรือต้องการร่วมเป็นกําลังช่วยเหลือในเรื่องนี้ สามารถติดต่อ

มูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลได้ที่ admin@

ppgg.foundation ก็หวังว่าจะได้ร่วมทํางานด้วยกัน.

บัณฑิต นิจถาวร
ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาลในการบริหารวัดในพระพุทธศาสนา
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

อีแกทยกน้ำ�หนักชิงแชมป์ปท.จัดที่นครศรีฯ

หัวหม�ก • เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้นที่ 

25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย กรุงเทพฯ นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช, นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคม

กีฬายกน้ำาหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, นายนิมิต สุจิรัตน

วิมล ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการ

เพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกัน

แถลงข่าวการจัดการแข่งขันอีแกทยกน้ำาหนักชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย ประจำาปี 2565 ทั้ง 2 รายการ คือระดับประชาชน

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แข่งวันที่ 16-

21 พฤษภาคม 2565 และระดับยุวชนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แข่งวัน

ที่ 10-15 พฤษภาคม 2565 โดยนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า การแข่งขันจะจัดขึ้น 

ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

เนื่องจากเทศบาลเมืองทุ่งสงมีความพร้อมอย่างมากทั้งด้านสถาน

ที่จัดการแข่งขัน ที่พักและสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ครบ ด้าน

นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำาหนัก กล่าวว่า ทาง

สมาคมได้เชิญ 2 ประเทศเพื่อนบ้าน คือ สิงคโปร์ และ สปป.ลาว 

เข้าร่วมแข่งขันด้วย รวมแล้วมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 71 ทีม 

โดยสโมสรที่ ได้คะแนนรวมทีมชายและหญิงสูงสุดจะได้รับถ้วย

พระราชทานและชุดอุปกรณ์กีฬายกน้ำาหนักไปครอง โดยจะมีการ

ถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศของทุกรุ่นผ่านทางช่อง T-Sport 7 รวม

ถึงเฟซบุ๊ก Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำาหนัก, ยูทูบ Thailand 

TAWA Official และเว็บไซต์ www.tawa.or.th

“ไทยแลนด์กอล์ฟเอ็กซ์ โป”1 พัตต์ 1 แสนบ�ท

กรุงเทพฯ • นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำากัด (นีโอ) เชิญชวนคนรัก

กีฬากอล์ฟร่วมลงสนามแข่งขันกิจกรรม 1 พัตต์ 1 แสน ในงาน 

Thailand Golf Expo 2022 (ไทยแลนด์กอล์ฟเอ็กซ์ โป 2022) เพื่อ

ให้ผู้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟได้มาทดสอบฝีมือบนความท้าทายของสนาม

พัตต์กอล์ฟจำาลองที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำาหรับงานนี้โดยเฉพาะ 

เป็นกิจกรรมพัตต์ระยะไกล 36 ฟุต ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องพัตต์

ลูกกอล์ฟจากจุดที่กำาหนดให้ โดยมีเงินรางวัลรวมมูลค่า 1 แสนบาท 

ทั้งนี้ กิจกรรม 1 พัตต์ 1 แสน จัดขึ้นทั้งหมด 4 วัน วันละ 2 รอบ 

รอบแรกช่วงเวลา 12.30-15.00 น. และรอบที่ 2 ช่วงเวลา 16.30-

19.00 น. ซึ่งหากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัตต์ลงหลุมตลอดระยะเวลา

จัดงานเพียงคนเดียวก็รับไปเต็มๆ 1 แสนบาท แต่ถ้ามีผู้เข้าร่วมกิจ

กรรมพัตต์ลงหลุมมากกว่า 1 คน เงินรางวัลทั้งหมดจะนำามาเฉลี่ยให้

กับผู้ร่วมแข่งขันเท่าๆ กัน สำาหรับคนที่ชอบลุ้นและต้องการทดสอบ

ความแม่นยำาในการพัตต์ เชิญสมัครร่วมกิจกรรม 1 พัตต์ 1 แสน 

โดยไม่จำากัดอายุและเพศ ได้ที่งาน Thailand Golf Expo 2022 จัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565  ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการ

และการประชุมไบเทค (ตรวจสอบกฎกติกาเพิ่มเติมภายในงาน) 

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandgolfexpo.com.

หัวหม�ก • ย�สุชิ โยชิดะ หัวหน้�ผู้ฝึกสอน สมุทรปร�ก�ร ซิตี้ ทีม

อันดับ 15 ไม่มีท�งเลือก ต้องออกแรงกระตุ้นลูกทีมให้เต็มที่กับเกม

วันเส�ร์ที่ 30 เม.ย.นี้ ที่จะเปิดบ้�นรับขอนแก่น ยูไนเต็ด เพื่อเก็บ 

3 แต้มให้ได้เพื่อขยับหนีโซนตกชั้น ขณะที่ “เท่ห์” เจริญศักดิ์ วงษ์

กรณ์ ปีกขว�คว�มเร็วสูงทัพ “เขี้ยวสมุทร” ย้ำ�เร�ยังไม่หมดหวัง 

อีก 2 นัดที่เหลือพวกเร�จะเดินหน้�คว้�ชัยชนะม�ให้ได้

การแข่งขันฟุตบอลรีโว ไทยลีก นัดที่ 29 (รองสุดท้าย) คู่

ระหว่าง “เขี้ยวสมุทร” สมุทรปราการ ซิตี้ ทีมอันดับ 15 เปิด 

สมุทรปราการ สเตเดียม พบกับ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 8 ใน

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ททบ.

5 และ AIS PLA นั้น

โดย

สถานการณ์ของ 

“เขี้ยวสมุทร” ตอน

นี้ต้องการชนะทั้ง 2 เกมที่

เหลือ และลุ้นให้ทีมอื่นสะดุด

เพื่ออยู่รอดปลอดภัย สำาหรับความ

พร้อมเกมนี้ ยาสุชิ โยชิดะ หัวหน้าผู้

ฝึกสอนสมุทรปราการ ซิตี้ กล่าวว่า “เรามี 1 

อาทิตย์สำาหรับเตรียมความพร้อมในแมตช์ที่จะเจอ

ขอนแก่น ซึ่งนักบอลทุกคนก็มีความมั่นใจมากขึ้น และ

ตอบสนองกับการซ้อมได้ดีมากๆ ครับ”

“แน่นอนว่าการเอาชนะสุพรรณบุรีได้ทำาให้เรา

มีโอกาสมากขึ้น แต่เราก็ต้องไม่ประมาทและต้องสู้อย่าง

เน้นผลการแข่งขันในแมตช์ต่อไปที่จะเจอกับขอนแก่นครับ 

ขอนแก่นเป็นทีมที่ดีมากๆ มีบาลานซ์ที่ดีทั้งเกมรุกและเกม

รับ เป็นทีมที่เล่นเกมรับอย่างมีวินัย และมีผู้เล่นดีๆ ในแนว

รุกมากมายหลายคน ดังนั้นน่าจะเป็นแมตช์ที่ยากเกมนึง

เลยครับ”

“ความกดดันจะมีอยู่ในทุกๆ เกมอยู่แล้ว 

โฟกัสทีมคนอื่นไปก็ไม่ได้ช่วยอะไร ดังนั้นเราจะ

ต้องโฟกัสไปที่วิธีการเล่นเพื่อเอาชนะ และผล

การแข่งขันของทีมตัวเองเท่านั้นครับ”

“ก็ได้อธิบายผู้เล่นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ

สถานการณ์ปัจจุบันและเงื่อนไขในการที่เราจะ

หนีรอดจากการตกชั้น และพูดถึงการโฟกัสและ

ความสำาคัญของเกมที่เหลืออยู่ 2 เกมครับ ไม่มี

เกมไหนง่ายกว่าเกมไหนครับ ทุกเกมนั้นยากเท่า

กันหมดครับ

“ขอบคุณแฟนบอลสมุทรปราการทุก

ท่านที่คอยให้กำาลังใจและหนุน

หลังทีมเสมอ ไม่ว่าทีมจะตกอยู่ใน

สถานการณ์ใดก็ตาม ทางทีมเราทุกคน

จะทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อตอบสนองความต้องการของ

แฟนบอลให้ได้ครับ ขอบคุณมากครับ”

ทางด้าน “เท่ห์” เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์ ปีกขวาความเร็วสูงทัพ 

“เขี้ยวสมุทร” เปิดเผยว่า “มันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมาก ที่พวกเรา

เก็บ 3 คะแนนสำาคัญได้สำาเร็จ ในนัดที่ผ่านมาจากการบุกไปเอาชนะ

‘โยชิดะ’กระตุ้นแข้งเขี้ยวสมุทรหนีตกชั้น

ลิเวอร์พูล • เจอร์เกน คล็อปป์ กุนซือหงส์แดงออกมาเตือนลูกทีมว่า

ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ถึงแม้ลิเวอร์พูลจะก้าวเท้าหนึ่งก้าวเข้าสู่รอบชิง

ชนะเลิศแล้ว หลังเปิดแอนฟิลด์ชนะบียาร์เรอัล 2-0 ในศึกฟุตบอลยูฟ่า 

แชมเปียนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ เลกแรก เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา

การเสีย 2 ประตูในช่วงเวลาเพียง 2 นาที ทำาให้ลูกทีมบียาร์

เรอัลของ อูไน เอเมอรี ไม่สามารถเล่นเกมรับตามแผนที่วางไว้ได้ 

โดยเปร์บิส เอสตูปินญาน สกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองจากลูกเปิด

ของ จอร์แดน เฮนเดอร์สัน ในนาทีที่ 53 และอีก 2 นาทีต่อมา ซาดิ

โอ มาเน ก็ซัดลูกที่ 2 ให้เจ้าบ้าน

ลิเวอร์พูลยังอยู่ในเส้นทางสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ 4 

รายการในฤดูกาลแข่งขันเดียวกัน ทั้งยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก, พรีเมียร์

ลีก, เอฟเอฟคัพ และลีกคัพ

ถ้าหากไม่มีการพลิกล็อกอย่างมโหฬารในการเล่นกับบียาร์เรอัล                                                                              

ทางตอนใต้ของประเทศสเปนในอีก 6 วันข้างข้าง ลิเวอร์พูลจะปิด

ฤดูกาลของพวกเขาด้วยการเข้าชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 

เป็นสมัยที่ 3 ในรอบ 5 ฤดูกาล ในการแข่งขันที่ปารีส ในวันที่ 28 

พฤษภาคมที่จะถึงนี้

“เป็นสกอร์ชนะ 2-0 ที่ได้มาครึ่งหลัง” เจอร์เกน คล็อปป์ ผู้

จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าว “นั่นเป็นสกอร์ที่อันตราย ซึ่งคุณต้องตื่นตัว

อยู่ตลอดเวลา ตื่นตัวแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเราต้องเล่นในครึ่งหลัง

ให้ดีเหมือนที่เราทำาได้ในครึ่งแรก พวกเรารู้ดีว่าจะต้องเจอสถานการณ์

ที่ไม่ง่ายเลย”

กุนซือหงส์แดงยังกล่าวต่ออีกว่า  “การออกไปเยือนบียาร์เรอัล                 

เป็นงานยาก เพราะบรรยากาศที่มีแฟนบอลเจ้าถิ่นจำานวนมากจะ

ทำาให้ต่างกับการเล่นในแอนฟิลด์ในวันนี้ ถ้าบียาร์เรอัลชนะลิเวอร์พูล

ได้ก็ควรเข้ารอบ แต่ถ้าทำาไม่ได้ก็เป็นทีมของเราที่เหมาะสมจะได้เข้า

รอบชิงชนะเลิศต่อไป ดังนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด”

ทางด้าน อูไน เอเมอรี ที่พยายามให้ลูกทีมใช้แท็กติกเดียวกับ

ที่ผ่านยอดทีมอย่างยูเวนตุส และบาเยิร์น มิวนิก มาได้กล่าวว่า “ผล

การแข่งขันที่ออกมา 2-0 แน่นอนว่าเป็นผลการแข่งขันที่เหมาะสม

แล้ว มันอาจจะแย่กว่านี้ แต่พวกเรายังมีโอกาส”

“เป็นผลต่างที่ดีสำาหรับพวกเขา แต่สำาหรับเรามันไม่ใช่ผลการ

แข่งขันที่ดี ตอนนี้สิ่งที่พวกเราต้องทำาคือเกมที่ความสามารถในการ

สร้างเกมที่แตกต่างให้ได้ในบ้านของเรา มันสำาคัญมากที่จะมีการ

เปลี่ยนแปลงบางอย่าง บางทีอาจจะเป็นเรื่องแท็กติก” เอเมอรีกล่าว

ในที่สุด.

คล็อปป์เตือนลูกทีมยังต้องตื่นตัวตลอดเวล�

บรรย�ยภ�พ

สุพรรณบุรีได้ 2-1 ประตู มันทำาให้เรามีกำาลังใจมากขึ้น 

การแข่งขันยังไม่จบ พวกเรายังไม่หมดหวัง อีก 2 นัดที่

เหลือพวกเราจะเดินหน้าคว้าชัยชนะมาให้ได้” และฝากถึง

แฟนบอลเขี้ยวสมุทรว่า “ผมขอมอบชัยชนะนัดนี้ให้กับแฟน

บอลทุกคน ทั้งที่ตามมาเชียร์ถึงสุพรรณฯ และเชียร์ผ่านหน้า

จอทีวี ขอขอบคุณแฟนๆ เขี้ยวสมุทรทุกคนจริงๆ ที่ยังคอย

สนับสนุนเราไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม เกม

นัดต่อไปเรากลับมาเล่นในบ้าน ขอให้แฟนๆ เข้ามาเชียร์

พวกเราในสนามเยอะๆ มาสู้ไปด้วยกันนะครับ”

สำาหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพ “เขี้ยวสมุทร” 

สมุทรปราการ ซิตี้ จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน

ของ “จงอางผยอง” ขอนแก่น ยูไนเต็ด ในศึก                  

รีโว ไทยลีก 2021/22 นัดที่ 29 วันเสาร์

ที่ 30 เมษายน เวลา 18.00 น. ที่ 

สมุทรปราการ สเตเดียม 

ถ่ายทอดสดทางช่อง ททบ.

5 และ AIS PLAY

สำาหรับโปรแกรม

การแข่งขันรีโว ไทยลีก 

2021/22 แมตช์เดย์ที่ 29 

มีดังนี้ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 

โดยทุกคู่แข่งขันเวลา 18.00 น. มีดังนี้

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด พบ โปลิศ เทโร เอฟซี ณ สนามสมโภช

เชียงใหม่ 700 ปี ถ่ายทอดสดทาง GMM 25 และ AIS PLAY/

สมุทรปราการ ซิตี้ พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด ณ สมุทรปราการ สเตเดียม

ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 และ AIS PLA

/ราชบุรี มิตรผล เอฟซี พบ ชลบุรี เอฟซี ณ มิตรผล สเตเดียม 

ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD36 และ AIS PLAY.

ปญหามลพิษจากการคัดแยกเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ

อเิลก็ทรอนกิส เปนอกีวกิฤตทีส่รางผลกระทบตอคณุภาพอากาศและ

สุขภาพของประชาชน แตละปประเทศไทยมีปริมาณซากผลิตภัณฑ

เครือ่งใชไฟฟาและอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสเกดิขึน้มากกวา 4.3 ตนั ถกูเกบ็

รวบรวมไปกาํจดัอยางถกูตองเพยีง 70 ตนัเทานัน้ ซากขยะอเิลก็ทรอนกิส

ทีม่คีาจะถกูขายใหซาเลง หรอืรานรบัซือ้ของเกา สวนที่ไมมคีาจะถกูทิง้

ปะปนกบัขยะชมุชน เกดิการปนเปอนสูสิง่แวดลอม

เพื่อยับยั้งปญหาดังกลาว กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (ทส.) สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือขายจํานวน 118 แหง                 

ทัง้สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูประกอบการรานขายของเกา 

โรงหลอมโลหะ โรงงานรีไซเคลิ องคกรปกครองสวนทองถิน่ จดัพธิี                      

ลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมอื “การไมรบัซือ้วสัดมุคีาจากการเผา

ซากผลติภณัฑเครือ่งใชไฟฟาและอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส” ณ กรมสง

เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอม เมือ่วานนี้

นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม กลาววา ทส.กาํหนดใหป 2565 เปนปแหง

การฟนฟมูลพษิทางสิง่แวดลอม ปญหาการเผาในที่โลงคอืสาเหตหุลกั

เกดิมลพษิทางอากาศ ฝุนละอองขนาด

เลก็ หรอื PM 2.5 โดยเฉพาะการเผาสาย

ไฟขนาดเลก็ในซากผลติภณัฑในบอขยะ

หรอืตามทีร่กราง เพือ่คดัแยกทองแดง

ไปขายใหรานรบัซือ้ของเกาในพืน้ที ่สง

ตอไปทีร่านรบัซือ้ของเการายใหญกอน

ขายใหกบัโรงหลอม ตองทาํงานเชงิรกุ 

ทส. รวมกบั สสส. และภาคเีครอืขายเรง

สรางการรบัรู ความเขาใจระดบัพืน้ทีข่บั

เคลื่อนการมีสวนรวมลดมลพิษนําไปสู

การแสดงเจตนารมณไมรบัซือ้ทองแดง

จากการเผาซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

การสนับสนุนผูถอดแยกซากผลิตภัณฑฯ และใชวิธีการที่เหมาะสม

เปนมติรกบัสิง่แวดลอม จาก MOU นีจ้ะชวยใหการบรหิารจดัการขยะ

อเิลก็ทรอนกิสมปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดปรมิาณขยะ ลดมลภาวะทาง

อากาศ สอดรบักบั ราง พ.ร.บ.การจดัการขยะอเิลก็ทรอนกิส ซึง่เตรยีม

นาํเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาเรว็ๆนี้

แนวทางการปฏบิตัใิน MOU ครัง้นี ้ใหทองถิน่ควบคมุการเผาใน

ที่โลงและใหประกอบกจิการถอดแยกอยางถกูตอง, จดัตัง้เปนวสิาหกจิ

ชมุชนและสนบัสนนุเครือ่งจกัรบดยอยสายไฟเพือ่ใชคดัแยกทองแดง

แทนการเผา ,ประชาสมัพนัธถงึอนัตรายทีเ่กดิจากการเผาสายไฟและ

ขยะอเิลก็ทรอนกิส, หามการเผาสายไฟ

ในที่โลงอยางเดด็ขาด ฝาฝนปรบั 5 หมืน่

บาท, ใหผูประกอบกจิการรานรบัซือ้ของ

เกาและโรงงานรีไซเคิลทองแดงสงขาย

ทองแดงที่ไดจากการเผาที่รับซื้อหรือมี

ครอบครองไวภายใน 60 วนั และใหยกเลกิ

การรบัซือ้ทองแดงจากการเผาอยางเดด็

ขาดตอไป และผูทีม่สีายไฟขนาดเลก็ให

ระบายไปสูโรงงานหลอมทองแดง

ขณะที่ สสส.ซึ่งเกาะติดปญหา

มลภาวะอากาศ โดยเฉพาะอนัตรายจาก

ฝุน PM2.5 รวมขบัเคลือ่น MOU ดวย

ตระหนกัถงึความสาํคญัในการ ไมเผา ไมซือ้ ไมขาย โลหะทองแดงทีม่า

จากการเผา ตดัวงจรการสรางฝุนพษิ

นายชาติวุฒิ วังวล ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุม

ปจจยัเสีย่งสขุภาพ สสส. กลาววา สสส.ใหความสาํคญักบัการปองกนั

แกปญหามลพษิสิง่แวดลอมจากแหลงกาํเนดิทีส่งผลกระทบตอสขุภาพ

คนไทยอยางรนุแรง ทัง้มลพษิจากอตุสาหกรรม มลพษิจากขยะ และ

มลพษิทางอากาศ ถอืเปนหนึง่ในเปาหมายเชงิยทุธศาสตร 10 ป (2565-

2574) ทีต่องเรงดาํเนนิการ โดยเฉพาะ

ฝุน PM 2.5 ปญหาสะสมทีอ่ยูกบัสงัคม

ไทย 10 ป เกดิอนัตรายตอสขุภาพของ

ประชาชนและเปนสาเหตุของการเจ็บ

ปวยตางๆ การเผาซากผลติภณัฑ เครือ่ง

ใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อาทิ 

แผงวงจร สายไฟ จอภาพแอลซดี ีซึง่

เปนสาเหตุที่กอใหเกิดปญหา ฝุน PM 

2.5 MOU ครัง้นีเ้ปนจดุเริม่ตนทีด่ทีกุภาค

สวนทัง้ภาคนโยบาย เอกชน สมาคม ผู

ประกอบ อปท. และภาคประชาสงัคม 

รวมขบัเคลือ่นแกปญหามลพษิ โดยยนิดจีะสนบัสนนุการดาํเนนิเรือ่งนี้

ใหประสบผลสาํเรจ็

“การเผาซากผลิตภัณฑไฟฟา เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ

อเิลก็ทรอนกิส ทาํใหเกดิกาซคารบอนมอนอกไซด กาซไฮโดรเจนคลอไรด 

กาซฟอสจนี สารประกอบไดออกซนิ เปนสารตัง้ตนกอมะเรง็ กลุมเสีย่ง

มทีัง้ผูเผา ผูถอดแยก คนในชมุชนทีจ่ดัการขยะอเิลก็ทรอนกิสไมถกูตอง

และชมุชนใกลเคยีง เพราะสารอนัตรายปนเปอนในดนิ นํา้ และอากาศ 

นอกจากทาํลายสิง่แวดลอม ยงัทาํลายสขุภาพของคนไทย ถาสดูดมเปน

เวลานาน อนัตรายถงึขัน้เสยีชวีติ” นายชาตวิฒุกิลาว

นอกจากการผูประกอบการไมเผา ไมซือ้ ไมขาย โลหะทองแดงทีม่า

จากการเผา หยดุสรางฝุนพษิ สรางอากาศ

สะอาดใหคนไทยแลว นายชาตวิฒุ ิกลาว

ในทายวา อีกแนวทางแกปญหาสําคัญ 

คอื การรวบรวมซากผลติภณัฑ เครือ่งใช

ไฟฟา และอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส กลบัมา

ใชหรอืกาํจดัอยางปลอดภยัตอสขุภาพและ

สิง่แวดลอม ปจจบุนัมหีลายชองทางรบัคนื

ซากเครือ่งใชไฟฟาและขยะอเิลก็ทรอนกิส 

อยากใหประชาชนมสีวนรวมจดัการอยาง

ถกูตอง ไมทิง้ปะปนกบัขยะทัว่ไป รวมถงึใช

อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสอยางคุมคา เพือ่ลด

ปรมิาณขยะอเิลก็ทรอนกิสใหกบัประเทศ

MOU หยุดมลพิษขยะอิเล็กทรอนิกส สรางอากาศสะอาด

สสส.รวมลงนาม MOU ตัดวงจรมลพิษซากเคร� องใชไฟฟาและ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ประกาศเจตนารมยยกเลิกรับซื้อทองแดงจากการเผา

สนับสนุนความรูในการประกอบกิจการถอดแยกซาก

ขยะอิเล็กทรอนิกส

ตุนไว้ก่อน • หลุยส์ เฟอร์นานโด ดิอาซ (ขวา)  ผู้เล่นของลิเวอร์พูล 

พยายามหนีการประกบของ ฮวน ฟอยธ์ ของบียาร์เรอัล ในศึกยูฟ่า                                                                           

แชมเปียนส์ลีก รอบรองชนะเลิศ เลกแรก ที่แอนฟิลด์ ในเมือง

ลิเวอร์พูล ซึ่งเจ้าบ้านชนะไป 2-0

ก�ญจนบุรี • การแข่งขัน M-150 แชมเปียนชิพ 2021/22 นัดที่ 34 

โดยบิ๊กแมตช์ประจำาสัปดาห์นี้ ทิ้งท้ายด้วยความมันของการปะทะ

กันในศึกชิงพื้นที่เพลย์ออฟที่ดุเดือด ระหว่าง เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด 

ทีมอันดับ 6 มี 52 คะแนน เปิดบ้านพบ ลำาปาง เอฟซี ทีมอันดับ 5 

มี 54 คะแนน ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ 

สนามกลีบบัว สเตเดี้ยม

สำาหรับความพร้อมของคู่นี้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 

13.00 น. บริษัท ไทยลีก จำากัด ร่วมกับ บริษัท โอสถสภา จำากัด 

(มหาชน) จัดงานแถลงข่าวออนไลน์ M-150 แชมเปียนชิพ Meet the 

press โดยได้รับเกียรติจาก สมชาย มากมูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนเมือง 

กาญจน์ ยูไนเต็ด และสุกฤษธิ์ โยธี หัวหน้าผู้ฝึกสอนลำาปาง เอฟซี 

เข้าร่วมพูดคุยความพร้อมก่อนเกมนัดนี้

โค้ชสมชาย มากมูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนเมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด ได้

พูดถึงเกมการแข่งขันนัดล่าสุดกับสโมสรฟุตบอลราชนาวีว่า “ทีมของ

เราไม่ได้ประมาท แต่มีปัญหาในเรื่องของความสมบูรณ์ของตัวผู้เล่นที่

ติดโทษแบน 2 คน กำาลังหลักบางคนมีความอ่อนล้ากับเกมการแข่งขัน

ในนัดที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าผลงานของสโมสรฟุตบอลราชนาวีจะอยู่ใน

เกณต์ตกชั้น แต่พวกเขามีความเป็นมืออาชีพสูง จุดนึงที่เมืองกาญจน์ 

ยูไนเต็ด มีข้อได้เปรียบ หลายๆ ครั้งที่แข่งในบ้าน สนามกลีบบัว (กีฬา

กลางจังหวัดกาญจนบุรี) ถึงแม้จะเป็นผู้ตาม แต่สุดท้ายก็กลับมาเก็บ

ชัยชนะได้สำาเร็จ”

เฮดโค้ชทัพค้างคาวมหากาฬกล่าวเสริมว่า “นัดวันเสาร์ที่ 30 

เม.ย.นี้จะเป็นเกมที่หนักแน่นอน การพัฒนาของ ลำาปาง เอฟซี มีทั้ง

ทีมเวิร์กและพละกำาลังของนักเตะที่ยังเด็ก หลายคนมีประสบการณ์

จากไทยลีก รวมถึงโค้ชเองมีการทำาทีมที่ดีมาก น่าจะเป็นเกมนึงที่ยาก

ที่สุดของฤดูกาล ต้องเล่นด้วยความรัดกุม และแน่นอนเรามีเป้าหมาย

เดียวต้องพยายามเก็บชัยชนะ และเดินหน้าสู่รอบเพลย์ออฟ และ

ในการเล่นที่สนามกลีบบัว (กีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี) เป็นข้อได้

เปรียบในส่วนของแฟนบอล นั่นคืออีก 1 ปัจจัยที่จะสามารถทำาให้เรา

เก็บชัยชนะได้”

ทางด้าน สุกฤษธิ์ โยธี หัวหน้าผู้ฝึกสอนลำาปาง เอฟซี ได้พูดถึง

เกมการแข่งขันนัดล่าสุดว่า “สถานการณ์ของทีมในปัจจุบันว่า “เกมที่

ผ่านมาแข่งขันกับตราด เอฟซี 4-5 แมตช์ที่ผ่านมาเราประสบปัญหา

ในเรื่องของโควิด รวมถึงผู้เล่นที่ประสบการณ์ยังสู้ทีมระดับสูงๆ ไม่ได้ 

แต่หากพูดถึงใจของนักเตะเราสู้ได้ทุกเกมอยู่แล้ว เกมที่ผ่านมาเราเจอ

ปัญหาในเรื่องการโดนจุดโทษ และนักเตะโดนใบแดง รวมถึงนักเตะ

ของตราด เอฟซี มีคุณภาพที่สูงทำาให้ทีมไม่สามารถเก็บแต้มได้”

ในด้านความพร้อม “โค้ชต้น” กล่าวว่า “เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด 

เป็นทีมที่ดี ยิ่งช่วงหลังสามารถพลิกกลับมาชนะได้ตลอดทุกๆ เกม 

แสดงถึงสปิริตทีมที่ดีมาก ทางเราต้องเตรียมความพร้อมเรื่องสภาพ

จิตใจและร่างกายให้พร้อมที่จะสู้กับเมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด เพื่อที่เรา

จะได้มีแต้ม หรือชัยชนะกลับมาให้ได้”

“เราต้องเก็บแต้มให้ได้ อย่างน้อย 1 แต้มเพื่อที่จะสามารถไป

แข่งขันในรอบเพลย์ออฟได้ แต่กีฬาฟุตบอล ผลการแข่งขันเกิดได้หมด 

เราก็หวังที่จะไปเก็บ 3 แต้มที่เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด”

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล M-150 แชมเปียนชิพ 2021/22 

นัดที่ 34 เสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 โดยทุกคู่แข่งขันพร้อมกันเวลา 

18.00 น. มีดังนี้ สโมสรฟุตบอลราชประชา พบ ชัยนาท ฮอร์นบิล/

18.00 น. เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด พบ ลำาปาง เอฟซี/อุดรธานี เอฟ

ซี พบ แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด/สโมสรฟุตบอลราชนาวี พบ 

แพร่ ยูไนเต็ด/อยุธยา ยูไนเต็ด พบ สุโขทัย เอฟซี/ ระยอง เอฟซี พบ 

เชียงใหม่ เอฟซี/คัสตอม ลาดกระบัง ยูไนเต็ด พบ ขอนแก่น เอฟซี/

นครปฐม ยูไนเต็ด พบ ตราด เอฟซี และเกษตรศาสตร์ เอฟซี พบ 

ลำาพูน วอริเออร์.

เมืองก�ญจน์เต็มร้อยสู่เพลย์ออฟ

ลำ�ป�งขอทุบเจ้�บ้�นก�รันตีพื้นที่

“กัปตันกบ” สุเชาว์ นุชนุ่ม ยังเป็นกำาลังหลักให้กับทีมได้ต่อเนื่อง

ยาสุชิ โยชิดะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน สมุทรปราการ ซิตี้ 

‘เท่ห์’ เจริญศักดิ์ วงษ์กรณ์

ปีกขวาความเร็วสูงทัพ ‘เขี้ยวสมุทร’ 
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‘Let’s DO RIAN’ ซีพีชวนเกษตรกรขายทุเรียน

ซีพีผุดไอเดีย ระดมสมองคนรุ่นใหม่แก้ปัญหาทุเรียน ช่วย

เกษตรกร เปิดแคมเปญ “Let’s DO RIAN” ระบายทุเรียน แบ่ง

ปันทำาเล หน้าร้านค้าในเครือกว่า 500 จุดทั่วประเทศ ประกาศรับ 

“พ่อค้าแม่ค้า” ประจำาจุด หวังปั้นเป็นเถ้าแก่ใน 100 วัน พร้อม

ชวนคนไทยอุดหนุน ช่วยกันคนละไม้คนละมือ สำาหรับผู้ที่สนใจจะ

มาเป็นพ่อค้าแม่ค้าในโครงการ Let’s DO RIAN สามารถสมัครได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 09-5161-3431 หรือช่องทาง Email : letsdorian.

thailand@gmail.com หรือ Facebook : @letsdorian และ Line 

Official Account : @letsdorian ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2565 

โดยจำากัดการรับสมัครเพียง 500 คนเท่านั้น

ต่อยอดศาสตร์พระราชา

เปิดรับสมัคร ครู อาจารย์ ทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ 

“ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 17 

จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม 

(องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำานักโครงการและ

จัดการความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

มูลนิธิธรรมดี สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย สำาหรับครู 

อาจารย์ และหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่

สนใจได้มาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และถอดรหัสพระ

อัจฉริยภาพของในหลวง

รัชกาลที่ 9 ในการทรงงาน

พัฒนาชุมชนด้วยหลักบวร 

บ้าน-วัด-โรงเรียน และให้

ความสำาคัญต่อการพัฒนา

ชุมชนแบบองค์รวม ใน

วันเสาร์ที่ 28–วันอาทิตย์

ที่ 29 พฤษภาคม 2565 

ณ จังหวัดชลบุรี (2 วัน  

1 คืน) ณ โครงการพัฒนา

พื้นที่บริเวณรอบวัดญาณ

สังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ และโครงการ

ป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จ.ชลบุรี เปิดรับ

สมัครตั้งแต่วันนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 

09-9397-5333 และคุณภาณุวัฒน์  โทรศัพท์ 08-4953-8361 FB : 

ตามรอยพระราชา-The King’s Journey LINE : The King’s Journey

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ย่างที่รู้ว่าโลกเราร้อนขึ้นทุกวัน หนึ่งใน

ปัจจัยมาจากการใช้ชีวิตประจำาวัน ไม่

ว่าจะเป็นการเปิดแอร์ โทรทัศน์ ไฟ น้ำา 

การใช้พลาสติกในการทำาผลิตภัณฑ์ต่างๆ และอีก

มากมายที่ทุกอย่างล้วนทำาขึ้นเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้จึงยากที่จะหลีกเลี่ยง

ได้ ซึ่งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมได้ตระหนักและ

หาทางทำาให้การผลิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และโลกน้อยที่สุด และกลยุทธ์ในการทำาแบรนด์

เพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์

อย่างจริงใจต่อผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ให้ความสำาคัญ

กับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยลดปัจจัยที่

ทำาให้เกิดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย  

ด้วยเหตุนี้ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 

ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำากัด (SCG)  

แถลงข่าวโครงการ “J-MAT Brand Planning 

Competition” ครั้งที่ 1 ภายใต้ โจทย์ SCG Green 

Choice : คุณเลือกเพื่อโลกได้ การประกวดไอเดีย

ปั้นแบรนด์ที่ชวนคนมาร่วมรักษ์ โลก สำาหรับนิสิต

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ แบบไม่จำากัด

ชั้นปีและการรวมทีมต่างมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม

การแสดงไอเดียอย่างสร้างสรรค์ และวางรากฐาน

เยาวชนสู่การเป็นนักสร้างแบรนด์แห่งอนาคต 

โดยสำาหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจ

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้-10 

พฤษภาคม 2565 ที่ https://www.marketingthai.

or.th/JBPC  

ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ประธานฝ่ายกิจกรรม

และสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศ 

ไทย กล่าวว่า ในการประกวดครั้งนี้แตกต่างจาก

การประกวด J-MAT Award ที่เป็นการวางแผน

การตลาด ในส่วนสำาคัญสำาหรับการวางแผนการ

ตลาดคือการวางแผนแบรนด์ คือ การถ่ายทอด

คุณค่าของแบรนด์ แม้ว่าในการพัฒนาแบรนด์จะ

ใช้เวลา 6 เดือน-1 ปี ซึ่งเป็นแผนระยะยาว อีกทั้ง

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงอยากจะ

แยกการประกวดอีกเวทีเพื่อพัฒนานักการตลาด

แห่งอนาคตที่ ใส่ใจเกี่ยวกับแบรนด์ ให้อยู่ ในใจ

ของลูกค้า การสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน มีคุณธรรม 

ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งยังเป็นการสร้าง

ประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อ

ให้ตรงกับหัวใจของโครงการ คือ การประกวดไอ

เดียที่มากกว่าแค่การแข่งขัน แต่จะเน้นการพัฒนา

ศักยภาพน้องๆ ผ่านการ L.E.A.D โดย Learn คือ 

การเรียนรู้เรื่องการสร้างแบรนด์จากมืออาชีพ  

Execute คือ ลงมือ ทดสอบไอเดียและแนวคิดที่

นำาเสนอ Advise คือ ปรึกษา พร้อมรับคำาแนะนำา

เป็นแนวทางการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญ Develop 

คือ พัฒนา นำาไอเดียที่มีมาต่อยอดเป็นแผนการ

สร้างแบรนด์ที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ตอบโจทย์การเรียน

รู้ที่เราวางไว้

ฎายิน เกียรติกวานกุล Head of SCG-HOME 

Consumer Solution Development บริษัท ปูนซิเมนต์

ไทย จำากัด (SCG) กล่าวถึงแนวคิด SCG Green 

Choice ว่า ต้องการมุ่งดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย

กลยุทธ์ ESG (Environmental, Social, Governance) 

ระดมไอเดียคนรุ่นใหม่ประกวดปั้นแบรนด์รักษ์โลก

‘SCG Green Choice’ครั้งแรก

โดยหนึ่งในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ดังกล่าวคือ การ

พัฒนาผ่านการสร้างแบรนด์ SCG Green Choice 

คือ ฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ของเอสซีจี ที่บ่งบอกถึงสินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเอสซีจีถือเป็นบริษัท

เอกชนรายแรกๆ ในไทยที่ได้สร้างฉลากนี้ขึ้นมาใน

การระบุว่าสินค้าที่ส่งต่อไปยังผู้บริโภคนั้นเป็นมิตร

ต่อโลก เพราะทุกวันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อม โลกร้อน 

ปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ตลอดจนวิกฤตทรัพยากร

ที่เสี่ยงขาดแคลน ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต การแก้

ปัญหาเป็นสิ่งที่ทำาคนเดียวไม่ได้ กลไกสำาคัญคือต้อง

ชวนทุกภาคส่วนออกมาช่วยกัน ตระหนักถึงความ

สำาคัญของวิกฤตนี้ ซึ่งการออกฉลากเพื่อรับรอง

สินค้าและบริการเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคได้มี

ส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

“การประกวดครั้งนี้จะเป็นอีกทางเลือกให้

ผู้บริโภคที่รักสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันหลายคน

ให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้ และเป็นโอกาสที่ทำาให้

เยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์

และพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ และพร้อมจะสร้าง

การเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีกว่า โดยเฉพาะ

เรื่องสิ่งแวดล้อม ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์

ที่ช่วยให้ฉลาก SCG Green Choice เป็นที่รับรู้ใน

กลุ่มผู้บริโภค

นอกเหนือจากการได้เรียนรู้เรื่องการสร้าง

แบรนด์อย่างครบวงจรผ่านการลงมือทำาจริง ใน

โจทย์ขององค์กรที่อาจมีโอกาสนำาไปใช้จริงแล้ว 

เวทีนี้จะเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ ทำาความ

เข้าใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการ

แก้ไข ซึ่งจะเป็นผลดีกับน้องๆ ที่กำาลังเติบโตมาเป็น

กำาลังสำาคัญของการรักษาโลกใบนี้ที่พวกเขาต้องอยู่

ไปอีกนาน” ฎายินกล่าว

มัทนพร กุลชาติชัย Team Leader J-MAT 

Brand Planning Competition ครั้งที่ 1 เล่าว่า 

ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 การเรียนได้ปรับเข้า

สู่ โลกของออนไลน์ ดังนั้นในเวลาที่ว่างจากเรียน

ทำาให้คนรุ่นใหม่อยากที่จะค้นหาประสบการณ์

ใหม่ๆ หรือสิ่งที่อยากทำาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัว

เองมากขึ้น แม้ว่าโควิดจะทำาให้เวทีประกวดแข่งขัน

งดจัดไปจำานวนมาก แต่ก็ยังมีเวทีที่ปรับตัวและ

จัดการประกวด อย่างเวทีนี้ที่เพื่อนๆ จะได้ระดม

ไอเดียในการสร้างแบรนด์ตอบโจทย์รักษ์ โลก ช่วย

พัฒนาทักษะและศักยภาพของการปั้นแบรนด์ และ

การตลาด อีกทั้งคนรุ่นใหม่หันมาสนใจการเลือกใช้

สินค้าแบรนด์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ทำาให้เกิดการ

สนับสนุนแบรนด์นั้นๆ ด้วย

นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจสมัคร

เข้าร่วมแข่งขัน สามารถรวมทีม 2-5 คน ไม่จำากัด

ชั้นปี คณะ สาขา โดยจะศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียว 

กันหรือต่างสถาบันก็ได้ แล้วมาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้- 

10 พฤษภาคม 2565 ที่ https://www.marketingthai.

or.th/JBPC หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

Website: www.marketingthai.or.th / Facebook 

Page: J-MAT / Instagram: @jmat_official หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทร์เพ็ญ 

ทานนท์ ผู้จัดการโครงการฯ 09-5952-4453.

อ

ฎายิน เกียรติกวานกุล ชาคริต ดิเรกวัฒนชัยมัทนพร กุลชาติชัย

บรรยากาศแถลงข่าวออนไลน์

ศึกษาธิการ • ก.ค.ศ.ไฟเขียวหลักเกณฑ์

คัดเลือก ‘ผอ.-รอง ผอ.เขตพื้นที่’ มีการ

เติมเกณฑ์วัดความรู้ด้านมาตรฐานวิชาชีพ

เข้าไปด้วย ระบุให้นำาไปใช้ทันทีในการ

ประกาศรับสมัครวันที่ 15 พ.ค.นี้ “ตรีนุช” 

เผยเดือนตุลาคมปีนี้ มีอัตรา ผอ. รอง 

ผอ.สพท. ว่าง 60 ตำาแหน่ง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างหลัก

เกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ

และแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำาแหน่งผู้

อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

และตำาแหน่งรองผู้อำานวยการสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

โดยหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวจะใช้

สำาหรับการคัดเลือกในทุกพื้นที่ โดยกำาหนด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ให้เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับ

ตำาแหน่ง ตามมาตรฐาน ตำาแหน่งฯ ตาม 

ว 3/2564 และมีบัญชีเดียวไม่แยกเป็น

บัญชีสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษา (สพป.) และสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งผู้บริหารต้อง

สามารถขับเคลื่อนนโยบายในการบริหาร

จัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกพื้นที่

ไฟเขียวเกณฑ์คัดผอ.-รองผอ.เขตพ้ืนท่ี
ของใหม่เพิ่มการวัดความรู้ด้านมาตรฐานวิชาชีพใช้ทันทีรับสมัคร15พ.ค. 

ศึกษาธิการ • บอร์ดคุรุสภาตั้ง “บูรพาทิศ-

อรสา” นั่งรองเลขาฯ คุรุสภาโดยไม่ต้องรอ

สรรหาได้เลขาฯ ตัวจริงก่อน เพราะมีวาระ

ดำารงตำาแหน่งเท่ารักษาการเลขาฯ แต่จะ

มาช่วยขับเคลื่อนงาน พร้อมมอบรางวัลครู

ถิรคุณ “ครูต่าย”

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

คุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่ง

ตั้งรองเลขาธิการคุรุสภา 2 ราย ได้แก่ 

1.นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ และ 

2.นางอรสา ภาววิมล ทั้งนี้การแต่งตั้งรอง

เลขาธิการคุรุสภาไม่จำาเป็นจะต้องรอการ

สรรหาเลขาธิการคุรุสภาตัวจริง เนื่องจาก

มติที่ประชุมระบุว่า ให้มีวาระการดำารง

ตำาแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภาเท่ากับ

วาระการดำารงตำาแหน่งของรักษาการ

เลขาธิการคุรุสภา เนื่องจากตำาแหน่งดัง

กล่าวมีการว่างเว้นมานาน และเพื่อให้การ

ขับเคลื่อนงานของคุรุสภาเดินหน้าไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหลักเกณฑ์การ

สรรหาเลขาธิการคุรุสภานั้นขณะนี้ยังอยู่

ระหว่างการจัดทำา ซึ่งยังไม่ได้มีการหารือ

ในที่ประชุมแต่อย่างใด  

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจาก

นี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 

“รางวัลครูถิรคุณ” มีความหมายคือ ครูที่มี

ความยึดมั่นในคุณธรรมอย่างมั่นคง ให้แก่

นางกาญจนี ใจชื้น หรือ “ครูต่าย” อายุ 

41 ปี ครูอัตราจ้างของศูนย์การศึกษาพิเศษ 

หรือสอนเด็กที่มีภาวะความผิดปกติทางการ

เรียนรู้ (ออทิสติก) ถูกรถจักรยานยนต์ชน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน บริเวณหน้าโรงเรียน

ถนนบายพาส หลังที่ว่าการอำาเภอแม่สอด 

จ.ตาก ระหว่างที่ ไปช่วยเหลือเด็กที่กำาลัง

วิ่งข้ามถนนไปหาผู้ปกครองจนเสียชีวิต ซึ่ง

รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเป็นการสร้าง

ขวัญและกำาลังใจที่ครูต่ายได้ทำางานทุ่มเท 

เสียสละการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ทั้งนี้

รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลใหม่ที่เกิดขึ้น

ครั้งแรก ซึ่งประเดิมมอบให้ครูต่ายเป็น

บุคคลแรกรับโล่จาก รมว.ศธ. โดยจากนี้

ไปจะมีการพิจารณาคัดเลือกมอบรางวัลนี้

ทุกๆ 1 ปีต่อไป.

ไบเออร์ช่วยเหลือเกษตรกร • ไบเออร์ไทยจัดโครงการ Better Farms, Better Lives 2.0 มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน สนับสนุนการเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกร สานต่อโครงการเป็นปีที่ 2  ด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 

11 จังหวัด ภาคกลางและภาคอีสาน กว่า 26,000 ราย คิดเป็นพื้นที่ 300,000 ไร่ โดยนำานวัตกรรมสมัยใหม่ช่วยลดต้นทุนการผลิต

และถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ.

ตั้ง‘บูรพาทิศ-อรสา’นั่งรองเลขาคุรุสภาชั่วคราว

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำาหรับการ

คัดเลือกกำาหนดให้มี 3 ภาค เช่นเดิม ได้แก่ 

ภาค ก ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานใน

หน้าที่ และความสามารถในการวิเคราะห์

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงานและการนำาไปใช้ ภาค ข ความ

สามารถทางการบริหาร และภาค ค ความ

เหมาะสมกับตำาแหน่ง ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ต้องได้คะแนน ไม่

ต่ำากว่าร้อยละห้าสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการ

ประเมิน ภาค ข และภาค ค ผู้ได้รับการคัด

เลือก ต้องได้คะแนน ภาค ก ภาค ข และ 

ภาค ค แต่ละภาคไม่ต่ำากว่าร้อยละห้าสิบ 

และต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำากว่าร้อยละหก

สิบ โดยให้นำาคะแนนทั้ง 3 ภาค มารวมกัน 

เพื่อให้ได้ผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีประสบการณ์ 

และศักยภาพ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา 

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ นำาไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยขึ้นบัญชีกำาหนด

ให้มีอายุ 2 ปี และผู้ได้รับการบรรจุและแต่ง

ตั้งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐาน

ตำาแหน่ง และจะต้องประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วัน

ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  

“การปรับเกณฑ์ดังกล่าวเชื่อว่าผู้

บริหารสามารถจะทำางานและโยกย้ายคัด

สรรในหลักเกณฑ์เดียวกันได้ รวมถึงได้เติม

เกณฑ์คัดเลือกในด้านมาตรฐานวิชาชีพ

เข้าไปด้วย โดยหลังจากนี้จะมีการเปิดรับ

สมัครในวันที่ 15 พฤษภาคมทันที เพราะ

ขณะนี้มี ผอ.และรอง ผอ.เขตพื้นที่การ

ศึกษา ว่างประมาณ 60 ตำาแหน่งในเดือน

ตุลาคมนี้ เพื่อเร่งเปิดรับสมัครและสอบคัด

เลือกให้กระบวนการเสร็จสิ้นภายในเดือน

กันยายนนี้” รมว.ศธ.กล่าว. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง



ลังจากออกมาปรากฏตัวในสไปเดอรแมนภาคลาสุด 

Spider-Man: No Way Home ตอนนี้ แอนดรูว การ

ฟลด ขออําลาวงการซะแลว แตเปนการอําลาจากวงการ

ไปสักระยะเทานั้นเพ� อกลับไปใชชีวิตเหมือนคนธรรมดาทั่วไป 

แลวคอยคิดใหมวาใครหรืออะไรที่เขาตองการจะเปน

แอนดรูว การฟลด ตัดสินใจแลววาจะขอเบรกจากอาชีพ

ที่แสนวุนวาย โดยในการใหสัมภาษณลาสุดกับ Variety นัก

แสดงหนุมวัย 38 ปจาก The Eyes of Tammy Faye ประกาศ

แลววาเขาจะขอถอยฉากออกจากอาชีพการแสดงเพ� อพักสักนิด 

และกลับมาเปนคนธรรมดาสักหน�อย

นักแสดง ซึ่งมีโปรเจ็กตดังๆ หลายเร� องในป 2021 

สารภาพวา “ผมจําเปนตองคาลิเบรทตัวเองใหมและพิจารณา

ทบทวนวาอะไรที่ผมตองการจะทําตอไป และใครที่ผมตองการ

จะเปน และขอแคเปนคนคนหนึ่งเทานั้นไปสักพัก”

ดาราจาก Tick, 

Tick... Boom! ยัง

เปรียบเทียบชวงที่มี

การจัดงานรับมอบ

รางวัลกันถี่ๆ ในชวง

ปลายปตนปราวกับ

เคร� องซักผาที่กําลัง

ทํางาน

การฟลดมี

ตารางงานคอนขาง

แน�นมากในปที่ผาน

มา และเม� อเร็วๆ นี้

เขาเพิ่งไดรับการ

เสนอช� อเขาชิงรางวัล

ออสการครั้งที่ 2 

สําหรับผลงานเร� อง 

Tick, Tick... Boom!

นอกจาก

บทบาทที่หลายคนรอ

คอยแลว ที่น�าจับตา

มากสุดคือการกลับ

มาเปนซูเปอรฮีโรอีก

ครั้งใน Spider-Man 

No Way Home ที่เขาฉายเม� อปลายปที่แลว ยังมี The Eyes 

of Tammy Faye ที่เขาไดรับเสียงช� นชมอยางมากจากบท จิม 

ไปใหปากคํากอน เผลอๆ ผมวาอาจจบที่ตํารวจ เพราะตํารวจก็รู

กฎหมาย เขาเองก็รูกฎหมาย ผมก็มีจุดที่ผมมั่นใจ มันมีกฎหมายที่

คุมครองผมอยู ผมมีสิทธิเสรีภาพในการวิพากษวิจารณ ถาเขาไม

ยอมความจริงๆ ผมก็ไมขอโทษอยูแลว”

ทําไมเราถึงคิดวาเขามาแบบไมสุจริตทั้งๆ ที่เขาอยูฝงคุณ

แม? “คดีหมิ่นประมาทมันตองเปนการใสความ ผมมีแตการ

แดกดัน ผมมีแตชี้ใหสังคมเห็นวาการทําคดีนี้คนที่เขามามีสวน

เกี่ยวของโดนดาหมดเลย ทําไม? (พออานดู “ทนายขยะ” ก็ไมได

พูดถึงช� อใคร การฟองแบบนี้มันทําไดจริงๆ มั้ย?) ก็ถาเปนหมิ่น

ประมาทคนเปนขยะไมได มันเลยเปนคําแดกดัน ถาจะโดนผมก็

อาจตองไปสูเร� องการดูหมิ่นโดยการโฆษณา ก็จะเปนลหุโทษก็

จะโทษเบา ผมไมไดมีเจตนาที่จะทํารายใคร แตคดีนี้เกี่ยว

กับสิทธิเสรีภาพของคนในการแสดงความเห็น ในการ

ตองการรับรูความโปรงใสของการทํางานของเจา

หนาที่ ผมดูไลฟสดเขาก็ดาคนอ� น ก็พาดพิง

คนอ� น ถาผมโดนฟอง เขารูสึกถูกหมิ่น

ประมาท คนอ� นที่ถูกเขาพูดถึงก็ตองรูสึก

แบบนั้นเหมือนกัน (กอนหนานี้เหมือน

โดนสงมีดมาที่บานดวย เหมือนโดนขู ไม

กลัวเหรอ?) ผมจะไปกลัวอะไร ผมไป

วิพากษวิจารณดวยความสุจริตใจ ที่เขา

พูดวาจะทําใหคนนั้นคนนี้ติดคุก คุณคิดวา

คุณสําคัญมากพอเหรอที่จะทําใหคนติดคุก

เพราะคุณได”

อยากพูดอะไรกับเขา?  “คุณแม

เปนคนที่แตงโมเคารพ ไมอยากใหสังคม

ไปตอวาอะไรคุณแมแลว ในฐานะที่คุณรวบ

อํานาจในการเปนที่ปรึกษาคุณแม คุณควรให

คําปรึกษาคุณแมใหเขากับสังคมนิดหนึ่ง จาก

ที่ผมดู คุณจะเขาไปพูดจาเหมือนตํารวจทํางาน

ดีแลว คุณเปนทนายของคุณแม ไมใชโฆษกของ

ตํารวจ มีประโยคหนึ่งผมจําไดวา อยากใหตํารวจ

ทํางานอยางสบายใจ มันเปนคําพูดที่ถูกผิดไมรู 

แตมันทําใหคนคิดวาคุณไมไดทุมเทใหผูเสียหาย 

เราไมไดตองการใหเปนฆาตกรรม แตเราตองการ

เห็นคุณกระตือรือรนใหถึงที่สุดแคนั้นเอง”.

‘แอนดรูว การฟลด’

ขอลาวงการสักพัก

เพ� อคนหาตัวเอง

ดีตนักแสดงหนุม แตงค-พงศกร มหาเปารยะ เปดใจกับ

เพชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ ผานรายการเปนเร� องใหญ 

ทางชอง JKN18 กรณีโพสตแรง ทนายขยะ กอนถูก

ทนายเดชา กิตติวิทยานันท ฟอง พรอมกับไดแสดงความ

คิดเห็นถึงการแถลงสรุปสํานวนการสอบสวนคดีของทางตํารวจ 

เกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ

“การออกแอ็กชันของผมที่มันมีผลกระทบตอทนายคนหนึ่ง 

มันไมเกี่ยวของกับเร� องของการทําคดีเทาไหร ผมดูภาพรวมเร� อง

ที่เขาไปตําหนิพาดพิงถึงผูใหญคนหนึ่งที่ผมเคารพนับถือ เขาเปน

คุณหมอ เขาพูดถึงคุณหมอทานนี้วาเปนคุณหมอหิวแสง ทําตัว

เปนหมอดูหมอเดา อันนี้เราไมพอใจ คุณหมอผาศพทานนี้ทานก็

ทําประโยชนใหประเทศชาติ ถาไมพูดถึงเร� องการเมือง ณ ปจจุบัน

ทานอาจอยูในองคกรอิสระที่เขาไปตรวจสอบไดแลว ตํารวจเองก็

เปนหน�วยงานที่ทํางานดวยเงินภาษีประชาชน เราอยากจะมีสวน

รวมในการตรวจสอบ พอเราอยากตรวจสอบทนายทานนี้ก็บอกวา

เปนการแทรกแซงการทํางานของตํารวจ แลวมั่นใจออกนอกหนา

เลยวาตํารวจทํางานครบถวนแลว

ความคิดเห็นสวนตัวนะ ดูจากเหตุผลที่มาที่ไปของการไป

ขึ้นเรือ ผมคิดวาคนบนเรือคอนขางบริสุทธิ์ใจ ไมไดมีการปดบัง

อําพรางหรือรับงานเอ็นเหมือนที่เปนขาว ดวยความที่ผมรูจัก

แตงโมกับกระติกมาเปน 10 ป ผมรูดีวาเขาไมรับงานพวกนี้ สวน

ที่ผมไมพอใจคือสวนที่คนบนเรือพูดวาแตงโมไปฉี่ อันนี้มันเปนการ

โยนความผิดใหคนตาย คนตายประมาท ผมคิดวามันตองมีคนรับ

ผิดชอบ ไมใชคนตายที่ตองมารับผิดชอบ”

ตํารวจก็พูดในการแถลงปดคดีวาตํารวจก็ไมสามารถบอก

ไดวามีการฉี่ทายเรือจริงหรือเปลา ทุกคนโดนขอหาหมด อันนี้

เราพอใจหรือยัง? “ตองใหความเคารพกับทางตํารวจดวยนิดหนึ่ง 

เพราะหลักฐานมันออนจริงๆ พยานบุคคลก็มี 5 คนบนเรือ แลว

พยานวัตถุก็มีแคกลองวงจรปดที่พึ่งอะไรไมไดแลว ตองใชการ

สันนิษฐาน แตผมสบายใจจุดหนึ่งที่ทานผูการแถลงวาฉี่หรือไมฉี่มัน

ไมสําคัญ สําคัญที่วาใครประมาทจนทําใหคุณแตงโมเสียชีวิต อันนี้

แสดงวาไมวาจะฉี่หรือไมฉี่ก็ไมสําคัญ มุงประเด็นที่วาตอใหฉี่ก็ตอง

มีคนที่ประมาทมารับผิด”

ตอนตํารวจแถลงขาวเขาบอกวามันมีทั้งความเช� อ ความ

คิด แตมันมีขอเท็จจริงดวย เพราะฉะนั้นขอเท็จจริงของตํารวจ

อาจไมถูกใจทั้งความเช� อและความคิด? “ใชเราอาจดูหนังมากไป 

ที่หวังวาตํารวจจะเกง โดยสวนตัวหลายคนผมคิดวาเปนเปอรเซ็นต

จํานวนมากเลยคนไทยที่คิดวามันเปนอุบัติเหตุ เรามีวิจารณญาณ
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11บันเทิง

เหตุผลใด..ตองมีคําตอบ!

อแสดงความยินดีกับท้ัง 12 ทานครับ

ผมหมายถึง “ศิลปนแหงชาติ” ประจําป 2564 ท่ีคณะ

กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ไดพิจารณา-คัดเลือกและ

ประกาศรายช� อ-ยกยองไปเม� อวันกอน

โดย 3 สาขา ประกอบดวย “สาขาทัศนศิลป” ..นาง

วรรณี ชัชวาลทิพากร (ภาพถาย) ศ.ถาวร โกอุดมวิทย (ภาพพิมพ) 

ศ.เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท (สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน) นายมีชัย แตสุ

จริยา (ทอผา) 

สาขาวรรณศิลป..นางนันทพร ศานติเกษม (นามปากกา ปยะ

พร ศักด์ิเกษม) นายวิชชา ลุนาชัย (นามปากกา ประชาคม ลุนาชัย) 

สาขาศิลปะการแสดง..ผศ. ธรรมนิตย นิคมรัตน (โนรา) นาย

กําปน นิธิวรไพบูลย (เพลงโคราช) นายไพฑูรย เขมแข็ง (นาฏศิลป

ไทย-โขน ละคร) ศ.ณรงคฤทธ์ิ ธรรมบุตร (ดนตรีสากล-ประพันธ

เพลงคลาสสิก)

นายสลา คุณวุฒิ (ดนตรีไทยสากล-ประพันธเพลงไทยลูกทุง) 

นายนพพล โกมารชุน (ภาพยนตรและละคร)

จะสังเกตวา คร้ังน้ีในสาขาศิลปะการแสดงไมมี “นักรองลูก

กรุง” หรือ “นักรองลูกทุง” ไดรับการคัดเลือก จะเปนดวยปท่ีแลว

ไดประกาศพรอมกันถึง 2 ทาน..

คือ..นางสุดา ช� นบาน (ดนตรีไทยสากล-ขับรอง) และนางรุง

ฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล-ขับรอง) รึเปลามิทราบได!

บางทานท่ีของใจก็ไดถามเอากับผม.. “ทําไม..เหตุใด” อยาง

กับวาผมไดเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณา-คัดเลือกยังง้ันแหละ!

และหลายทานเชนกันท่ีสงสัย.. “คุณธานินทร (อินทรเทพ) 

พลาดศิลปนแหงชาติอีกแลวเหรอ กรรมการตาถ่ัวหรือเปลาวะ”?

ซ่ึงผมก็ไดบอกไปเพียงวา..ตาคงไมไดถ่ัวหรอก แตใจไมแน�วา

จะมีอคติอะไรหรือไมกับพ่ีเล็ก (ช� อเลนคุณธานินทร) เพราะทุกปกอน

มีการประกาศช� อ ก็มีเสียงหลุดลอดใหเขาหูทุกคร้ัง..

คุณธานินทรตองไดเปนศิลปนแหงชาติแน� แตท่ีสุดก็..ไม

เคยได!

ปน้ีก็อีหรอบเดิม ท่ีเสียงลือแววยินมาเปนแรมเดือน จนผม

เองก็พลอยม่ันอก-ม่ันใจ และได โทรศัพทไปแสดงความยินดีกับพ่ี

เล็กมาต้ังแตไกโห แตปลายสายดูจะสงบน่ิงไมยินดี-ยินราย..

คลายๆ จะชาชินกับเสียงลือท่ีไดยินมาทุกๆ ป ต้ังแตคร้ัง “ครู

สุเทพ วงศกําแหง” ยังมีลมหายใจ!

ก็..ขอโทษครับพ่ี (เล็ก) แตคําวา “ขอแสดงความเสียใจ” 

เห็นจะไมตองปลอบประโลมใหกับคนเชนพ่ีเล็ก เพราะแมจะไมได

เปน “ศิลปนแหงชาติ”..

แต.. “ธานินทร อินทรเทพ” ก็ยังมีรางวัลแผนเสียงทองคํา

พระราชทาน รางวัลเสาอากาศทอง เปนเกียรติยศสูงสุดของอาชีพ

นักรองอยู!

ย่ิงกวาน้ันยังเปน “ศิลปน-นักรองในดวงใจ” ของมิตรรักนัก

เพลงลูกกรุงมาตลอดต้ังแตหนุมนอยจวบจนยาง 80 ปเต็มในอีกไม

ก่ีวัน-ก่ีเดือนขางหนา

พูดถึงการชวดรางวัล (อีกป) ของคุณธานินทร นอกจาก

ของใจแลว หลายทานไดใหความคิดเห็น พูดถึงความผิดปกติ และ

เกิดความสงสัยในกระบวนการและข้ันตอน 

พรอมท้ังวิธีการของคณะกรรมการฯ วามีคุณสมบัติและ

มาตรฐาน หลักเกณฑเหมาะสมท่ีจะมาทําหนาท่ี ซ่ึงสมควรจะตอง...

มีการตรวจสอบ ช้ีแจง และมีความโปรงใส..

ดวยเพราะเก่ียวกับเกียรติยศช� อเสียงของศิลปนและศิลปะ

ช้ันสูงของชาติ!

แลวไหนจะมีเร� องงบประมาณ-คาใชจายท่ีกระทรวงจะตอง

รองรับและรับผิดชอบ ในการเบิกจาย สวัสดิการ-เงินเดือน ซ่ึง

เปนภาษีของประเทศท่ีจัดสรรมาเปนเงินเดือน (25,000 บาท) ให

กับศิลปน

ฉะน้ัน..การคัดเลือก “ศิลปนแหงชาติ” คณะกรรมการจะตอง

พิจารณาอยางรอบคอบ-รอบรูดวยใจท่ีเปนกลางเปนธรรม ตองละ-

วางความผูกพันสวนตัว..อคติ รัก โลภ โกรธ หลง ใหได

ตองมีสํานึกใหมาก.. “เกียรติยศช� อเสียงของศิลปนและศิลปะ

ช้ันสูงของชาติ” ไมใชเร� องท่ีจะมอบใหกับใครก็ไดแบบ “มักงาย” 

หรือคิดแตพวกพองของตัวเอง

ครับ..ปหนา ขอใหเปนปแหงการเร่ิมตน “ปฏิวัติ” การ

พิจารณา-คัดเลือกศิลปนแหงชาติเสียทีเถอะ อยาใหมีความ

คลางแคลง สงสัยใดๆ เกิดข้ึนอีกเลย

ไมจําเปนท่ีจะตองเชิดชูเกียรติคุณธานินทรก็ได แตท่ีจําเปน

อยางย่ิง คณะกรรมการตองใหความกระจางกับสังคมใหหายของใจ..

พ่ีเล็กไมไดเปนศิลปนแหงชาติ เพราะเหตุผลใด..หือ?.

ข

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘แตงค’โพสต‘ทนายขยะ’แคแดกดัน

ล่ันมีสิทธ์ิวิจารณ ไมขอโทษอยูแลว

ห

อ
พอ แตหลายคําถามที่คาใจวาแผลเขาไดกับใบพัดจริงมั้ย หรือการ

ตกตกจากตําแหน�งไหน ตรงนั้นก็สําคัญ ผมคิดวามันจะตางตรง

ที่ความผิดของคนบนเรืออาจเพิ่มมากขึ้น อาจเปนความประมาท

ทําใหผูอ� นถึงแกชีวิตและเปนการปกปดหลักฐาน การใหการเท็จไม

ใหความรวมมือ ผมคิดวาคดีนี้มีชองโหวแลวตํารวจก็พูดเลี่ยงๆ ไป 

เร� องของการทําลายหลักฐาน การไมใหความรวมมือตั้งแตแรกมัน

ก็เปนจุดหนึ่งที่ศาลสามารถนํา

ไปเปนดุลพินิจได เขาไมไดให

ความรวมมือกับใคร”

ทนายเดชาเขาฟองคุณ

แตงคแลวใชมั้ยครับ? “ผม

ติดตามขาวนี้มาตั้งแตตน คุณ

แมของแตงโมก็เปนคนหนึ่งที่

ผมเคยเคารพ ปจจุบันนี้ผมก็

ยังเคารพในฐานะที่เปนแมของ

แตงโม ผมเช� อวาถาแตงโมรับ

รูคงไมอยากใหใครไปดาแมเขา 

ผมพุงประเด็นไปที่วาทําไมคุณ

เปนที่ปรึกษาแลวทําใหคุณแม

โดนดาจนทุกวันนี้ (กังวลมั้ยที่เขา

ฟองหมิ่นประมาท?) จริงๆ แลว

ผมเปนกังวลในแงที่คนรอบตัวจะ

เปนหวงผม แตตอนนี้ใจมาเต็มรอย 

ไมวาจะครอบครัวหรือในโซเชียล                   

อบอุนครับ (ตอนนี้มีทนายหรือ

ยัง?) คูกรณีเขามีโจทยเยอะ มีคน

ติดตอมาแลวแหละผมยังไมไดตอบ

เขา เอาเปนวาใหตํารวจเรียกผม

บัคเกอร ผูประกาศขาวชาว

อเมริกันผูอื้อฉาว รวมดวย 

เจสซิกา แชสเตน

ถัดจากนี้ การฟลดยัง

มีผลงานใหไดชมอีก เปนดรา

มาอาชญากรรมเร� อง Under 

the Banner of Heaven ซึ่ง

เปนซีรีส FX ดัดแปลงจาก

หนังสือช� อเดียวกันของจอน คราเคาเออร ป 2003 ซึ่งในซีรีสนี้เขา

รับบทเปน เจบ พายร นักสืบชาวคริสตมอรมอนที่กําลังสืบสวนคดี

ฆาตกรรมซ้ําสองที่กระทําโดยผูติดตามศาสนจักรของพระเยซู

คริสตแหงวิสุทธิชนยุคสุดทาย

ระหวางการสืบสวน เขาเริ่มตั้งคําถามถึงความเช� อ

ศรัทธาของเขา หลังรูมาวาการฆาตกรรมมีความเกี่ยวพันกับ

ทางศาสนจักรเอง

ซีรีสนี้เขียนบทโดย ดัสติน แลนซ แบล็ก นักเขียนบท

เจาของรางวัลออสการ กํากับโดย เดวิด แมคเคนซีย รวมดวย

นักแสดงดังอีกหลายคน อยางเชน เดซี เอ็ดการ-โจนส และ

แซม เวิรธทิงตัน.

interthaipost69@gmail.com

Tick, Tick... Boom!



12 ขาวประชาสัมพันธ

นายธวัชชัย เดชาเชษฐ ผูอํานวยการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 เชียงใหม 

(สศท.1) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(สศก.) เปดเผยถึงสถานการณการผลิต

สับปะรดโรงงาน ป 2565 ในพื้นที่รับผิด

ชอบของ สศท.1 ไดแก เชียงราย พะเยา 

และลําปาง ซึ่งทั้ง 3 จังหวัด มีพื้นที่ปลูก

สับปะรดโรงงานคิดเปนรอยละ 35 ของ

เนื้อที่ปลูกสับปะรดโรงงานภาคเหนือ โดยป 

2565 (ขอมูลพยากรณ ณ เดือนกุมภาพันธ 

2565) คาดวามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3 จังหวัด 

รวม 32,423 ไร ลดลงจากปที่ผานมาที่มี

เนื้อที่เพาะปลูก 34,475 ไร (ลดลงรอยละ 

6) เน� องจากเกษตรกรบางสวนปรับเปลี่ยน

ไปปลูกพืชอ� นเชน สับปะรดพันธุบริโภคสด 

มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว สวนดาน

ผลผลิต คาดวาจะมีปริมาณรวม 76,315 ตัน 

ลดลงจากปท่ีผานมาท่ีมีปริมาณ 78,872 ตัน 

(ลดลงรอยละ 3) เน� องจากเนื้อที่ปลูกลดลง 

ประกอบกับปจจัยการผลิตที่สูงขึ้นทําให

เกษตรกรลดการใสปุยบังคับออกดอก 

ผลผลิตของสับปะรดจึงลดลง 

สําหรับการปลูกสับปะรดโรงงาน 

ทั้ง 3 จังหวัด (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 

2565) มีเกษตรกรผูปลูกรวม 3,159 ครัวเรือน 

เกษตรกรจะปลูกพันธุปตตาเวีย ซึ่งเปน

เชียงราย-พะเยา-ลําปาง แหลงผลิตสับปะรดโรงงาน 

ปนี้ ผลผลิตรวม 76,315 ตัน ผลผลิตออกมาก พ.ค.-ก.ค. สศท.1 เชิญชวนอุดหนุนผลผลิตเกษตรกร

พันธุที่ โรงงานอุตสาหกรรมตองการเพ� อนํา

ไปแปรรูปเปนสับปะรดกระปองสับปะรด

สามารถปลูกไดตลอดท้ังป สวนมากเกษตรกร

จะเริ่มทยอยปลูกใน เดือนมกราคม - 

พฤษภาคม ซึ่งเปนชวงที่ ไมมี ฝนตกชุก 

ไมมีปญหาเร� องโรครากเน�ายอดเน�า ระยะ

เวลาเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 15 

– 18 เดือน ซึ่งสับปะรดสามารถใหผลผลิต

ไดตลอดท้ังป โดยผลผลิตจะเร่ิมออกสูตลาด

ตั้งแต เดือนมกราคม และจะออกมากสุด

ชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม (รอยละ 

60 ของผลผลิตท้ังหมด) ดานราคาท่ีเกษตรกร

ขายได ณ ชวงสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม 

อยูที ่ 6 บาท/กิโลกรัม ในสวนของการ

จําหน�ายผลผลิต เกษตรกรสงจําหน�าย

ใหกับผูรวบรวมในพื้นที่ และพอคารายใหญ

ที่มารับซื้อภายในจังหวัดเพ� อรวบรวมสงไป

ยังโรงงานแปรรูป จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

กาญจนบุรี และชลบุรี เก็บไวจําหน�าย

สําหรับบริโภคผลสด รอยละ 34 ของผลผลิต

ทั้งหมด ทั้งนี้ สับปะรดพันธุปตตาเวีย จัด

อยูในกลุม Smooth cayenne เปนพันธุที่

นิยมปลูกมากที่สุด และยังมีคุณสมบัติที่

เหมาะสมสําหรับการบริโภคสดดวย ซึ่งมี

รสชาติหวานอมเปรี้ยว หากเก็บเอาไวสัก

ระยะ ก็จะมีรสชาติหวานเพิ่มขึ้น

ดานแนวทางบริหารจัดการสับปะรด

โรงงานในพื้นที่ หน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ 

ไดมีการสงเสริมพ้ืนท่ีเหมาะสม ในการปลูก 

ก า ร จั ด ห า แ ห ล ง น้ํ า ห รื อ จั ด ร ะ บ บ

ชลประทาน ลดตนทุนการผลิตสนับสนุน

และหาแหล ง เงินทุนใหกับ เกษตรกร 

รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตให

กับเกษตรกรเพ� อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุง

คุณภาพผลผลิต ในดานการแปรรูป ไดสง

เสริมการนํานวัตกรรมมาใช ในการสราง

มูลคาเพิ่มใหกับสับปะรด เชน นวัตกรรม

อาหารเพ� อสุขภาพและผลิตภัณฑ ความงาม

จากสับปะรดในจังหวัดลําปาง โครงการ

เพิ่มมูลคาเศษวัสดุจากสับปะรดที่เหลือใช

ดวยการผลิตเปนเสนใยเสริมแรงสําหรับ

วัสดุคอมโพสิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เปนตน และดานการตลาด สงเสริมการ

จําหน�ายสินคาบนส� อออนไลน www.thai-

trade.com การรวบรวม จําหน�าย และ

สงออกสับปะรดผลสดผานกลไกรูปแบบ

ประชารัฐ ดําเนินการขยายตลาดการสงออก

สับปะรดและผลิตภัณฑ์ เพื่ อกระจาย

ผลผลิตไปยังตลาดตางๆ ตามความเหมะสม

แตละพื้นที่

“ในชวงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 

ซึ่งจะเริ่มมีผลผลิตสับปะรดโรงงานในภาค

เหนือออกมาจํานวนมาก จึงขอเชิญชวน

ทุกทาน หันมาอุดหนุนและบริโภคสับปะรดท่ี

ผลิตโดยเกษตรกรไทยใหมากขึ้น ซึ่งนอกจาก

จะเปนการอุดหนุน สงเสริมผลผลิต ชวย

กระจายผลผลิตใหแกเกษตรกรแลว สรรพคุณ

ของสับปะรดยังสงผลดีตอสุขภาพเปนอยาง

มากอีกดวย” ผูอํานวยการ สศท.1 กลาวท้ิงทาย

นายกฯ พอใจผลโครงการบรรเทา

อุทกภัยหาดใหญคืบหนารอยละ 93 กรมชลฯ 

เผยป’ 65 แลวเสร็จปองเมือง – หนุน

เศรษฐกิจภาคใต 

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตาม

ความกาวหนาโครงการบรรเทาอุทกภัย

อําเภอหาดใหญ (ระยะที่ 2) อ.หาดใหญ 

จ.สงขลา ซ่ึงเปนโครงการตามแนวพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เพื่อป้องกันและลดผลกระทบอุทกภัย 

ภายหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญตอเน� อง 3 ครั้ง

ในป 2531  ป 2543 และป 2553  แตละ

ครั้งสรางความเสียหายตอเศรษฐกิจกวา

หม� นลานบาทในฐานะเปนศูนยกลางการคา

และการทองเท่ียวสําคัญในภาคใต และทรง

พระราชทานช� อใหไววา “คลองภูมินาถดําริ” 

เม� อ 12 ต.ค. 2559 มีความหมายวาเปน

คลองที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระ

ราชดําริใหขุดขึ้น เปนคลองที่แทนความ

หวงใยของพระองคตอประชาชน

นายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรม

ชลประทาน เปดเผยวา โครงการบรรเทา

อุทกภัยอ.หาดใหญ (ระยะที่ 2) เปนการขุด

ขยายคลอง ร. 1 ปจจุบันมีความคืบหนา

แลวกวารอยละ 92 คาดวาจะแลวเสร็จ

ภายในป 2565 น้ี เม� อแลวเสร็จจะสามารถ

ระบายน้ําไดอัตรา 1,200 ลูกบาศกเมตร

(ลบ.ม.)ตอวินาที เปนการขยายศักยภาพ

จากเดิมที่ระบายน้ําได 465 ลบ.ม.ตอวินาที  

เม� อรวมกับการระบายน้ําในคลองอูตะเภา 

465 ลบ.ม.ตอวินาที ทําใหศักยภาพรวมอยู

ที่ 1,665 ลบ.ม.ตอวินาที นอกจากนั้นยังได

มีการก่อสร้างประตูระบายน้ําเพื่อกักเก็บ

น้ําสํารองสําหรับผลิตน้ําประปาเพื่อการ

อุปโภค บริโภค และการเกษตรในฤดูแลง 

คลองมีระยะทาง  21.34 กม. สามารถกัก

เก็บน้ําไดความจุ 5 ลานลบ.ม.  ซึ่งแมงาน

ไมแลวเสร็จในชวงป 2561 แตยังสามารถ

ชวยระบายน้ําหลากไดในอัตรา 1,000 ลบ.ม.

ตอวินาที ทําใหหาดใหญรอดจากอุทกภัย

และในชวงเวลานับแตป 53 ยังไมเกิด

อุทกภัยในหาดใหญ

“พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี ไดตรวจเยี่ยมโครงการ ซึ่งทุกฝาย

พอใจที่ผลดําเนินการเปนไปตามแผน รวม

ถึงเปนแหลงน้ําสํารองไดอีกดวย ทั้งนี้ทาน

สอบถามถึงศักยภาพระบบระบายน้ําที่ใช

นายกฯ พอใจผลโครงการบรรเทาน้ําทวมหาดใหญ 

เกณฑปริมาณนํ้าป 53 ซ่ึงมีปริมาณนํ้าหลาก

อยูที่ 1,200  ลบ.ม.ตอวินาที และย้ําวาตอง

สรางความเขาใจกับประชาชนวาโครงการ

จะชวยเหลือและเปนประโยชนอยางไร 

รวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่ไมสามารถ

คาดการณ ไดแต โครงการจะชวยลดผลก

ระทบตอประชาชนใหมากที่สุด และเม� อ

ไมเกิดอุทกภัยจะทําใหรัฐประหยัดงบการ

ชวยเหลือน้ําทวม มาเปนการชวยเร� องการ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคหรือโครงสราง

พื้นฐาน เชนการสรางคลองหรือระบบ

กระจายน้ําตามขอเสนอของประชาชนใน

พื้นที่” นายประพิศ กลาว

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรี

นครหาดใหญ กลาววา ตั้งแตป 53 เปนตน

มาเม� อมีโครงการขยายคลอง ร. 1 และการ

บริหารจัดการน้ําทั้งกรมชลประทานรวม

กับ กรมเจาทา กรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยท่ีชวยกัน ทําให 12 ปท่ีผานมายัง

ไมเคยมีน้ําทวมในเมืองหาดใหญ ซึ่งคน

หาดใหญและพื้นที่ ใกลเคียงตองขอบคุณ

รัฐบาลท่ีผลักดันโครงการ รวมถึงการเขมงวด

การเดินหนาโครงการใหแลวเสร็จทั้งนายก

รัฐมนตรี และรมว.เกษตรฯ ที่มาติดตาม

ตอเน� อง 

สําหรับโครงการบรรเทาอุทกภัย

อําเภอหาดใหญ (ระยะท่ี 2) เปนการปรับปรุง

คลองภูมินาถดําริ หรือคลองระบายน้ํา ร.1 

ความยาว 21.34 กม. รวมทั้งการกอสราง

ประตูระบายน้ํา(ปตร.)หนาควน 2 และ

ปตร.บางหยี 2 พรอมสถานีสูบน้ําบางหยี 

เพ� อเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าไดเพ่ิมข้ึน  

ทําใหระบายน้ําเพิ่มจาก  อัตรา 465 ลบ.ม./

วินาที เปน 1,200 ลบ.ม./วินาที และเม� อ

รวมกับคลองอูตะเภาที่ระบายได ในอัตรา 

465 ลบ.ม./วินาที ทําใหมีศักยภาพในการ

ระบายน้ําไดสูงสุดรวมกัน 1,665 ลบ.ม./

วินาที  

นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดี

กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปดเผยวา 

ในป พ.ศ. 2565 กาวเขาสูปที่ 20 สําหรับ

การดูแลคุณภาพยาที่ ใช ในโรงพยาบาล 

ภายใต “โครงการประกันคุณภาพยา” กรม

วิทยาศาสตรการแพทยเตรียมปรับปรุงราย

ช� อผลิตภัณฑยาคุณภาพและผูผลิตใน 

GREEN BOOK ใหเปนปจจุบัน และตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย

กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดย 

สํานักยาและวัตถุเสพติด และศูนยวิทยาศาสตร

การแพทย ไดดําเนินโครงการประกันคุณภาพยา 

โดยสุมตัวอยางยาจากโรงพยาบาลของรัฐ

ทั่วประเทศมาตรวจสอบคุณภาพ ดวยวิธี

มาตรฐานสากล รวมจํานวนตัวอยางยาที่

ตรวจวิเคราะหไปแลวกวา 20,000 ตัวอยาง 

โดยครอบคลุมทั้งยาแผนปจจุบันที่ผลิตใน

ประเทศ ยานําเขาจากตางประเทศ ยาชีว

เภสัชภัณฑ (Biopharmaceuticals) และ

ยาสมุนไพร ซึ่งยาที่เขามาตรฐานตามเกณฑ

การคัด เลื อกจะได รั บการ เผยแพร ใน 

GREEN BOOK เพ� อใชเปนขอมูลประกอบ

การจัดซื้อยาของหน�วยงานภาครัฐ

นายแพทยศุภกิจ กลาวตออีกวา ในปี 

พ.ศ. 2564-2565 กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ไดสํารวจความคิดเห็น ของโรงพยาบาล

กรมวิทยฯ เตรียมปรับปรุงรายช� อ

ผลิตภัณฑยาคุณภาพและผูผลิตใน GREEN BOOK

ของรัฐผู ใชขอมูล GREEN BOOK และ

ผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย เร� องเกณฑในการคัดเลือก

รายช� อยาและผูผลิตออกจาก GREEN BOOK 

โดยผลสํารวจ คือ ใหคัดเลือกทะเบียนยา

ที่ยกเลิกแลว หรือรายการยาที่อางอิงเกณฑ

และวิธีวิเคราะหคุณภาพตามตํารายาฉบับกอน 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร� อง 

ระบุตํารายา พ.ศ. 2561 ดังนั้นในป พ.ศ. 

2565 จึงไดปรับปรุงขอมูลรายช� อผลิตภัณฑ

ยาคุณภาพและผูผลิตใน GREEN BOOK  

ตามหลักเกณฑดังกลาว เพ� อใหขอมูลมี

ความทันสมัยและสอดคลองกับมาตรฐาน

สากลในปจจุบัน ตอบสนองตอความตองการ 

ของผูรับบริการและผูที่มีสวนไดสวนเสีย 

สรางความมั่นใจใหแก โรงพยาบาลที่ ใช

ขอมูลอางอิง

“นอกจากน้ีต้ังแตป พ.ศ. 2564 เปนตนมา 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย ไดยกเลิกการ

พิมพหนังสือ GREEN BOOK แตจะจัดทํา

ในรูปแบบดิจิตอลทั้งหมด เพ� อใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ

สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข สามารถ

สืบคนไดสะดวก และเขาถึงงาย โดยบุคลากร

ทางการแพทยและผูสนใจ สามารถสืบคน

ขอมูลไดจากแอปพลิเคชัน “GREEN BOOK 

DMSC” หรืออีกชองทางที่เว็บไซตสํานักยา

และวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตรการแพทย

http://bdn.go.th/th/ebook ไดเชนเดียวกัน” 

นายแพทยศุภกิจ กลาว 

นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ 



13ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

“ซีคอน บางแค” เอาใจคนรักสัตว 

จัดงาน “นอนขี้เซากับตาวนอนนอย” ยกขบ

วนกวนสัตวนอนเยอะแสนขี้เซานอนไดทั้ง

วันไมมีเบ� อ ประชันความสดใสน�ารักกับ สัตว

นอนนอยแตนอนนะเวลาสวนใหญหนักไป

ทางกินซะมากกวา มาใหไดช� นชมและศึกษา

ธรรมชาติอยางใกลชิด พรอมชมสัตวเลี้ยง

สุดแปลกหายาก สนุกสนานกับกิจกรรมปอน

อาหารสัตว  เลือกซื้อผลิตภัณฑสําหรับสัตว

เลี้ยงแสนรัก ชมฟรี!  วันนี้  – 2 พฤษภาคม 

2565 ลานกลาง ชั้น 1 ซีคอน บางแค ถนน

เพชรเกษม

ไมเคยมีคําวาธรรมดา! สําหรับสอง

บอสไฟแรง สเตฟาน จูเบิรท แหงหางโรบินสัน 

และ กมลทิพย สรวยสุวรรณ แหงศูนยการคา

โรบินสันไลฟสไตล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ที่

ลาสุดเตรียมเอาใจสายชอปทุกครอบครัว

GIT เสริมแกรงใหอุตสาหกรรมอัญมณี

และเครื่ องประดับไทยเพื่ อ ให้ก้ าวจาก

ประเทศที่รับจางผลิต เปนประเทศที่มีแบรนด

เคร� องประดับที่ ไดรับการยอมรับระดับโลก 

ผานโครงการประกวดออกแบบเคร� องประดับ 

ครั้งที่ 16 (GIT’s World Jewelry Design 

Awards 2022) ภายใตหัวขอ True Nature – 

Reveal the Secret of Nature

นายสุเมธ ประสงคพงษชัย ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง

ประดับแหงชาติ หรือ GIT เปดเผยวา สถาบัน

ไดสานตอโครงการประกวดออกแบบเคร� อง

ประดับ โดยครั้งนี้ ไดจัดขึ้นเปนครั้งที่ 16 ภาย

ใตหัวขอ True Nature – Reveal the Secret 

of Nature: ธรรมชาติที่ไมซอนเรน ธรรมชาติ

ที่แทจริง ปราศจากการรังสรรคและปรุงแตง 

ซึ่งเปนเทรนดที่มาแรงในขณะนี้ โดยโจทย

ของเรา คือการลดความสูญเสียในการผลิต 

และนําสิ่งเหลือใชนั้นมาประยุกต ใหเกิด

ความน�าสนใจ แปลกใหม อาทิ การนําวัสดุ

GIT เฟนหานักออกแบบหนาใหมผานโครงการประกวดออกแบบเคร� องประดับ ครั้งที่ 16

เหลือใชจากอุตสาหกรรม พลอยที่ยังไมไดมี

การปรับปรุงคุณภาพ พลอยท่ีมีขนาดเล็ก หรือ

จะเปนการนําพลอยเกา พลอยที่เหลือใช 

มาออกแบบใหม (Redesign) หรือ นํากลับ

มาใช ใหม (Upcycle) เปนสวนหนึ่งในการ

ออกแบบ โดยอาจจะนํามาจัดวางไลเฉดสี หรือ

ใชความเปนธรรมชาติมารังสรรคเปนเคร� อง

ประดับที่สวยงาม ชิงเงินรางวัลมูลคารวม

กวา 330,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ 

โดยปนี้สถาบันไดรับเกียรติจากคณะ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกเขารวมใน

การตัดสิน โดยกรรมการจะคัดเลือกแบบวาด

จากทั้งหมดเหลือ 30 แบบวาด และคัดเลือก

จนเหลือเพียง 4 แบบวาด และนําไปผลิต

เปนเคร� องประดับจริง เพ� อตัดสินในรอบชิง

ชนะเลิศ โดยผลงานท้ัง 4 จะถูกนําไปจัดแสดง

ภายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่อง

ประดับตอไป 

สําหรับผูที่สนใจเขารวมการประกวด

การออกแบบเคร� องประดับ คร้ังท่ี 16 สามารถ

ดาวน โหลดแบบฟอรมการสมัครและสงผล

งานไดที่ www.gitjwda.com ตั้งแตวันนี้ – 27 

พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมไดที่ ฝายฝกอบรม โทร.0-2634-4999 

ตอ 301 - 313 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-สังคม

ทั่วไทยให้ ได้สนุกกับการช้อปแบบต่อเนื่อง 

กับการเปดตัวซิกเนเจอรแคมเปญสุดยิ่งใหญ 

“ROBINSON / ROBINSON LIFESTYLE 

SALESATION (โรบินสัน / โรบินสันไลฟ

สไตล เซลเซชั่น) หยิบกอนลดกวา” กับการ

สรางปรากฏการณสติ๊กเกอรสวนลดแบบจุกๆ 

สูงสุดถึง 90% แปะปุบลดปบทันที สําหรับ

ชอปสินคาในหางฯ และสวนลดสูงสุด 400 บาท 

สําหรับรานคาท่ีรวมรายการภายในศูนยการคา 

รวมท้ังสิทธิพิเศษอีกมากมายสําหรับลูกคา

เดอะวัน ดอลฟน วอลเล็ต เอไอเอส และ

บัตรเครดิตชั้นนําที่รวมรายการ ตั้งแตวันที่ 

29 เมษายน – 31 พฤษภาคม ที่หางโรบินสัน 

รวมทั้งทุกชองทางการชอปปงสุดสะดวก

ของหางฯ และศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตล 

ทั่วประเทศ ครอบครัวสายชอปวอรมรอให

พรอม!

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร นําโดยนายแพทย

นิพัฒน กุหลาบขาว รองประธานเจาหนาที่

บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจตางประเทศ 

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร รวมกับ บริษัท 

การบินไทย จํากัด (มหาชน) นําโดยนายกิตติพงษ 

สารสมบูรณ ผูอํานวยการฝายบริการลูกคา

และการตลาด บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) มอบสิทธิประโยชนสําหรับสมาชิก 

รอยัล ออรคิด พลัส ที่เดินทางกับการบินไทย

และไทยสมายล ในการเขารับบริการตรวจ

รักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

รวมถึงการดูแลสงเสริมสุขภาพเชิงปองกัน

ที่ศูนยสงเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ และคลินิก

เวชกรรมเฉพาะทางมะเร็ง เอสเพอรานซ

ซึ่งนับเปนการผนึกกําลังทางธุรกิจครั้งสําคัญ

ของโรงพยาบาลและสายการบินอันดับหนึ่ง

ของประเทศ ที่มีสวนสําคัญในการกระตุน

และฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ

โควิด-19 คลี่คลาย และจะเปนกลไกสําคัญ

TOA ประชุมผูถือหุนประจําป 2565     ประจักษ  ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ และ 

จตุภัทร  ตั้งคารวคุณ ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) หรือ TOA 

ผูนําผลิตภัณฑสีทาอาคารและวัสดุกอสรางแบบครบวงจร พรอมดวยคณะกรรมการ ตลอดจน

ผูบริหารระดับสูง ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ผานส� ออิเล็กทรอนิกส 

(E-AGM) เพ� อรายงานผลดําเนินงานประจําป 2564 ทั้งนี้ที ่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติ

เงินปนผลประจําปจากกําไรสุทธิจากผลประกอบการงวดครึ่งปหลังของป 2564 ในอัตราหุนละ 

0.19 บาท  เปนเงินปนผลที่จายจํานวนทั้งสิ้น 385.51 ลานบาท โดยมีกําหนดจายเงินปนผลใน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 

บํารุงราษฎร ผนึกการบินไทย มอบสิทธิประโยชนสุดพิเศษในการดูแลสุขภาพ 

สําหรับสมาชิก ROP เพ� อสอดรับนโยบาย Medical & Wellness Destination

ในการสนับสนุนนโยบายการเปน Medical & 

Wellness Destination ใหสําเร็จโดยเร็ว

สําหรับสิทธิประโยชน เพียงสมาชิก 

รอยัล ออรคิด พลัส (Royal Orchid Plus : 

ROP) แสดงบัตรโดยสารหรือบัตรท่ีน่ังของเท่ียว

บินการบินไทย หรือไทยสมายล (หมายเลข

เท่ียวบิน TG ตามดวยตัวเลข 4 หลัก) ในเท่ียวบิน

ที่เดินทางแลวไมเกิน 6 เดือน พรอมบัตร

สมาชิก ROP และหนังสือเดินทาง หรือบัตร

ประจําตัวประชาชน เพ� อรับสิทธิประโยชน

จากกลุมโรงพยาบาลบํารุงราษฎรมากมาย 

อาทิ โปรแกรมตรวจสุขภาพ สวนลด 20% 

สําหรับบริการผูปวยนอก สวนลด 40% สําหรับ

หองพักผูปวย สวนลด 10% - 20% สําหรับ

รายการที่เขารวมโครงการของไวทัลไลฟ 

และสวนลด 15% สําหรับรายการที่เขารวม

โครงการของเอสเพอรานซ ตั้งแตวันที่ 1 

พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2565    

โรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ ตอนรับภาพยนตรซุปเปอรฮีโรมาร

เวลที่คนทั้งโลกรอคอย “Doctor Strange in the Multiverse of Madness 

(จอมเวทยมหากาฬ ในมัลติเวิรสมหาภัย)” สงคอมโบเซทสุดพรีเมี่ยม “Dr.

Strange Combo Set” มาใหแฟนภาพยนตรไดสะสมเตรียมพรอมรับอภิมหา

ศึกแหงมัลติเวิรสถึง 2 เซต ไดแก

Dr.Strange Foldable Combo Set ภายในเซตประกอบดวย FOLDA-

BLE BOX ถังปอปคอรนดีไซนพิเศษในรูปรางวงแหวนเวทยของ Dr.Strange 

พรอมปอปคอรนขนาด 64 ออนซ 1 ถัง และ แกวลาย DR.STRANGE พรอม

น้ําอัดลมขนาด 32 ออนซ 1 แกว  ในราคาเซตละ 490 บาท

Dr.Strange Topper Combo Set ภายในเซทประกอบดวย DOCTOR 

STRANGE TOPPER CUP น้ําอัดลมขนาด 32 ออนซ 1 แกว (มี 3 แบบให

สะสม) พรอมปอปคอรนขนาด  85 ออนซ 1 ถัง ในราคาเซตละ 290 บาท

เร่ิมเปดขายแลวท่ีชองทางออนไลน Shopee, JD Central และ Lazada 

ตั้งแตวันนี้เปนตนไป และที่จุดขายปอปคอรนเคร� องด� มของโรงภาพยนตรใน

เครือ เอส เอฟ (เฉพาะสาขาที่รวมรายการ) ตั้งแตวันที่ 28 เมษายน 2565 

เปนตนไป จนกวาสินคาจะหมด

แฟนมารเวลสามารถซื้อบัตรชมภาพยนตร “Doctor Strange in the 

Multiverse of Madness (จอมเวทยมหากาฬ ในมัลติเวิรสมหาภัย)” ลวงหนา 

เพ� อเลือกที่นั่งที่ดีที่สุดกอนใครไดแลววันนี้ผานแอปพลิเคชัน SF Cinema,  

www.sfcinema.com  และจุดจําหน�ายบัตรหนาโรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ 

ทุกสาขา โดยสามารถใชบริการดวยความม่ันใจภายใตมาตรการ “ดูแลดวยใจ” 

ที่เอส เอฟ ไดดําเนินการเครงครัด รวมถึงติดตามขาวสารหรือสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดผานโซเชียลมีเดีย WeLoveSF หรือ #SFcinema

ตอนรับศึกแหงมัลติเวิรสที่คนทั้งโลกรอคอย กับชุดคอมโบ เซต สุดเอ็กซคลูซีฟ

“Dr.Strange Combo Set ที่ เอส เอฟ เทานั้น!!

ศูนยการคาเซ็นทรัล ลําปาง เปดโซนใหม 

‘ฮอม ฮัก เซรามิก’ บริเวณ ชั้น 1 ของศูนย

การคาฯ เดินหนาผลักดันอัตลักษณทองถิ่น 

เคร� องปนลือนามของดีลําปางเมืองเซรามิก

ชวนทุกทานมาชอปสินคาในบรรยากาศ Eco 

& Craft สนับสนุนผูประกอบการทองถิ่น 

กระตุนเศรษฐกิจ เอาใจนักชอปเลือกซื้อ

สินคาเซรามิกคุณภาพสงออกจากโรงงาน

ช� อดัง อาทิ อินทราเซรามิค, ธนบดีเดคอร

เซรามิค, สมศักดิ์เซรามิค, พีเอ็น เซรามิค, 

บานปนจันทร, ปนงาน และ เคลย ช็อป ที่

รวมมาไวในโซน ฮอม ฮัก เซรามิก นอกจาก

นี้ยังมี โซนคาเฟสไตลสายแคมปปงที่ขน

ความอรอยมาเต็มอยาง The Extraction 

สาขาแรกของลําปาง ตอกยํ้าความเปน Place maker 

ที่ตองการเปนมากกวาพื้นที่ศูนยการคา 

เพ� อมอบประสบการณที่มีความหมาย และ

เปนพื้นที่ของการใชชีวิตสําหรับทุกคนอยาง

แทจริง

‘ฮอม ฮัก เซรามิก’ โซนใหมลาสุด ณ เซ็นทรัล ลําปาง 

ชวนสัมผัสมนตเสนหภูมิปญญาทองถิ่น เคร� องปนลือนามของดีลําปางเมืองเซรามิก

โซน ฮอม ฮัก เซรามิก ไดแรง

บันดาลใจจากพื้นฐานวัสดุธรรมชาติใน

ทองถิ่นที่มีโครงสรางนอย ใชวิธีการมัดรวม

กันและคุณสมบัติของการดัดโคงของไมไผ

เปนลักษณะคลายซุมโคงของประตู เพ� อ

สรางความแข็งแรงและเปนโครงสรางที่

โปรงสบาย ใหความรูสึกถึงการยินดีตอนรับ 

ในบรรยากาศเปนกันเองในการเลือกซื้อ

สินคา ดวยวัสดุไมไผเปนวัสดุท่ีมีความเก่ียวพัน

ในวิถีชีวิตในหลายๆ ดาน และเปนเอกลักษณ

ของคนภาคเหนือ ที่ขาดไมไดคือการตกแตง

ดวยโมบายไกเซรามิก สัญลักษณของจังหวัด

ลําปาง โดยสินคาที่นํามาจําหน�ายภายในโซน 

มีทั้งเคร� องใชบนโตะอาหาร, เคร� องครัว, 

ของตกแต่งไปจนถึงเครื่องประดับต่างๆ  

นอกจากนี้ ยังมีสินคางานคราฟทจากกลุม 

‘กาดกองคราฟท ณ กองตา’ นําโดย Papa 

craft, BIRD&CO.,โชค ดี มี สุข และ ปนตา 

เฟอรนิเจอร ท่ีมารวมออกราน และจัดกิจกรรม 

Workshop ทุกวันอาทิตย ตั้งแตเดือน

เมษายนนี้ เปนตนไป

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๒๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายจักริน รัตนผล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

ราย

การที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/      

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมายเหตุ

๑ อาวุธปนพกก่ึงอัตโนมัติ 

ขนาด ๔๕ น้ิว ย่ีหอ Colt 

Defender หมายเลข

ทะเบียน กท ๕๙๐๘๗๐๕

๑ กระ

บอก

นายศักดา 

ตะโกพวง

๘๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม 

๒๕๖๕) 

 ๑. ทรัพยสินรายการที่ ๑ ตาม

คําสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๙/๒๕๖๕ ๒. นายศักดา 

ตะโกพวง นําอาวุธปนไปจํานํา

ไวกับนายจักริน รัตนผล คงคาง

ชําระเปนเงินคาไถถอนการจํานํา

เปนเงินจํานวน๔๐,๐๐๐ บาท ๓. 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด

จํานวน๔๐,๐๐๐ บาท ใหตกเปน

ของแผนดิน กรณีที่ขายทอดตลาด

ไดเงินมากกวา ๔๐,๐๐๐ บาท ให

คืนเงินแกนายศักดา ตะโกพวง

๒. เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขา เอสพละ

นาด รัชดาภิเษก เลขท่ีบัญชี 

๐๘๑๘๖๗๓๓๘๘ ช� อบัญชี 

นางสาวพรนภา วรวงค 

- นางสาว

พรนภา 

วรวงค 

๕๐,๐๐๐.๐๖ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

 ทรัพยสินรายการที่ ๖ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. ๑๙/๒๕๖๕

๓. เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา บ๊ิกซี ราชบุรีเลขท่ี

บัญชี ๕๑๘๒๓๐๙๑๐๐ ช� อ

บัญชี นางสาวพรนภา 

วรวงค

- นางสาวพร

นภา วรวงค

๑๑๘,๓๖๒.๘๙ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

 ทรัพยสินรายการที่ ๗ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. ๑๙/๒๕๖๕

๔. เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขา เทสโก

โลตัส นครปฐม เลขท่ีบัญชี 

๘๕๕๒๑๘๙๘๔๒ ช� อบัญชี 

นายศดิศ ชุณหกิจ

- นายศดิศ 

ชุณหกิจ

๑๗๐,๑๕๐.๙๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

 ทรัพยสินรายการที่ ๘ 

ตามคําสั่งคณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. ๑๙/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๔๑๘,๕๑๓.๘๕ บาท (ส่ีแสน

หน่ึงหม� นแปดพันหารอยสิบสามบาทแปดสิบหาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายจักริน รัตนผลกับพวก

(นายณสหพลธ เจียมพิริยะกุล)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

 พนักงานเจาหนาที่

 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)             

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ไต้หวันติดโควิดรายวันทะลุ 10,000 ราย

ไทเป • เอเอฟพีรายงานว่า ไต้หวันตรวจพบผู้ติดเชื้อ                    

โควิด-19 รายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมง มากกว่า 10,000 ราย

เป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังรัฐบาลตัดสิน

ใจเปลี่ยนกลยุทธ์จากโควิดเป็นศูนย์ มาเริ่มใช้ชีวิตร่วมกับ

ไวรัสโคโรนา “เรามีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 11,353 ราย และผู้ติดเชื้อ

เสียชีวิต 2 ราย และมีเคสผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศมา 

164 ราย” เฉิน ชื่อ-ชุง รัฐมนตรีสาธารณสุขไต้หวันกล่าว

ในการแถลงข่าวช่วงบ่าย ไต้หวันปิดพรมแดนเป็นส่วนใหญ่ 

และใช้กฎบังคับการกักตัวอย่างเข้มงวดตลอดมาตั้งแต่มี

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อค่อนข้าง

ต่ำา การระบาดเมื่อปีที่แล้วทำาให้มีการบังคับใช้มาตรการเว้น

ระยะห่างชั่วคราวที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมาก จน

กระทั่งสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ แต่การติดเชื้อสูง

ขึ้นอีกครั้งนี้ ทางผู้นำาประเทศส่งสัญญาณว่าจะเดินรอยตาม

ประเทศอย่างสิงคโปร์, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยการ

เปิดประเทศและยอมรับตัวเลขผู้ติดเชื้อ

กว่างโจวยกเลิกเที่ยวบินสกัดไวรัส

ปักกิ่ง • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า นครกว่างโจว 

เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง เมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของ

จีน ยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบิน และเริ่มระดมตรวจ

ชาวเมืองราว 5.6 ล้าน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของผู้อยู่อาศัย 19 

ล้านคนในเมืองทันที หลังพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด 1 ราย 

จีนกำาลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ครั้งใหญ่ที่สุดนับ

ตั้งแต่จุดสูงสุดของการระบาดครั้งแรกเมื่อต้นปี 2563 ที่นคร

เซี่ยงไฮ้มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตรายวันหลายสิบราย ขณะที่กรุง

ปักกิ่งปิดโรงเรียนบางแห่งและสถานที่สาธารณะหลังพบผู้

ติดเชื้อจำานวนมาก  

หนุ่มลอนดอนโดนข้อหาฆาตกรรม 4 ศพ

ลอนดอน • ชายวัย 28 ปี มีกำาหนดขึ้นศาลในวันพฤหัสบดี

เป็นผู้ต้องสงสัยฆาตกรรม 4 ศพ ที่ครอบครัวหนึ่งถูกแทงเสีย

ชีวิตในบ้านหลังหนึ่งทางตอนใต้ของลอนดอน โจชัว ฌักส์ 

ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เบอร์มอนด์ซีย์ที่พบศพของเหยื่อทั้ง 4                                                                             

ราย ถูกจับกุมหลังมีรายงานแจ้งเหตุความไม่สงบในบ้าน

หลังหนึ่งเมื่อช่วงเช้ามืดวันจันทร์ที่ผ่านมา ตำารวจนครบาล

ลอนดอนกล่าวว่า ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทั้งหมด ได้แก่ โดเล็ท 

ฮิลล์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชาวจาไมกา วัย 64 ปี และสามี

ของเธอคือ เดนตัน เบิร์ก วัย 58 ปี, ลูกสาวของฮิลล์ ทาไน

ชา โอโฟรี-อาคุฟโฟ อายุ 45 ปี กับซามานธา ดรัมมอนด์ส 

ลูกสาวของโอโฟรี-อาคุฟโฟ วัย 27 ปี การสืบสวนระบุว่าไม่มี

ข้อบ่งชี้ใดๆ ว่าเหตุฆาตกรรมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการก่อการ

ร้าย ตำารวจนครบาลลอนดอนมั่นใจว่าฌักส์คือฆาตกรและ

ไม่สงสัยว่ามีบุคคลอื่นร่วมก่อเหตุกับผู้ต้องสงสัยรายนี้.

อรัสเซียหยุดส่งก๊าซและน้ำามันให้ โปแลนด์และ

บัลแกเรียผ่านท่อ Yamal เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ประเด็น

เรื่องยุโรปตะวันตกต้องพึ่งพาพลังงานจากมอสโกก็

ร้อนฉ่าขึ้นทันที

ดูจากชาร์ตของบีบีซีจะเข้าใจว่าทำาไมเยอรมนีและอิตาลี

จึงลังเลที่จะร่วมคว่ำาบาตรการนำาเข้าก๊าซจากรัสเซีย ทั้งๆ ที่ถูก

กดดันจากสหรัฐฯ และประเทศยุโรปตะวันตกอื่นๆ

เพราะเยอรมนีรับซื้อก๊าชรัสเซียถึง 42.6% ของทั้งหมด

ตามมาด้วยอิตาลีที่ 29.2%

จีนกับญี่ปุ่นซื้อก๊าชจากรัสเซีย 9.2% และ 8.8% ตาม

ลำาดับ

ปริมาณน้ำามันของรัสเซียที่ขายให้กับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

ลดลงหลังเกิดสงครามยูเครน

แต่ว่าก๊าซจากรัสเซียก็ยังคงไหลเข้าสู่ยุโรปอย่างต่อ

เนื่อง

ทำาให้ประธานาธิบดีเซเลนสกีบ่นเสียงดังๆ ตลอดว่า ทุก

ยูโรและดอลลาร์ (หรือรูเบิล) ที่ประเทศยุโรปตะวันตกจ่ายให้

มอสโกเพื่อแลกกับก๊าซและน้ำามันก็คือเงินที่รัสเซียเอาไปใช้ทำา

สงครามกับยูเครนนั่นแหละ

หลังรัสเซียส่งทหารบุกยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่

ผ่านมา สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักรได้

ประกาศมาตรการคว่ำาบาตรที่มาพร้อมกับการจำากัดการนำาเข้า

สินค้าต่างๆ จากรัสเซียเป็นชุดๆ

สหรัฐฯ ประกาศห้ามการนำาเข้าน้ำามัน ก๊าซ และถ่านหิน

ของรัสเซียโดยสมบูรณ์

สหราชอาณาจักรจะเลิกใช้น้ำามันรัสเซียภายในสิ้นปีนี้ 

และสหภาพยุโรปกำาลังลดการนำาเข้าก๊าซลง 2 ใน 3

รัสเซียเตือนว่าการห้ามใช้น้ำามันจะนำาไปสู่   “ผลร้ายต่อ

ตลาดโลก”

ราคาน้ำามันและก๊าซปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่การรุกรานยูเครน 

เพราะการซื้อขายและขนส่งต้องชะงักลงทันที

รัสเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก รองจาก

สหรัฐอเมริกาและซาอุดีอาระเบีย

โดยรัสเซียส่งออกน้ำามันดิบประมาณ 5 ล้านบาร์เรลต่อวัน

และก่อนการประกาศคว่ำาบาตร กว่าครึ่งของจำานวนนี้ถูก

ส่งจากตะวันออกไปยังยุโรป

การนำาเข้าพลังงานจากรัสเซียคิดเป็น 8% ของความ

ต้องการใช้น้ำามันทั้งหมดในสหราชอาณาจักร และ 3% ของ

อุปสงค์ของสหรัฐฯ

ในช่วงต้นเดือน

เมษายน การผลิต

น้ำามันของรัสเซียลด

ลง 700,000 บาร์เรล

ต่อวัน ตามรายงาน

ของสำานักงานพลังงาน

ระหว่างประเทศ (IEA)

IEA พยากรณ์

ว่าการผลิตอาจลดลง

ถึง 1.5 ล้านบาร์เรล

ต่อวัน ภายในสิ้นเดือน

เมษายน และประมาณ 

3 ล้านบาร์เรล ในเดือน

พฤษภาคม

พอเกิดเหตุการณ์

เช่นนี้ ผู้ซื้อในยุโรปมอง

หาแหล่งพลังงานหรือ

ซัพพลายเออร์ทางเลือก 

และสหรัฐฯ ห้าม

นำาเข้าน้ำามันของรัสเซีย

โดยสิ้นเชิงในช่วงต้นเดือนมีนาคม

รัสเซียก็ดิ้นรนพยายามหาตลาดใหม่สำาหรับน้ำามันในเอเชีย 

เช่น จีนและอินเดีย...หรือประเทศอื่นๆ 

ถึงขั้นเสนอลดราคาให้อินเดียไม่น้อยกว่า 30% และให้จ่าย

เป็นเงินรูปีของอินเดียได้

แต่ถ้าการผลิตของรัสเซียยังลดลงต่อเนื่อง ก็อาจส่งผลกระ

ทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด

คำาถามก็คือ อะไรคือทางเลือกอื่นนอกจากของรัสเซีย

บีบีซีอ้างความเห็นของ Ben McWilliams นักวิเคราะห์วิจัย

นโยบายพลังงานว่า การหาซัพพลายเออร์ทางเลือกสำาหรับน้ำามัน

น่าจะง่ายกว่าก๊าซ 

สมาชิก IEA บางรายได้ปล่อยสต็อกน้ำามัน ซึ่งเทียบเท่ากับ 

120 ล้านบาร์เรล 

เป็นการปล่อยน้ำามันสำารองจากสต็อกที่ใหญ่ที่สุดใน

ประวัติศาสตร์

ประธานาธิบดีสหรัฐ โจ ไบเดน สั่งให้ปล่อยน้ำามันครั้งใหญ่

จากแหล่งสำารองของอเมริกา เพื่อพยายามลดต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูง

สหรัฐฯ ยังต้องการให้ซาอุดีอาระเบียเพิ่มการผลิตน้ำามัน 

และกำาลังมองหามาตรการคว่ำาบาตรน้ำามันของเวเนซุเอลา

บีบีซีถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าก๊าซรัสเซียหยุดไหลเข้าสู่ยุโรป?

คำาตอบก็คือ ก๊าซจากรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% 

ของการนำาเข้าก๊าซธรรมชาติของสหภาพยุโรปทั้งหมด

หากก๊าซเหือดแห้งไป เยอรมนีและอิตาลีจะตกอยู่ในฐานะ

บอบบางที่สุด

ยุโรปอาจหันไปหาผู้ส่งออกก๊าซที่มีอยู่ เช่น กาตาร์ แอลจีเรีย 

หรือไนจีเรีย 

แต่ปัญหาคือ จะทำาอย่างไรให้ประเทศเหล่านี้เร่งขยายการ

ผลิตให้รวดเร็วทันการณ์

สหราชอาณาจักรพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียเพียง 5% ในขณะที่

สหรัฐฯ ไม่ได้นำาเข้าก๊าซของรัสเซียใดๆ

2 ประเทศนี้จึงไม่เดือดร้อนเรื่องพลังงานจากรัสเซียนัก

วอชิงตันไปกดดันให้ยุโรปบอยคอตรัสเซีย ก็ต้องหาทาง

บรรเทาปัญหาของพันธมิตร

ด้วยเหตุนี้อเมริกาจึงตกลงที่จะจัดส่งก๊าซธรรมชาติเหลว 

(LNG) เพิ่มเติมอีก 15 พันล้านลูกบาศก์เมตรไปยังยุโรปภายใน

สิ้นปีนี้

เป้าหมายคือการจัดหาก๊าซเพิ่มเติมจำานวน 5 หมื่นล้านลูก 

บาศก์เมตรต่อปี จนถึงอย่างน้อยปี ค.ศ.2030 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า

แต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า การเปลี่ยนจากก๊าซไปหาแหล่ง

พลังงานอื่นเป็นเรื่องยากกว่า

เพราะมีท่อขนาดใหญ่ที่นำาก๊าซของรัสเซียไปยังยุโรปได้

อย่างสะดวกสบายอยู่แล้ว

สหภาพยุโรปหวังว่าจะเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน 

รวมถึงพลังงานลม

แต่พลังงานทดแทนต้องใช้เวลาในการนำามาปฏิบัติได้จริง

ด้วยเหตุนี้ในระยะสั้น นี่ย่อมไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา

อาจจะหมายถึงการเปิดโรงไฟฟ้าถ่านหิน อย่างที่อิตาลี

และเยอรมนีกำาลังคิดจะทำาแผนรองรับฉุกเฉินอยู่ในขณะนี้

สหภาพยุโรปได้เสนอแผนเพื่อให้ยุโรปเป็นอิสระจากเชื้อ

เพลิงฟอสซิลของรัสเซียก่อนปี 2030 

รวมถึงมาตรการในการกระจายแหล่งก๊าซและพลังงาน

ทดแทนเพื่อผลิตความร้อนและพลังงาน

ประธานาธิบดีปูตินรู้จุดอ่อนของยุโรปตะวันตกดี จึงใช้วิธี

กดดันด้วยการบอกว่าใครจะซื้อพลังงานของรัสเซียในช่วงที่มอส

โกถูกคว่ำาบาตรต้องจ่ายเป็นเงินสกุลรูเบิลเท่านั้น

เอาเข้าจริงๆ รัสเซียก็ไม่ได้มีอำานาจต่อรองถึงขนาดนั้น 

เพราะประเทศยุโรปตะวันตกโต้กลับว่าสัญญาที่ทำากันไว้ไม่ได้

ระบุเช่นนั้น

สงครามยูเครนทำาให้เกิดสงครามพลังงาน, สงครามการ

เงินและสงครามยื้อยุดกันในเกือบทุกเวทีกันเลยทีเดียว.

พ

เลขาธิการยูเอ็นลงพื้นที่ยูเครน
บูชา/เคียฟ • อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการองค์การสหประชา 

ชาติ (ยูเอ็น) ลงพื้นที่สำารวจความเสียหายหลายเมืองในยูเครน

ที่มีการกล่าวหาว่าทหารรัสเซียสังหารพลเรือน ระบุ “สงคราม

เป็นส่ิงไร้สาระในศตวรรษท่ี 21” ด้านกองทัพรัสเซียยังโจมตีเมือง

ทางตะวันออกและทางใต้ของยูเครน

เอเอฟพีรายงานเมื่ อ

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 

2565 ว่า อันโตนิโอ กูเตอร์                                  

เรส เลขาธิการองค์การสหประ 

ชาชาติ (ยูเอ็น) เดินทางเยือน

ยูเครนในวันเดียวกัน ซึ่งเป็น                                            

การเยือนยูเครนครั้งแรกหลัง                                              

จ า ก รั ส เ ซี ย ส่ ง ก อ งทั พบุ ก

ยูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

เขาลงพื้นที่หลายเมืองและ

หมู่บ้านรอบนอกกรุงเคียฟ ที่

มีการกล่าวหาว่าทหารรัสเซีย

สังหารพลเรือนชาวยู เครน

จำานวนมาก 

เลขาธิการยูเอ็นกล่าว

ระหว่างลงพื้นที่ เมืองโบโร

เดียนกา ทางตะวันออกเฉียง

เหนือของกรุงเคียฟ ที่ได้รับ                                            

ความเสียหายอย่างหนักจาก                                         

สงคราม กล่าวว่า “ผมจินตนา 

การว่าครอบครัวของผมอยู่ใน                                          

บ้านเหล่าน้ีท่ีถูกทำาลายและดำา                                               

เป็นเถ้าถ่าน เห็นภาพของบรรดา                                                 

หลานๆ วิ่งหนีออกจากบ้าน

ด้วยความตื่นกลัว สงครามเป็น

สิ่งไร้สาระในศตวรรษที่ 21 

สงครามคือปีศาจ”

ระหว่างลงพื้นที่ เมือง

บูชาที่อยู่ติดกับเมืองโบโรเดียน                   

กา ซึ่งในเดือนนี้เมืองแห่งนี้

พบศพพลเรือนหลายร้อยศพ

หลังทหารรัสเซียถอนกำาลังไป                                                  

กูเตอร์เรสกล่าวว่าเขาสนับ                                            

สนุนให้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญา                                                 

ระหว่างประเทศ (ไอซีซี) เพื่อ                                               

สอบสวนว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในยู 

เครนขณะนี้เป็นอาชญากรรม

สงครามหรือไม่ และขอร้องต่อ

สหพันธ์รัสเซียให้ยอมรับและ

ร่วมมือในการสอบสวนของ              

ไอซีซี

ก่อนหน้าเดินทางเยือน

ยูเครน กูเตอร์เรสไปพบกับ

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน 

ที่กรุงมอสโก โดยเรียกร้องอีก                                        

ครั้งให้รัสเซียและยูเครนทำา 

งานร่วมกันในการเปิดเส้นทาง                                         

อพยพที่ปลอดภัยและมีประ 

สิทธิภาพสำาหรับพลเรือนออก                                  

จากเมืองท่ีมีการสู้รบโดยเฉพาะ

เมืองมารีอูโปล 

รอยเตอร์รายงานเมื่อ

วันพฤหัสบดี อ้างการแถลง

ของกองทัพยูเครนว่า รัสเซีย

ยังโจมตีทางภาคตะวันออก

และทางใต้ของยูเครนอย่างไม่

หยุด กองบัญชาการกองทัพ

ยูเครนระบุว่า กองกำาลังของ

ศั ต รู เ พิ่ ม ปฏิ บั ติ ก า ร โ จมตี  

ทหารรัสเซียโดยการระดมยิง

ในเกือบทุกทิศทุกทาง 

ในแถลงการณ์ระบุว่า 

การโจมตีหลักของรัสเซียใน

ขณะนี้ใกล้กับเมืองสโลโบซาน

สเกและจังหวัดโดเนตสก์ รวม

ถึงตามแนวถนนหลวงแนว

หน้าทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อ

จังหวัดคาร์คีฟ จังหวัดใหญ่

อันดับที่ 2 ของยูเครนกับเมือง

ไอซิอุมที่รัสเซียยึดไว้ ได้แล้ว     

ผู้ว่าฯ จังหวัดคาร์คีฟเผยว่า

รัสเซียโจมตีอย่างหนักหน่วง 

แต่ทหารยูเครนก็สู้ไม่ถอย 

ยูเครนเผยด้วยว่าเกิด

ระเบิดรุนแรงเมื่อคืนที่ผ่านมา

ที่เมืองเคอร์ซอนทางใต้ของ

ประเทศ ที่ทหารรัสเซียยึด

เมืองนี้ ไว้ ชาวเมืองแห่งนี้รวม

ตัวกันเดินขบวนต่อต้านรัสเซีย

เมื่อวันพุธ ทหารรัสเซียสลาย

การชุมนุมด้วยแก๊สน้ำาตาและ

ระเบิดแสง.

อินโดนีเซียเริ่มห้ามส่งออกน้ำามันปาล์ม
จาการ์ตา • ทางการอินโดนีเซีย

เริ่มห้ามส่งออกน้ำ ามันปาล์ม

อย่างสิ้นเชิงตั้งแต่วันพฤหัสบดี 

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำามัน

ปรุงอาหารในประเทศและราคา

น้ำามันพืชที่พุ่งสูงขึ้น    

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 

ว่า อินโดนีเซียกำาลังประสบ

ปัญหาขาดแคลนน้ำามันพืชปรุง

อาหาร รวมถึงราคาน้ำามันพืชที่

พุ่งสูงขึ้น ทำาให้ผู้บริโภคในหลาย

เมืองของอินโดนีเซียต้องต่อแถว

นานหลายชั่วโมงที่ศูนย์กระจาย

สินค้าเพื่อซื้อน้ำามันพืชในราคา

ที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล 

รัฐบาลอินโดนีเซียแถลง

เมื่อคืนวันพุธระบุว่า ห้ามส่ง

ออกผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำามัน

ทั้งหมด แม้ในวันเดียวกันก่อน

หน้านี้ เผยว่าจะห้ามส่งออก

เฉพาะน้ำามันปาล์ม 

แอร์ลังกา ฮาร์ตาร์ โต รัฐ                                               

มนตรีประสานงานกิจการเศรษฐ 

กิจของอินโดนีเซีย แถลงว่า คำา

สั่งห้ามส่งออกของกระทรวง

การค้าครอบคลุมผลิตภัณฑ์

จากปาล์มน้ำามันทั้งหมดรวมถึง

น้ำามันปาล์มดิบ 

ประธานาธิบดีโจโก วิโด                       

โด ของอินโดนีเซีย ระบุว่า 

รัฐบาลให้ความสำาคัญสูงสุดใน

การจัดหาน้ำามันพืชให้เพียงพอ

กับความต้องการของประชาชน 

อินโดนีเซียเป็นประเทศส่งออก

น้ำามันปาล์มรายใหญ่ที่สุดในโลก 

จึงไม่ควรเกิดความยากลำาบาก

ในการซื้อน้ำามันปรุงอาหาร

อินโดนี เซียผลิตน้ำ ามัน

ปาล์มราว 60% ของน้ำามันปาล์ม

ทั่วโลก โดย 1 ใน 3 ของน้ำามัน

ปาล์มท่ีผลิตเป็นการบริโภคภาย 

ในประเทศ และส่งออกน้ำามัน

ปาล์มโดยประเทศที่เป็นลูกค้า

รายใหญ่ เช่น อินเดีย, จีน, 

ปากีสถานและสหภาพยุโรป

ปัญหาขาดแคลนน้ำามันพืช

ของอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นมาแล้ว

หลายเดือน สถานการณ์ย่ำาแย่

ลงจากการบังคับใช้กฎหมายที่ ไม่

เข้มงวด และผู้ผลิตน้ำามันปาล์ม

ไม่เต็มใจที่จะขายน้ำามันปาล์มใน

ประเทศ เนื่องจากราคาน้ำามัน

ปาล์มในต่างประเทศที่แพงขึ้น 

ทำาให้การส่งออกให้กำาไรงามกว่า 

รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผน

จะกลับมาส่งออกน้ำามันปาล์ม

อีกครั้ง เมื่อราคาน้ำามันปาล์มใน

ตลาดอินโดนีเซียลดลงเหลือลิตร

ละ 14,000 รูเปียห์ หรือราว 33 

บาท จากที่ราคาน้ำามันปาล์มขึ้น

ไปถึง 70% ในช่วง 2-3 สัปดาห์

ที่ผ่านมา อยู่ที่ลิตรละ 26,000 รู

เปียห์ หรือราว 62 บาท.

ต้องมาเห็น • อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติขณะเดินสำารวจความเสียหายจากการรุกรานของรัสเซียที่เมืองโบโรเดียนกา 

นอกกรุงเคียฟ เมื่อวันที่ 28 เมษายน.

เหตุใดยุโรปจึงยังไม่กล้า

แบนก๊าซรัสเซียทั้งหมด?



สยอง

การทําใหพรรคแข็งแกรง สรางความรักความ

สามัคคีกลมเกลียว เมื่อเราทําได้พรรคจะมี

พลัง บางทีคนอาจจะคิดถึงการมี ส.ส.จํานวน

มาก มีคะแนนเสียงมาก แตตรงนี้คือปลาย

ยอด เราควรทําตั้งแตลางสุดของลําตนขึ้น

มาแลวไปปลายยอด สิ่งสําคัญคือนโยบาย 

แนวคิดของพรรค ตองโชวออกมาใหเห็น 

แตวันนี้พรรคเรายังเปนรัฐบาลอยู เราจะทํา

อยางไรกับเวลาที่เหลืออยูอีกเกือบ 1 ป ให

ประชาชนรูวาเราเปนหวงเปนใย ตองทําให

พวกเขาเห็นวาเราสามารถทําอะไรไดบาง

“เราตองรีบรวบรวมความรักความ

สามัคคีโดยเร็ว ไมไดทําเพ� อกลุมใดกลุมหนึ่ง 

เราตองเปดอกเปดใจคุยกัน เราจะผลักดัน

นโยบาย ผลักดันทําใหได ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดคือ

ความสามัคคี หากเราทะเลาะกันเอง คนก็จะ

พึ่งหวังจากเราไมได หากเราหลอมรวมกันไดใน

ระยะเวลาอันสั้น การเลือกตั้งก็จะไมมีปญหา” 

ประธานยุทธศาสตรพรรค พปชร.คนใหมกลาว

ดาน พล.อ.วิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

หัวหนาพรรคเศรษฐกิจไทย กลาวถึงการ

ประชุมใหญสามัญประจําปพรรคเศรษฐกิจ

ไทย วันที่ 29 เม.ย.วา เปนการประชุมตาม

วาระปกติ ที่ตองมีการประชุมประจําปไมมี

วาระพิเศษ สวนการทาบทามทีมเศรษฐกิจที่

จะมาเปดตัวในเดือน พ.ค.นี้กําลังทําอยู 

ถามถึงกระแสขาวมีช� อนายธีระชัย 

ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.การคลัง และ

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ อดีต ส.ส.บัญชีราย

ช� อ พรรคเศรษฐกิจใหม มารวมทีม พล.อ.วิชญ

กลาววา รอสักพัก ยังไมมีอะไร ขอรออีกนิด 

แรมโบไขกอกพนพรรค

วันเดียวกัน นายเสกสกล อัตถาวงศ 

อดีตผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี 

กลาววา ตามที่มีขาวเร� องคลิปเสียงตนกับ

นางจุรีพร สินธุไพร ขาราชการการเมือง 

ประจําสํานักเลขาธิการนายกฯ นั้น เพ� อแสดง

ความชัดเจนในการพิสูจนความบริสุทธิ์ใจและ

เปนบรรทัดฐานทางการเมือง และเพ� อให

ภาพพจนและการขับเคล� อนของพรรครวมไทย

สรางชาติเปนไปในทางที่ดีในสายตาประชาชน 

ไมใหเกิดความดางพรอยเสียหายตอทางพรรค 

และความลําบากใจตอคณะกรรมการบริหาร

พรรครวมไทยสรางชาติ จึงไดย� นหนังสือขอ

ลาออกจากการเปนสมาชิกพรรครวมไทยสราง

ชาติ ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ตั้งแตวันที่ 27 เม.ย.เปนตนไป

“จากนี้ผมจะไปขับเคล� อนชมรมเครือ

ขายปกปองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวม

กับนายอานนท แสนน�าน และอดีตกลุมแนว

รวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ 

(นปช.) ที่กลับตัวกลับใจตั้งหมูบานเทิดไทองค

ราชันแหงประเทศไทย ในการปกปองสถาบัน” 

นายเสกสกลกลาว   

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธาน

มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูป

ประเทศไทย (มปท.) เผยแพรคลิปวิดีโอ ใน

เฟซบุกสวนตัว กลาวถึงกรณี น.ส.แพทอง

ธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาดานการ

มีสวนรวมและนวัตกรรมพรรคเพ� อไทย ระบุ

ถาพรรคเพ� อไทยไดบริหารประเทศ 8 ป จะ

ไมมีคนอยากยายประเทศ อีกทั้งจะทําให

ประเทศเจริญมั่งคั่งวา ระบอบทักษิณที่ทําให

ประเทศทุกขยากลําบากกันอยูจนทุกวันนี้ จํา

ไดหรือไมวานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ 

ผูสถาปนาระบอบทักษิณ ไดเขามามีอํานาจ

บริหารประเทศติดตอกันหลายป ตั้งแต

ป 2544 เปนตนมา และไดสรางความเสีย

หายใหกับประเทศ สรางความเดือดรอนใหกับ

ประชาชนแสนสาหัส ใชอํานาจหนาที่แสวงหา

ผลประโยชนใหกับตัวเอง ลูกหลานตัวเอง โกง

ชาติโกงบานเมืองไปเปนแสนลาน ใชอํานาจ

หนาที่ โดยไมเคารพตอกฎหมาย ประกาศวา

จะทําสงครามกับยาเสพติด ฆาคนไป 2,500 คน 

คนดีไมมีโอกาสไดพิสูจนตัวเองพลอยตายไป

ไม่รู้เท่าไร ทําเรื่องที่เสียหายให้กับประเทศ

จํานวนมาก โดยเฉพาะเร� องทุจริตในยุคนั้น

มากที่สุด ประชาชนทนไมได จึงไดรวมตัวกัน

เปนกลุมพันธมิตรเสื้อเหลืองออกมาเดินขบวน

ตอตานระบอบทักษิณทั่วประเทศ

“เลือกตั้งก็โกงจนในที่สุดถูกยุบพรรค

ไทยรักไทย เปลี่ยนช� อเปนพรรคพลังประชาชน

ก็ยังโกงเลือกตั้งอีก และถูกยุบพรรคอีก จึงได

เปลี่ยนช� อมาเปนพรรคเพ� อไทย เพราะฉะนั้น

เราตองไมลืมวาพรรคเพ� อไทยทุกวันนี้ราก

เหงามาจากพรรคไทยรักไทย ยังเปนสวนหนึ่ง

ของระบอบทักษิณที่เราไมสามารถไววางใจ

ไดวา ถาเขามาบริหารประเทศแลวจะทําให

ประเทศมั่งคั่งร่ํารวยเจริญ ไมมีคนอยากยาย

ประเทศ” นายสุเทพระบุ

ประธาน มปท.กลาววา ไดรับฟงสิ่งที่

น.ส.แพทองธารพูด ก็อยากบอกวา อยาลืม

ความหลัง เพราะเพิ่งผานมาไมนานนี้เอง ถา

ระบอบทักษิณไมสรางความเลวรายขึ้นใน

ประเทศ บานเมืองเราจะเจริญและสุขสบาย

มากกวานี้ สิ่งที่ทํารายประเทศไทยมากที่สุด

คือการทุจริตคอรรัปชัน สมัยนายทักษิณทุจริต

คอรรัปชันจนศาลตัดสินลงโทษจําคุกก็หนีไป

ตางประเทศ แลวก็เอาคนของตัวเองออกมากอ

เหตุ กอจลาจลเผาบานเผาเมือง ฆาประชาชน 

ฆาตํารวจ ฆาทหาร พอถูกดําเนินคดี ก็เอาพวก

ตัวเองที่อยูในสภา ออกกฎหมายนิรโทษกรรม

จะลบลางความผิดทั้งหมด อีกทั้งยังจะลบลาง

ความผิดใหนายทักษิณที่หนีคดีทุจริตเพ� อให

กลับประเทศมาอยางเทๆ ไมตองติดคุกอีก

ทักษิณจุดชนวนขัดแยงใหม

“วันนี้ประเทศขาดงบประมาณในการ

บริหารรัฐบาล พล.อ.ประยุทธทํางานหนาเขียว

หนาแดงทุกวัน เงินทองไมคลองมือ เพราะ

เหตุคนในระบอบทักษิณทุจริตฉอโกง โกงชาติ

โกงประชาชนไปทั้งสิ้น นี่ประกาศวาเลือก
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หนองคายน้ําโขงขึ้นกระทบปลากระชัง

หนองคาย • วันที่ 28 เม.ย.65 ผูส� อขาวรายงานวา ระดับน้ํา

ในแมน้ําโขงขึ้นตอเน� อง 2 วันเกือบ 1 เมตร สงผลกระทบกับ

ผูเลี้ยงปลากระชังตามริมโขงตองคอยปรับกระชังเลี้ยงปลาขึ้น

ตามระดับน้ํา โดยระดับน้ําในแมน้ําโขงที่จังหวัดหนองคาย วัดที่

สวนอุทกวิทยาหนองคาย อยูที่ 2 เมตร 28 เซนติเมตร เพิ่มขึ้น

จากเม� อวานนี้ 39 เซนติเมตร ซึ่งกอนหนานี้ระดับน้ําโขงเพิ่มขึ้น 

43 เซนติเมตร รวม 2 วัน ระดับน้ําขึ้น 82 เซนติเมตร และคาด

วาในวันพรุงนี้ระดับน้ําโขงจะยังคงเพิ่มขึ้นอีก เน� องจากระดับน้ํา

ทางตอนบนของน้ําโขงที่ อ.เชียงคาน มีระดับเพิ่มขึ้น ซึ่งจากระดับ

น้ําโขงที่เพิ่มสูงขึ้นสงผลกระทบกับเกษตรกรผูเลี้ยงปลากระชังตาม

ริมโขง โดยเฉพาะที่บานพราวใต ต.หินโงม อ.เมืองฯ จ.หนองคาย 

นางไพรวัลย พิณรัตน เกษตรกรผูเลี้ยงปลากระชังริมโขงบานพราว

ใต บอกวา ระดับน้ําโขงเพิ่มสูงขึ้นตอเน� องทําใหตนตองคอยเฝา

ระวังและปรับระดับกระชังเลี้ยงปลาใหสูงขึ้นตามระดับน้ําโขงทุก

เชา ระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นยังกระทบและทําใหปลาที่เลี้ยงในกระชัง

ตายเพิ่มขึ้น เม� อเทียบกับเม� อกอน ระดับน้ําไมคอยเปลี่ยน ปลาจะ

ตายปกติเฉลี่ย 10 -20 ตัวตอวัน แตในชวงนี้ระดับน้ําโขงเพิ่มสูงขึ้น 

ทําใหปลาที่ตนเลี้ยงในกระชังตายวันละ 20-30 ตัว แตยังดีกวาชวง

ฤดูน้ําหลากที่ปลาตายมากกวานี้

ทบ.ตั้ง กก.สอบจาทํารายยายขายหวย

กรุงเทพฯ • พ.อ.หญิงศิริจันทร งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปด

เผยกรณีที่ปรากฏขาวคุณยายอายุ 71 ป ผูขายลอตเตอรี่ เขารอง

เรียนวามีเหตุทะเลาะวิวาทกับทหารชั้นประทวนเกี่ยวกับการขาย

สลากบริเวณ ถ.ประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม กทม. เม� อวันที่ 

27 เม.ย.65 วากองทัพบกรับทราบและไดตรวจสอบแลว บุคคลดัง

กลาวเปนนายทหารชั้นประทวน สังกัดกรมกําลังพลทหารบก ขณะ

นี้ตนสังกัดไดเรียกเจาตัวมาใหขอมูลและตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ขอเท็จจริงแลว เบื้องตนแมเปนเหตุทะเลาะวิวาทระหวางบุคคล แต

เม� อเกิดการรองเรียนวามีการใชวิธีการแกปญหาแบบเกินกวาเหตุ

และไมเหมาะสม ทางตนสังกัดจะไดพิจารณาลงโทษตามวินัยทหาร

ตามพฤติกรรมที่ปรากฏตอไป สวนการแจงดําเนินคดีตามกฎหมาย

ก็เปนสิทธิ์ของแตละฝาย อยางไรก็ตาม กองทัพบกขอแสดงความ

เสียใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุที่ไดรับผลกระทบทางจิตใจ 

และไดมีการเชิญผูรองเรียนมาพูดคุย รับทราบขอมูลและความวิตก

กังวล พรอมใหการชวยเหลือคลี่คลายเร� องราวตามสมควรตอไป 

ผูส� อขาวรายงานวา กรณีดังกลาวเกิดขึ้น เน� องจากนางยุรี อราม

แสง อายุ 71 ป อาชีพขายลอตเตอรี่ พรอมลูกและหลานชาย นํา

หลักฐานมารองกับผูส� อขาว หลังนั่งขายลอตเตอรี่แลวถูกทหารยศ

จาสิบเองเขามาขมขูขับไล จนถึงขั้นทํารายรางกายไดรับบาดเจ็บ 

เหตุเกิดหนารานสะดวกซื้อ หลังกองบัญชาการกองทัพบก ถนน

ประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. โดยคาด

วาจาสิบเอกคนดังกลาวซึ่งมีแผงลอตเตอรี่ในละแวกใกลเคียงกัน

ขายในราคาใบละ 100 บาท ไมพอใจที่นางยุรีขายราคา 80 บาท.

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นครราชสีมา • เม� อเวลา 20.00 น. 

วันที่ 27 เม.ย.2565 พ.ต.อ.นาวิน 

ธีระวิทย ผกก.สภ.โพธิ์กลาง อ.เมืองฯ 

จ.นครราชสีมา ไดรับแจงพบศพ

ผูเสียชีวิต 2 ราย อยูภายในบาน

พักเลขที่ 509 หมูบานปรางค

ทองนิเวศน ต.บานใหม อ.เมืองฯ 

จ.นครราชสีมา จึงพรอมกําลังเจา

หนาที่ตํารวจเดินทางไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุเปนบานพัก ภาย 

ในหองน้ําพบศพนายสมภาร ชุมไธสง 

อายุ 77 ป เจาของบาน สภาพศพ

ผูกคอเสียชีวิตในทานั่งพิงกับอาง

น้ํา และยังพบศพนางกาญจนา 

หนองนานอย อายุ 52 ป หรือแอน 

ชาว จ.บุรีรัมย นอนเปลือยกาย

คว่ําหนาเสียชีวิตอยูภายในหองน้ํา

เดียวกัน โดยที่บริเวณลําตัวมีรอย

แผลลักษณะถูกของมีคมกรีดเปน

แนวยาวขางลําตัว ไมพบรองรอย

การตอสูหรือรื้อคนทรัพยสินแต

อยางใด

นางสมใจ ชุมไธสง อายุ 

52 ป ลูกสาวผูตาย เปดเผยวา กอน

เกิดเหตุตนเพิ่งกลับมาจากตลาด 

และไดเดินเขาไปในบานพบเห็น

พอผูกคอตายอยูในหองน้ํา และมี

ศพผูหญิงอีก 1 คน นอนคว่ําหนา

อยูใกลๆ กัน สวนสาเหตุที่พอผูกคอ

ตายตนไมรูวาเกิดจากอะไร ปกติ

ตนอาศัยอยูที่บานหลังนี้กับพอ แต

วันที่ 27 เม.ย.2565 พอบอกวาไม

ตองอยูบาน เดี๋ยวแอนแฟนพอจะ

มาหา ซึ่งผูหญิงที่ช� อแอนเคยคบหา

กับพอมาระยะหนึ่ง แตก็เลิกติดตอ

กันไปสักพักแลวก็กลับมาคบหากัน

อีก ตนจึงไดออกจากบานไป กลับ

มาพบกลายเปนศพแลว

เบื้องตนเจาหนาที่ตํารวจ

สันนิษฐานวา สาเหตุการเสียชีวิต

ของทั้งสองน�าจะมาปมชูสาว คาด

วานายสมภารน�าจะลงมือใชมีด

แทงนางกาญจนาและใชเชือกรัด

คอจนเสียชีวิต แลวลากศพไปไวใน

หองน้ํา จากนั้นจึงใชเชือกผูกคอตัว

เองตายตาม.

เฒาวัย77โหด

ใชมีดฆากิ๊กดับ

ผูกคอตายตาม

บุรีรัมย • ชุมนุมสหกรณการ

เกษตรบุรีรัมย จํากัด นําขาว

เปลื อกหอมมะลิ คุณภาพดี  

9 ตัน แลกเปลี่ยนผลไม เงาะ 

ทุเรียน มังคุด เกรดเอ จําหน�าย

ชวยเหลือเกษตรกร ทั้งเพ� อให

ประชาชนไดบริโภคผลผลิต

การเกษตรที่ มี คุณภาพจาก

เกษตรกรโดยตรง  

วันที่ 28 เม.ย.65 ชุมนุม

สหกรณการเกษตรบุรีรัมย จํากัด 

จัดโครงการเช� อมโยงแลกเปลี่ยน

ผลผลิตทางการเกษตรกับสหกรณ

การเกษตรขลุง จ.จันทบุรี ดวย

การสงขาวหอมมะลิคุณภาพ

ดี จํานวน 9 ตัน ไปจําหน�าย

ที่สหกรณการเกษตรขลุง แลว

นําผลไมจากสมาชิกสหกรณ

การเกษตรในพื้นที่  อ .ขลุง 

จ.จันทบุรี อาทิ ทุเรียนหมอนทอง

เกรดเอ จํานวน 100 ลูก เงาะสี

ทอง 500 กิโลกรัม และมังคุดอีก 

60 กิโลกรัม มาจําหน�ายที่ชุมนุม

สหกรณการเกษตรบุรีรัมย เพ� อ

เปนการชวยเหลือระบายผลผลิต

ใหกับเกษตรกร

ทั้งเพ� อใหประชาชน

ไดบริ โภคขาวและผลไมที่ มี

คุณภาพจากเกษตรกรโดยตรง

ในราคาที่เปนธรรม โดยทุเรียน

หมอนทองจําหน�ายในราคา

กิโลกรัมละ 150 บาท มังคุด

กิโลกรัมละ 65 บาท และเงาะ

กิโลกรัมละ 35 บาท 3 กิโล 

กรัม 100 บาท หากใครสนใจ

สามารถไปซื้อไดที่ชุมนุมสหกรณ

การเกษตรบุรีรัมย ตั้งอยูเยื้อง

กับตลาดกลางยางพารา ถนน

สายบุรีรัมย-สตึก หรือโทร.ติดตอ

สอบถามและสั่ งซื้อผลไม ได

ที่ 08-1660-6020, 0-4461-

1601  

นางรุงอรุณ เชาวกรกุล 

ผู จั ดการชุมนุมสหกรณการ 

เกษตรบุรีรัมย จํากัด กลาว

วา ชุมนุมสหกรณการเกษตร

บุรีรัมย ไดทําโครงการเช� อม

โยงแลกเปลี่ยนสินคากับชุมนุม

สหกรณการเกษตร และสหกรณ

การเกษตรจังหวัดตางๆ ทุกเดือน 

เพ� อเปนการชวยเหลือระบาย

สินคาใหกับเกษตรกร ทั้งเพ� อ

ใหประชาชนไดบริโภคผลผลิต

ทางการเกษตรจากเกษตรกร

โดยตรง ซึ่งครั้งนี้ก็ไดมีการแลก

เปลี่ยนขาวหอมมะลิคุณภาพ

ดีกับผลไมเกรดเอกับสหกรณ

การเกษตรขลุง หากใครสนใจ

สามารถมาติดตอซื้อไดที่ชุมนุม

สหกรณการเกษตร.

ขาวหอมมะลิบุรีรัมยแลกผลไมจันทบุรี

ชุมพร • พบ “คอกน้ํามัน

เถ� อน” ลักลอบเปดขายริมถนน

เพชรเกษม จ.ชุมพร นานหลาย

ป มีเงินสะพัดปละหลายลาน 

หน�วยงานเกี่ยวของยังไมรูไมเห็น

วันที่ 28 เมษายน 2565 

ผูส� อขาวไดรับแจงจากชาวบานวา 

ที่บริเวณริมถนนสายเพชรเกษม 

ชวงหลัก กม.ที่ 468-469 ชอง

ทางขาขึ้น บานควนทราย ต.นา

กระตาม อ.ทาแซะ จ.ชุมพร มี

การลักลอบทําปั๊มน้ํามันเถื่อน 

หรือที่รูกันในแวดวงผู ใชบริการ

วา “ปมคอก” ตั้งอยูในปาละเมาะ

ริมถนนสายดังกลาว โดยผูประ 

กอบการปมคอกจะรับซื้อน้ํามัน

มาจากรถบรรทุกน้ํามันและรถ

บรรทุกทั่วไปที่คนขับลักลอบ

นํามาขายให ในราคาถูก และ

ผูประกอบการปมคอกก็จะขาย

ตอใหกับรถยนตที่ใชน้ํามันดีเซล

ทั่ ว ไปในราคาถูกกว าป มถูก

กฎหมายลิตรละประมาณ 2-

3 บาท จึงเปนที่นิยมแกคนขับ

รถดังกลาว

จากการไปซุมตรวจสอบ

พบเปาหมายที่ชาวบานแจง 

“ปมคอก” ดังกลาวอยูริมถนน

พบคอกนํ้ามันเถ� อนเปดขายทากม.

เพชรเกษม ซึ่งเปนถนนสายหลัก

ประตูสูภาคใต 14 จังหวัด ดาน

หนามีพงหญาขึ้นรกเพ� ออําพราง

สายตาแกบุคคลทั่วไป มีเนื้อที่

ประมาณ 2 ไร และมีการทําทาง

ใหรถยนตวิ่งเขา-ออกได 2 ทาง 

โดยมีการสรางโรงเรือนกอดวย

อิฐ จากการสังเกตในโรงเรือน

มีแท็งกน้ํามันขนาดใหญตั้งอยู

สําหรับทําเปนปมคอก พื้นที่โดย

รอบๆ ปกคลุมดวยตนไมและ

หญาสูง และมีสแลนสีดําขึงกั้น

เปนกําแพงสูงเพ� อปดบังไมให

มองเห็นไดจากภายนอก

และจากการเฝาสังเกต 

การณพบรถบรรทุกสินคา ทั้งหก

ลอ รถบรรทุกสิบลอ ไปจนถึงรถ

พวงและรถเทรลเลอร วิ่งเขาไป

ขายน้ํามันใหกับผูประกอบการ

ปมคอกอยางตอเน� องวันละไม

ต่ํากวา 30 คัน โดยน้ํามันที่คน

ขับรถยนตดังกลาวนําเขาไป

ขายใหกับเจาของปมคอก จะ

เปนน้ํามันที่ เหลือจากการวิ่ง

ขนสงสินคา โดยแตละคันจะขับ

รถเขาจอดเทียบกับโรงเรือนที่

ทําเปนปมคอก แลวจะมีผูชาย

ใหญรางกํายําเดินถือสายน้ํามัน

เขาไปแหยลงในถังน้ํามันของ

รถทุกคันที่มาจอด จากนั้นใช

อุปกรณเคร� องมือดูดถายน้ํามัน

ออกมาใสแกลลอนขนาด 20-

40 ลิตร ซึ่งขึ้นอยูกับแตละคัน

ที่จะขายน้ํามันใหเทาไร โดย

ทางผูซื้อเจาของปมคอกเถ� อน

จะรับซื้อน้ํามันจากรถบรรทุก

เพ� อขายตอใหกับลูกคาทั่วไป 

ทั้งรถยนตกระบะ รถบรรทุกที่

ใชน้ํามันดีเซล และซื้อไปใชกับ

เคร� องจักรการเกษตร ซึ่งจะถูก

กวาปมน้ํามันที่ขออนุญาตถูก

ตองตามกฎหมายในราคาลิตร

ละ 2-3 บาท จนเปนที่นิยมและ

ขายดีเปนอยางมาก

ชาวบานยังบอกอีกวา ใน

ชวงเวลากลางคืนทางเจาของ

ปมคอกจะนําดวงไฟสีแดงมาติด

โชว์ไว้ใกล้ปากทางเข้าเพื่อเป็น

สัญลักษณ ใหกับคนขับรถที่จะ

นําน้ํามันเขาไปขาย และคนขับ

รถที่ตองการจะเติมน้ํามันคอกได

รับรูและเขาไปใชบริการไดตลอด 

24 ชั่วโมง โดยสถานที่รับซื้อและ

ขายน้ํามันคอกแหงนี้เปดขายเปน

ที่รูกันทั่วไปมานานหลายปแลว มี

เงินหมุนเวียนปละหลายลานบาท 

แตยังไมมีหน�วยงานที่เกี่ยวของ

เขาไปจับกุมแตอยางใด.

ตั้งคราวหนาจะตองแลนดสไลด จะตองเปน

พรรคการเมืองพรรคเดียวมาบริหารประเทศ 

ผมสยองเลย กลัวเลย เพราะเห็นมาแลว 

พี่ชายเปนนายกฯ ก็โกง นองสาวเปนนายกฯ 

ก็โกง และถาลูกสาวมาเปนนายกฯ อีก แลว

ก็โกงอีกจะทําอยางไร ผมไมอยากเดินขบวน

อีกแลว วันนี้เราตองเปลี่ยนรูปแบบวิธีการ

ตอสู เขาตอสู โดยผานทางโซเชียลมีเดีย พวก

เราคนรักชาติบานเมืองก็ตองสูกันโดยโซเชียล

มีเดีย” ประธาน มปท.กลาว

สวนนายอดุลย เขียวบริบูรณ ประธาน

คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35 กลาวถึง

สถานการณการเมืองในปจจุบันวา การเมือง

ไทยถึงเวลาตองเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีก

ครั้ง เน� องจากผูนํารัฐบาลไรสภาพการนําและ

เกิดวิกฤตรอบดาน หากปลอยใหเปนไปแบบนี้

ประเทศชาติจะยิ่งถอยหลัง และเกิดวิกฤตทุก

ดานสรางความเสียหายแกบานเมืองเกินกวา

ที่ใครจะกอบกูหรือเยียวยาได 

นายอดุลย ไดขอเสนอแนวทางแกไข 

1.พล.อ.ประยุทธหมดสภาพความเปนผูนํา

ประเทศไปแลว เพราะอยูในอํานาจมา 8 ป มี

แตทําใหประเทศถอยหลังแทบทุกดาน เศรษฐ 

กิจพังพินาศ ประชาชนทุกขยากแสนสาหัส 

ปญหาสลากกินแบงรัฐบาลก็ไมมีปญญาแกไข 

โควิด-19 ก็ไมมีวันจบ สรางความแตกแยก

ของสังคมราวลึก พรรครวมรัฐบาลก็ขาดความ

เปนเอกภาพ กองหนุนก็หดหายลงไปเร� อยๆ 

สุดทายจะเหลือเพียง พล.อ.ประยุทธคนเดียว

ที่ไมมีใครอยากคบดวย  

2.พล.อ.ประวิตร พี่ใหญของพี่นอง 3 ป. 

ผูผลักดันให พล.อ.ประยุทธเปนนายกรัฐมนตรี 

ก็รับทราบดีวา พล.อ.ประยุทธ บริหารบาน

เมืองลมเหลว หากปลอยใหพล.อ.ประยุทธเปน

นายกฯ อีกตอไป บานเมืองจะเกิดความเสีย

หายเกินจะเยียวยาได ในสภาพการณปจจุบัน 

ไมมีบุคคลใดที่จะนําพาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองในระบบรัฐสภาได มีแตลุงปอม

เทานั้นที่เปนบุคคลมากดวยบารมี ที่จะทําให 

พล.อ.ประยุทธลงจากอํานาจได หากลุงปอม

เปนนายกฯ เอง นองตูก็หมดกังวลใจ แตถาลุง

ปอมไมกลาเปนนายกฯ แทนก็คงตองรวมรับ

ผลกรรมที่นองตูทําไวกับบานเมืองทุกประการ 

3.การที่พรรคการเมืองใดตองการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแกนนําสภาที่ 3 

ยอมสามารถทําได เชน พรรคเศรษฐกิจไทย 

โดยหากคําแนะนํานั้นเปนประโยชนตอบาน

เมืองและประชาชน ซึ่งแนวทางของสภา

ที่ 3 ตองการสรางความสามัคคีปรองดอง

กับคนในชาติ โดยมีรัฐบาลชวยชาติ ซึ่งนํา

บุคคลที่มีความรูความสามารถเขามาชวย

กอบกูวิกฤตเศรษฐกิจ แลวแกไขรัฐธรรมนูญ

ฉบับปจจุบันใหเปนประชาธิปไตย กอนคืน

อํานาจใหประชาชน หากพรรคเศรษฐกิจ

ไทยรวมผลักดันใหเกิดแนวทางนี้ ได ก็จะ

เกิดคุณูปการอยางใหญหลวงตอชาติบาน

เมือง 4.กรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก

รัฐมนตรี สง น.ส.แพทองธาร บุตรสาว เขาสู

การเมือง และผลักดันใหเปนนายกรัฐมนตรี

เชนเดียวกับตัวเองและนองสาวนั้น เปนสิ่งที่

สามารถทําไดตามระบอบประชาธิปไตย แต

ผลลัพธหลังจากนั้นจะคุมคาหรือไม 

“นายทักษิณคือคูขัดแยงที่การตอสูกัน

ทางการเมืองยังไมยุติ และยังมีคดีติดตัวอยู 

หากหวังใหพรรคเพ� อไทยเปนรัฐบาลแลวนํา

นายทักษิณกลับประเทศแบบเทๆ โดยไมผาน

กระบวนการยุติธรรม ก็จะนําไปสูความขัดแยง

รอบใหมซ้ํารอยอีก ถาอยากกลับบาน ตองรูจัก

อยู ใหเปน สนับสนุนใหคนในชาติเกิดความ

สามัคคีปรองดองกันกอน แลวหลังจากนั้นก็จะมี

ชองทางใหนายทักษิณกลับบานโดยไมเกิดความ

ขัดแยง” ประธานญาติวีรชนพฤษภา’35 ระบุ

ที่สถานี โทรทัศนพีซทีวี นายนิติธร 

ล้ําเหลือ และนายพิชิต ไชยมงคล แกนนํา

กลุมประชาชนคนไทย (ปท.) เดินทางมาหารือ

สถานการณประเทศ “สมานฉันทเพ� อแผน

ดินไทย สานสามัคคีทุกฝาย เพ� อรับมือภัย

ของชาติ และรวมกันตานภยันตรายจากตาง

ประเทศ” รวมกับนายจตุพร พรหมพันธุ, นาย

ไทกร พลสุวรรณ, นายธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ และ

นายยศวริศ ชูกลอม แกนนํากลุม 

จากนั้นนายนิติธรกลาววา ปญหา

ความขัดแยงของประเทศนับแต พ.ศ.2475 

จนถึงวันนี้ ประชาชนยังตองแบกรับกรรม

มากวา 90 ป เกิดความขัดแยงทางการเมือง 

ประชาชนเผชิญทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ํา 

ความแตกแยก กลุมทุนผูกขาด แมประชาชน

ตองการความกินดีอยูดี ความเปนธรรม แต

ฝายการเมืองตอกย้ํา ทําใหเกิดความแตกแยก

ตลอดเวลา เพ� อประโยชนทางการปกครอง 

ดานนายจตุพรกลาววา ปญหาภายใน

ความเหล� อมล้ํา ปญหาเศรษฐกิจ คนไทยตางได

ซึมซับจากการบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ 

แตปญหาที่ใหญกวาคือ การนําพาประเทศไป

เสี่ยงภาวะสงคราม โดยอนุสัญญายุทธศาสตร

อินโด-แปซิฟก ของสหรัฐอเมริกาเพ� อตอตาน

ประเทศจีนนั้น ประเทศไทยไมควรอยูในสถาน 

การณเหลานี้. 
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